
เปดศึกชิงผูวาฯกทม.

ย้ือเวลาถกกม.ลูก

ช้ีแมวหวังอํานาจ

ผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ผูวาฯ กทม.) ชูหมายเลขตัวเองภายหลังการจับสลากหมายเลขผูสมัคร ในการเปดรับสมัครวันแรก ซึ่งมีผูสมัครทั้งสิ้น  

20 ราย ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เม� อวันที่ 31 มี.ค.

สมัครวันแรก20ราย-สก.343/นัด5เมย.แจงขอควรปฏิบัติ
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ระฆังดังยกแรกชิงพอเมือง กทม.
จับตา 2 กลุม 6 ตัวเต็ง

ระฆังดังยกแรกชิงพอเมือง กทม.
จับตา 2 กลุม 6 ตัวเต็ง
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ลุนดับตํ่า80เปนโรคประจําถ่ิน

ผา‘แตงโม’รอบ2พบแผลท่ีขา22จุด

ไทยโพสต • สอขยายเวลาพิจารณา กม.ลูก

ไปกลาง พ.ค. “วิษณุ” การันตีถาบัตรสองใบ

คนละเบอรตามราง กกต.ไรกังวลเลือกตั้ง

โมฆะ แตตองลุนตอวาระ 2-3 ดาหนาอัด 

“ทักษิณ” เคล� อนไหวหนุน “อุงอิ๊ง” หวังดัน

เปนนายกฯ โหนการเมืองเลือกผูวาฯ กทม.

สงผลสนามใหญ ปลุกคนกรุงตัดสินใจใหดี                                                     

ขณะท่ีเบรกบ๊ิกเซอรไพรสรวมไทยสรางชาติ 

“เสกสกล” มั่นใจนายกฯ ไมวางมือ

เม� อวันที่ 31 มี.ค.2565 ที่ทําเนียบ

รัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงกรณีคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง ส.ส. 

ลงมติใหใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบคนละเบอร 

วาเปนไปตามรางที่คณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) เสนอ และไมตองมากังวลวาการ

เลือกตั้งจะเปนโมฆะอยางที่นายนิกร จํานง 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคชาติไทยพัฒนา ใน

ฐานะเลขานุการ กมธ.วิสามัญฯ กังวล อยาง 

ไรก็ตาม เร� องดังกลาวยังไมจบ ตองนําราง

เขาไปพิจารณาในสภา อีกสวนจะพลิกใน

วาระ 2 และวาระ 3 ไดหรือไม นายวิษณุ 

กลาววา ได และการพิจารณารางดังกลาว

ในชั้น กมธ.ยังไมจบ ยังเหลืออีกหลายประ 

เด็น 

เม� อถามถึงสูตรคํานวณ ส.ส.ที่ยังมี                                                        

ความเห็นยังตางกัน ระหวางหารดวย 500 

คน หรือ 100 คน จะมีปญหาอีกหรือไม 

นายวิษณุกลาววา ไมทราบวาใครเสนออะไร

บาง แตคิดวาจะเหมือนกับเร� องเบอร ที่สุด

ทาย กกต.จะตองเปนผูพิจารณาและเห็นวา

อยางไร ขัดหรือไมขัดกับรางของ กกต.

แจงวัฒนะ • นิติวิทยเปดผลชันสูตร 

“แตงโม” รอบสอง เคลียร 11 ขอสงสัย 

ยันฟนไมหัก พบแผลที่ขา 22 จุด ชี้หนาที่

พนักงานสอบสวนหาคําตอบ “ทนายเดชา” 

จอหารือตํารวจเผ� อใชแจงขอหาใครเพิ่มได

หรือไม คาดคงไมผารอบ 3 แลว

ที่กระทรวงยุติธรรม เม� อวันที่ 31                        

มีนาคม วาที่ ร.ต.ธนกฤต จิตรอารียรัตน                       

เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

พรอม พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผูอํา                   

นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร, นพ.วรวีร                                          

ไวยวุฒิ รองผูอํานวยการสถาบันนิติวิทยา 

ศาสตร ในฐานะประธานกรรมการผาพิสูจน

ทางนิติวิทยาศาสตร, นพ.รักษชัย นาทอง

ไชย หัวหนากลุมพยาธิวิทยา สถาบันนิติ 

วิทยาศาสตร และนายเดชา กิตติวิทยานันท 

ทนายความ ในฐานะตัวแทนครอบครัวผูตาย                                                          

รวมแถลงผลการผาพิสูจนรางดาราสาว แตงโม 

ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ ครั้งที่ 2 ภายหลัง 

ครอบครัวผูตายตองการตรวจสอบซํ้าอีกคร้ัง 

เพ� อใหคลายขอสงสัยเร� องบาดแผลตามราง 

กาย

วาที่ ร.ต.ธนกฤตกลาววา สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร ไดดําเนินการตามขอเรียก

รอง 11 ขอ ที่นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน 

มารดาของแตงโม ทําผานทนายความมาครบ

ทั้งหมด แตมีบางประเด็นเกี่ยวกับการผา

พิสูจนครั้งที่ 2 ที่ไมสามารถตอบคําถามได 

บางเร� องเปนความรับผิดชอบของตํารวจ 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยติดเชื้อ 2.7 หม� น

ราย ตรวจเอทีเคเปนบวก 1.6 หม� นราย ดับ

ยังสูง 85 คน ศบค.ชี้สถานการณยังอยูใน

ชวงขาขึ้น ตองตายนอยกวา 80 ถึงจะเปน

โรคประจําถิ่นได ฉีดเข็มกระตุนกลุม 608 

ถึงเปา 70% ไดแค 7 จว. แนะพื้นที่เรงรณ                                             

รงค หวังสงกรานตไมมีคลัสเตอรเพ่ิม ศบค.

เปดขอมูลกิจกรรมที่สามารถทําไดใน “สง 

กรานต 2565” 

เม� อวันท่ี 31 มีนาคม 2565 พญ.สุมนี                                                                   

วัชรสินธุ ผูอํานวยการสํานักส� อสารความ

เส่ียงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบ 

คุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู

ชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ

การแพรระบาดในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 27,560 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 27,298 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 27,283 ราย, มา

จากการคนหาเชิงรุก 162 ราย, มาจากเรือน                                                       

จํา 54 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประ 

เทศ 61 ราย นอกจากนี้ เปนผูมีผลบวก

จากการตรวจหาเช้ือแบบเอทีเค 16,079 ราย                                  

ทําใหมียอดผูติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแตป 2563 

จํานวน 3,628,347 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

25,077 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 3,356,447 ราย อยู

ระหวางรักษา 246,770 ราย ผูปวยปอดอัก 

เสบ 1,808 ราย ใสทอชวยหายใจ 713 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 85 ราย เปนชาย 51 

ราย หญิง 34 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 

ปขึ้นไป 69 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย ทําให

มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

25,130 ราย ขณะที่สถานการณ โลก มียอด

ผูติดเชื้อสะสม 487,092,477 ราย เสียชีวิต

สะสม 6,162,358 ราย 

10 จังหวัดท่ีมีผูติดเช้ือสูงสุด ประกอบ

ดวย กทม. 3,344 ราย, ชลบุรี 1,414 ราย,  

นครศรีธรรมราช 1,412 ราย, สมุทรสาคร 

978 ราย, สมุทรปราการ 945 ราย, สงขลา 

789 ราย, ขอนแกน 711 ราย,  ราชบุรี 679 

ราย, ฉะเชิงเทรา 639 ราย และนนทบุรี 

612 ราย อยางไรก็ตาม ทิศทางแนวโนม

ของผูติดเชื้อรายวัน ผูปวยปอดอักเสบ ผู

ท่ีตองใสทอชวยหายใจยังเพ่ิมข้ึน ชวงน้ีประ 

เทศไทยยังเปนชวงขาขึ้น มาตรการตางๆ

จําคุก รปภ.ห� น

ขมขืนลูกบาน

ถาปูตินถูกสกัด

ไปรวม G-20 ที่บาหลี

หวงน้ํามันพุง

ทะลุ 115 เหรียญฯ

ราชประสงค • “อาคม” ยันไมกูเงินเพิ่ม

กระตุนเศรษฐกิจโต แจงกูเกินตัวทําตางชาติ

มองไมดี กระทบตนทุนกูเงินภาครัฐ-เอกชน

ทันที พรอมถก ธปท. ประเมินกรอบเงินเฟอ

ทั้งป ดาน “ธปท.” ชี้ ศก.ไตรมาส 1/65 ยัง

ฟนตัว แตแผวกวาไตรมาสกอน มองไตร                                                        

มาส 2/65 ยังไปได อานิสงสเทศกาลสง 

กรานตหนุน 

เม� อวันที่ 31 มีนาคม นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กลาวถึงกรณีที่

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ปรับลด                                                  

การขยายตัวเศรษฐกิจป 2565 ลดลงเหลือ                                                         

3.2% จาก 3.4% และป 2566 ลดลงเหลือ                                                         

4.4% จากเดิม 4.7% วา ไมไดหมายความ

รัฐบาลตองกูเงินเพิ่มเพ� อมากระตุนเศรษฐ 

กิจใหขยายตัวไดเทาเดิมเสมอไป และเงิน

จาก พ.ร.ก.กูเงินโควิด-19 เพิ่มเติม วงเงิน 5 

แสนลานบาท ก็ยังเหลืออยู 5-7 หม� นลาน

บาท ที่ยังเพียงพอดูแลเศรษฐกิจ

“การกูเงินเกินตัวไมจําเปน

ไทยโพสต • คึกคัก! เปดสมัครรับเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม. วันแรก 20 ราย ส.ก. 343 คน 

ผูสมัครทุกคนแฮปปจับหมายเลข “วิโรจน” 

โหนรถเมลมาไดเบอร 1 “สกลธี” เบอร 3 

“ดร.เอ” เบอร 4 อดีตผูวาฯ อัศวินเบอร 6 

“รสนา” เบอร 7 “ชัชชาติ” ปนจักรยานมา

จับไดเบอร 8 “ศิธา” เบอร 11 “กกต.” ขอ

เวลา 7 วันหลังปดรับสมัคร 4 เม.ย. ตรวจ

สอบคุณสมบัติ เตือนศึกษา กม.กอนลงหา                                                        

เสียงใหดี นัดผูสมัคร 5 เม.ย. ประชุม

สมานฉันทแจงขอควรปฏิบัติ “บิ๊กปอม” ไม                                                          

ตอบเชียรใครนั่งพอเมืองกรุง “พท.” ออก 

ตัวปดฮั้วชัชชาติ “ลุงกํานัน” ชัดเจนหนุน

สกลธี

ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2                                                       

วันที่ 31 มี.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง                                                        

(กกต.) ประจํากรุงเทพมหานคร ไดเปดสมัคร

รับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

(ผูวาฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหา 

นคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เปนวันแรก หลัง

จากท่ี กกต.ประกาศกําหนดใหมีการรับสมัคร

ตั้งแตวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. และกําหนด 

วันเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค.2565 

โดยบรรยากาศคึกคักตั้งแตชวงเชา

ตรู ผูสมัครแตละคนเดินทางมาพรอมกับผู

สนับสนุนและแกนนําพรรคการเมือง รวม

ทั้งมีกลุมผูสนับสนุนมาชูปายใหกําลังใจ  

พร้อมจัดเตรียมรถแห่เพื่อรอติดหมายเลข

และหาเสียงทันที ซึ่งการรับสมัครครั้งนี้ก็

เปนที่สนใจของส� อมวลชนทั้งไทยและตาง

ประเทศ เน� องจากเปนการเลือกตั้งผูวาฯ

กทม.คร้ังแรก หลังจากวางเวนมานาน 9 ป 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันศุกรที่  1  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  15  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

‘คลัง’ไมกูเพิ่ม

หวั่นลดเครดิต

ยันงบเพียงพอ
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2 ในประเทศ

นามการเลือกตั้ง กทม.คึกคักขึ้นมาอีกครั้ง หลัง

ว่างเว้นมานานกว่า 9 ปี เห็นได้จากการเปิดรับ

สมัครผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.และสมาชิกสภา

กรุงเทพฯ หรือ ส.ก. เมื่อ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา บรรดา

ผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองแห่กัน

มาสมัครแบบมืดฟ้ามัวดิน 

แต่ที่น่าจับตามองคือ บรรดาผู้สมัคร ส.ก.จากพรรคการ 

เมือง ซึ่งขนกันมาลงสนามสู้ศึกชิงชัยกันแบบจัดหนักจัดเต็ม 

ทั้งคนรุ่นเก่า รุ่นใหม่ 

โดยเฉพาะ “พรรคพลังประชารัฐ” ที่รอบนี้หวังจะดึง

กระแสจากคะแนนจากคนรุ่นใหม่ New voter มาอยู่ในมือให้

ได้ ผู้สมัครหลายคนจึงเรียกว่าใหม่

แกะกล่อง แต่ไฟแรงไม่เบา 

อย่างเช่นผู้สมัคร ส.ก.เขต

จอมทอง “มินทร์ ลักษิตานนท์” นัก                             

ลงทุนอิสระและนักวางกลยุทธ์การ

ท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจ วัย 32 

ปี แว่วมาว่าถูกส่งรายชื่อเข้ามาใน

ช่วงโค้งสุดท้าย ภายใต้การผลักดัน

ของ “อ้น ทิพานัน ศิริชนะ” ว่าที่

ผู้สมัคร ส.ส.เขตจอมทอง เจ้าของ

สโลแกน #ให้อ้นดูแล   

สำาหรับรุ่นใหม่คนนี้ ถือว่า

ตรงตามคอนเซ็ปต์ ในการเนรมิต “จอมทอง” ให้เป็นแลนด์

มาร์กด้านแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพราะดีกรีการศึกษาที่จบด้าน

การท่องเที่ยวมาโดยตรง และเคยร่วมวางแผนการท่องเที่ยวใน

ระดับประเทศมาแล้ว! นั่นเอง

อีกทั้งหนุ่ม “มินทร์” ยังมีความกระตือรือร้นที่จะเปลี่ยน 

แปลง พัฒนาจอมทองให้ดีกว่าที่เคยเป็นมา ด้วยศักยภาพของ

พื้นที่ ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ประกอบกับวิถีชุมชนดั้งเดิม

สามารถนำามาผสมผสานให้กลายเป็นจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว 

อาทิ วัดวาอาราม โบราณสถาน เส้นทางท่องเที่ยวในคลอง

ต่างๆ ที่เชื่อว่าดึงเม็ดเงิน สร้างรายได้กระจายลงสู่ชุมชน ชาว

บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น  

นอกเหนือจากการดูแลด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่ง

เป็นหน้าที่ที่ต้องทำาอยู่แล้ว ภายใต้สโลแกน #ให้มินทร์ดูแล และ

หากได้รับโอกาสจะเข้าไปพลิกโฉมการทำางานในสภาฯ กทม.ให้

ตอบโจทย์คนเมืองอีกด้วย 

แม้พื้นที่ดังกล่าวจะไม่ใช่ของง่าย แต่ด้วยกระแสการ 

เมืองที่เปลี่ยนไป อย่าได้ประมาทกระแส “คนรุ่นใหม่” อาจจะ

ปาดหน้าแซงชนะเข้าป้ายได้เช่นกัน.

ช่างสงสัย

#ให้มินทร์ดูแล

ส

มินทร์ ลักษิตานนท์

สถานการณ์เศรษฐกิจของโลก อยู่ท่ามกลาง

ความผันผวนจากเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน นอกเหนือจาก

ผลกระทบของโควิด-19 แล้วนั้นปัจจุบันยังได้รับ

ผลจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอีกด้วย 

ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่สร้างความยากลำาบาก

ให้กับภาคเศรษฐกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและ

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อหา

ทางเยียวยาผลกระทบดังกล่าว

เมื่อประเมินจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็มี

หลายภาคอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบ อาทิ 

กลุ่มพลังงาน กลุ่มเหล็ก รวมถึงกลุ่มรถยนต์ที่

เดิมมีปัญหาจากการขาดแคลนของชิปที่เป็นส่วน

สำาคัญในการผลิตรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มทวี

ความรุนแรงมากขึ้น สืบเนื่องจากผลกระทบของ

สงครามและคาดว่าจะมีความต่อเนื่องยาวนานไป

ถึงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ หากไม่ได้รับการดูแลหรือ

แก้ไข ขณะเดียวกัน แม้ว่าประเทศไทยเองจะยังคง

เป้าหมายของยอดการผลิตรถยนต์ไว้ที่ 1.8 ล้านคัน 

แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขได้อย่างชัดเจน ขณะที่

ยอดการส่งออกของประเทศก็ดูเหมือนจะลดลง 

แม้ว่าการผลิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะ

เพิ่มขึ้นแต่ก็เพียงเล็กน้อย

แต่เมื่อดูจากตัวเลขต่างๆ ที่แม้จะลดลง 

แต่ ตัวเลขยอดขายในประเทศไทยช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ก็ยังมีแนวโน้มที่ดีอยู่ โดยเติบโตขึ้นกว่า 

26.3% ซึ่งเป็นผลจากการผ่อนปรนมาตการต่างๆ 

ที่รัฐบาลอนุมัติให้จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมากขึ้น 

รวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบจาก

โควิด-19 การรับประกันรายได้เกษตรกร การกระตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาล อาทิ คนละครึ่ง หรือเราเที่ยว

ด้วยกัน จึงเป็นโอกาสที่ดีหากใช้ช่วงนี้จัดกิจกรรม

สนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

กลุ่มรถยนต์ 

ในช่วงนี้จึงได้มีการจัดงาน บางกอก อินเตอร์

เนช่ันแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังท่ี 43 ข้ึนระหว่างวันท่ี 

23 มีนาคม - 3 เมษายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 

1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี และภายในงานมี

การนำาแสดงรถยนต์จากหลายค่าย และหลายระบบ

เปิดโอกาสให้ทุกผู้ ให้บริการอาศัยช่วงจังหวะนี้ทำา

ตลาดได้อย่างเต็มที่

จับโอกาสรุกพัฒนาอีวีขยายตลาดตอบโจทย์สังคมไทย

โดยในงานได้มีการเข้าร่วมของบูธอรุณ พลัส 

ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม

การผลิตและการให้บริการอีวี แบบครบวงจร เพื่อ

สนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศสู่

สังคมคาร์บอนต่ำา โดยบริษัท อรุณ พลัส จำากัด 

(ARUN PLUS) หนึ่งในบริษัทลูกของ ปตท. จำากัด 

(มหาชน) ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของ EV 

Flagship และการให้บริการอีวีแบบครบวงจรบน

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม รวมถึงนวัตกรรมระบบกักเก็บ

พลังงานในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ เพื่อให้กลุ่มลูกค้า

และผู้สนใจได้สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่ก่อนใคร

ต้องยอมรับว่ากระแสของยานยนต์ ไฟฟ้า

ในปัจจุบันกำาลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยในปี

ที่ผ่านมามียอดจดทะเบียนรถเพิ่มขึ้น และในปีนี้

คาดว่าประเทศไทยจะมียอดจดทะเบียนอยู่ที่ 4,000 

- 5,000 คัน จากปี 64 ที่มีอยู่ 1,900 คัน ซึ่งการที่

อรุณ พลัส ใช้ช่องทางการจัดงานดังกล่าวนอกจาก

ที่จะขยายตลาดแล้วส่วนหนึ่งก็คือการสร้างการรับรู้

ถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของการผลิตรถอีวี

ซึ่งไฮไลท์ยนตรกรรมไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. 

ในงานมอเตอร์ โชว์ครั้งนี้ แบ่งเป็นหลายประเภท 

ได้แก่ ฮอริษอน พลัส (Horizon+) ที่ถือว่าเป็นผู้ผลิต

และประกอบรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ 

ด้วยเทคโนโลยี MIH Platform หรือ Open EV Platform 

ซึ่งเป็นโครงช่วงล่างของตัวรถยนต์ ไฟฟ้าที่มีความ

ยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้เข้ากับรถยนต์

ได้หลายประเภท

สามารถช่วยแบรนด์รถยนต์ลดค่าใช้จ่าย

และลดระยะเวลาในการพัฒนาและผลิตรถยนต์

แต่ละรุ่นได้ และทำาให้ผู้ ใช้รถจะได้รถยนต์ที่มี

ประสิทธิภาพในราคาที่จับต้องได้ โดยจัดแสดง 

Foxtron Model C รถ Crossover 7 ที่นั ่ง กำาลัง

ขับเคลื่อนสูงสุด 400 แรงม้า อัตราเร่ง 0 - 100 

กม./ชม. ภายใน 3.8 วินาที สามารถวิ่งได้ 700 กม./

ชาร์จ และ Foxtron Model E กำาลังขับเคลื่อนสูงสุด 

750 แรงม้า อัตราเร่ง 0 - 100 กม./ชม. ภายใน 2.8 

วินาที สามารถวิ่งได้ในระยะทาง 750 กม./ชาร์จ 

โดยรถทั้ง 2 คัน เป็นรถอีวี ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมี 

MIH Platform เป็นฐาน

ออน-ไอออน (on-ion) ท่ีเป็นผู้ให้บริการสถานี

อัดประจุสำาหรับยานยนต์ ไฟฟ้า (EV Charger) 

ที่กำาลังขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่ที ่มีศักยภาพ 

นอกสถานีบริการ อาทิ ศูนย์การค้า โรงแรม อาคาร

สำานักงาน ร้านอาหาร เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่

ท่ัวประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์

ไฟฟ้าภายในประเทศ และยังมีบริการติดตั้งเครื่อง

อีวี ชาร์จเจอร์ ตามท่ีพักอาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน

ของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ พร้อมรับส่วนลด

พิเศษสำาหรับผู้สั ่งซื้ออีวี ชาร์เจอร์ภายในงาน

เท่านั้น

สวอพ แอนด์ โก (Swap & Go) แพลตฟอร์ม

ธุรกิจผู้ ให้บริการสลับแบตเตอรี่สำาหรับมอเตอร์ไซค์

ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ต้นแบบทางธุรกิจท่ีพัฒนา

ขึ้นเพื่อทุกไลฟ์สไตล์การใช้งาน โดยเฉพาะไรเดอร์

ในธุรกิจเดลิเวอรี่ ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชัน 

“Swap & Go” ที่เชื่อมต่อกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 

เพื่อสลับแบตเตอรี่เดิมที่หมดกับแบตเตอรี่ ใหม่ที่

พร้อมใช้งานในตู้ชาร์จด้วยตัวเอง ในเวลาไม่ถึง 3 นาที

โดยจัดแสดงตู้แบตเตอรี่และมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบ

สลับแบตเตอรี่ได้ ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม

ประสิทธิภาพสูง โดดเด่นทั้งงานออกแบบและ

ประสิทธิภาพในการขับขี่

อีวี มี (EVme) แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ ใช้ได้

ประสบการณ์การเป็นเจ้าของอีวี แบบครบวงจร 

ให้บริการในรูปแบบ Subscription รายแรก และ

รายเดียวในประเทศไทยผ่านแอปพลิเคชัน ท่ีจะทำาให้

การใช้งานอีวี เป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการรถอีวี จากแบรนด์

ชั้นนำาที่มีให้เลือกหลากหลายรุ่น เพียงดาวน์ โหลด

แอปพลิเคชัน เลือกรุ่นรถ และกดจอง เพียงเท่านี้

ก็สามารถรอรับรถได้ที่หน้าบ้าน พร้อมรับสิทธิพิเศษ

ภายในงาน สำาหรับผู้ซ้ือ E-voucher ผ่านแอปพลิเคชัน 

EVme รับคูปองส่วนลดเพ่ิมเติม และ NFT exclusive 

เฉพาะลูกค้า EVme เท่านั้น 

ซึ่ งต้องยอมรับว่าการเข้าร่วมจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์และบริการในมหกรรมยานยนต์ระดับ

ประเทศครั้งนี้ เป็นการยืนยันว่า กลุ่ม ปตท. ยังคง

มุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

ของประเทศ และจะเป็นก้าวสำาคัญในการขับเคลื่อน

การลงทุนด้านนวัตกรรมพลังงานอนาคตในทุกมิติ 

ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์ม EV โครงสร้างพื้นฐาน 

และการให้บริการแบบครบวงจรที่ได้เริ่มดำาเนินการ

ไปแล้วก่อนหน้าน้ี เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ และยังคงแสวงหาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่จะช่วยเติมเต็ม

ระบบนิเวศ EV ของไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ศึกวันทรงชัย 2 เริ่มต้นขึ้นแล้ว!!!
ออ์อ์อ์...ได้ฤกษ์ ได้เวลา จับสลาก จับเบอร์ กัน

ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำาหรับ ศึกเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. เที่ยวนี้ ที่โดยสีสัน บรรยากาศ 

อาจประมาณน้องๆ ศึกวันทรงชัย คือไม่ถึงกับ                                                             

แบ่บบ์บ์บ์แห้งง์ง์ง์ จนเกินไป ยังพอมีอะไรให้ติดตาม 

ด้วยความตื่นเต้ลล์ล์ล์ และตื่นตา-ตื่นใจ ได้ตาม

สมควร...

สำาหรับ วิโรจน์ ชนดะ นักทวงสนามหลวงแห่ง

พรรคก้าวไกล เห็นว่าได้ เบอร์ 1 ส่วนอดีตรองผู้ว่าฯ 

ที่อาสาขึ้นมาเป็นผู้ว่าฯ คราวนี้ด้วยตัวเอง อย่าง สกล

ธี จับได้ เบอร์ 3 ขณะที่ ด๊อกเตอร์เอ้ ไอน์สไตน์ หรือ 

สุชัชวีร์ แห่งพรรคประชาธิกัด ที่ออกจะหงอยๆ ไป

หน่อยในช่วงหลังๆ เห็นว่าได้ เบอร์ 4 ตามด้วยอดีต

รองผู้ว่าฯ ช่วงประชาธิปไตย ที่กลายมาเป็นผู้ว่าฯ ใน

ช่วงเผด็จการ แถมยังต้องลงมาแข่งกับอดีตรองผู้ว่าฯ 

ของตัวเองซะอีกต่างหาก คือ ผู้ว่าฯ อัศวิน จับได้ 

เบอร์ 6 ส่วนหญิงเหล็ก รสนา โตสิตระกูล คว้า เบอร์ 

7 มาครอง ตามด้วยตัวเก็งที่ชักเริ่มๆ ตัวเกร็ง ขึ้นมา

มั่งแล้ว นั่นก็คือบุรุษผู้กล้ามใหญ่ที่สุดในปฐพี คุณน้า 

ชัชชาติ ที่จับได้ เบอร์ 8 ส่วนอดีตผู้บังคับฝูงบินที่

ร้านขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อส่งเข้าประกวด อย่าง 

ศิธา ทิวารี ไล่ตามมาด้วย เบอร์ 11 ฯลฯ...

งานนี้...ก็เลยพอจะมีสีสัน บรรยากาศ น่าตื่นตา 

ตื่นใจ และตื่นเต้ลล์ล์ล์ ได้พอสมควร เพราะประเภท

ที่เคย นอนมา ตามโผ ตามผลสำารวจของสำานักไหน

ต่อสำานักไหน อย่างคุณน้า ชัชชาติ เอาไป-เอามา

แล้ว ย่อมมีสิทธิ์ แผ่วปลาย ได้เหมือนกัน หรืออาจ

ต้องนิมนต์พระมาสวดนำาหน้า ในช่วงโค้งสุดท้าย โค้ง

วัดเบญจะ หรือไม่ อย่างไร ก็ยังมิอาจสรุปได้ เพราะ

บรรดา เบอร์ ต่างๆ ต่างเริ่มออกแรงเร่งสปีด เริ่มซอย

ยิกๆ กันมั่งแล้ว ไม่ได้คิดจะปล่อยๆ ลอยชาย เหมือน

ช่วงที่ยังไม่ได้รับสมัคร ยังไม่ได้จับเบอร์ อย่างเช่น

หญิงเหล็ก รสนา โตสิตระกูล ที่คลอดมาตรการและ

นโยบายออกมาถึง 8 ข้อ แบบสดๆ ร้อนๆ ที่พอจะ

สรุปรวมความได้ว่า ถ้าลอง ไม่ โกง ซะอย่าง!!! ทุกสิ่ง

ทุกอย่าง ย่อมมีอันหายห่วง หมดกังวล ในทุกๆ เรื่อง 

ทุกๆ กรณี...

ส่วน ผู้ว่าฯ อัศวิน และรองผู้ว่าฯ สกลธี ก็คง

ประมาทมิได้...เพียงแต่บรรดาเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 

กทม. อาจต้องสับสนนิดๆ หน่อยๆ ว่าจะแบ่งข้าง แบ่ง

ฝ่าย ไปช่วยใครกันดี??? เพราะขณะที่ ผู้ว่าฯ อัศวิน นั้น

ไม่มี พรรค มีแต่ พวก แต่รองผู้ว่าฯ สกลธี ก็น่าจะยัง

พอมีฐานคะแนน ช่วงครั้งที่ยังอยู่พรรคประชาธิกัด หลง

เหลืออยู่หรือไม่ อย่างไร ก็ยังไม่แน่ แต่ที่แน่ๆ ก็คือฐาน

เสียงประชาธิกัดอย่างเป็นทางการ คงหนีไม่พ้นต้องหัน

ไปเทคะแนนให้กับ ด๊อกเตอร์เอ้ กันเป็นหลัก ดังนั้น...เมื่อ

บวกกับฝีไม้ลายมือ ขีดความสามารถ วิสัยทัศน์ มโนทัศน์ 

และจินตนาการที่ยาวไกลไปถึง อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ โน่น

เลย ไม่ว่าใครก็ใคร ก็คงมิอาจละสายตาจาก ด๊อกเตอร์เอ้ 

ได้ โดยเด็ดขาด...

ด้วยเหตุนี้...ตัวเก็ง อย่างคุณน้า ชัชชาติ ยังไงๆ 

ย่อมน่าจะ ตัวเกร็ง ขึ้นมามั่งไม่มาก-ก็น้อย จะแค่โชว์

กล้าม โชว์การหิ้วถุงแกง แบบเก่าๆ เดิมๆ คงมิได้อีกต่อ

ไปแล้ว อย่างน้อย...ก็น่าจะฝึกฝน ฝึกหัด ลีลาการ ล้วง

ท่อ จากอดีตผู้ว่าฯ หรือจากหนึ่งในทีมงานของตัวเอง 

อย่าง ด๊อกเตอร์พิจิต เอาไว้มั่ง ว่าจะควานยังไง จะถลก

แขนเสื้อแบบไหน อย่างไร มันถึงจะดูเก๋ ดูเท่ ไม่ต้องไป

นิมนต์พระมาสวดนำาหน้า ก่อนแบกขึ้นเมรุ กันในช่วง

โค้งสุดท้าย...

อีกทั้งโดยฐานเสียง ฐานคะแนน ก็อาจถูกหั่น ถูก

แบ่ง โดยการชนโน่น ชนนี่ ของ วิโรจน์ ชนดะ ขึ้นมาเมื่อ

ไหร่ก็ย่อมได้ โดยเฉพาะฐานเสียงประเภท กะหรี่สนาม

หลวง ที่ย่อมต้องอยากให้มีการ ทวงคืนสนามหลวง เพื่อ

อาศัยเป็นพื้นที่ในการประกอบการ ประกอบกาม ได้แบบ

สบายๆ ไม่ก็บรรดาคนรุ่นใหม่ประเภทเกลียดเจ้า ไม่เอา

ฮื่
เจ้า ทั้งหลาย โดยเฉพาะที่เคยผ่านการ เผาไทย กัน

มาแล้วก่อนหน้านี้ หรือก่อนหน้าที่คุณน้า ชัชชาติ จะ

ทิ้งตำาแหน่ง ฐานะ ว่าที่นายกฯ แห่งพรรคเผาไทยมา

มุ่งตรงต่อการลงรับสมัครเป็นผู้ว่าฯ กทม.กันแทนที่...

หรือแม้แต่อดีตผู้บังคับฝูงบิน อย่าง ศิธา ทิวารี                                                           

ก็เถอะ...การตัดสินใจแยกตัว แยกห่าง ออกมาจาก 

ครอบครัวเผาไทย แล้วหันมาเดินตามคุณเจ๊ สุดา

หน่อย ไปรับประทานขนมจีนยายเป้ากระเด้าหม้อ

อย่างสุดแสนเอร็ดอร่อย ก็ย่อมส่งผลให้ฐานเสียง ฐาน

คะแนน คร่อมกันไป-คร่อมกันมา กับฐานคะแนนของ

คุณน้า ชัชชาติ อย่างมิพึงต้องสงสัย หรือในขณะที่

ว่าที่ผู้สมัครชิงตำาแหน่งผู้ว่าฯ อย่าง อัศวิน, สกลธี 

และ ด๊อกเตอร์เอ้ อาจต้องแบ่งคะแนน ตัดคะแนน 

กันเอง ตัวเก็งและตัวเกร็ง อย่างคุณน้า ชัชชาติ ก็

อาจต้องถูกหั่น ถูกแบ่งคะแนนเสียง ไม่ว่าโดย วิโรจน์ 

ชนดะ หรือโดย ศิธา กระเด้าหม้อ ได้เช่นกัน ดังนั้น...

อะไรที่ดู นอนมา แบบสบายๆ อาจต้องเจอ พระ ใน

ช่วงโค้งสุดท้ายได้เสมอๆ...

ด้วยเหตุนี้ ... แม้แต่ประเภท ม้านอกสายตา 

อย่างหญิงเหล็ก รสนา โตสิตระกูล ก็ย่อมประมาท

มิได้เช่นเดียวกัน เพราะโดยลูกฮึด ลูกบ้า ลูกเอา

จริง-เอาจัง ของผู้สมัครรายนี้ ไม่ว่าใครก็ใครคงมิอาจ

ปฏิเสธได้ โดยเด็ดขาด ถึงความยืนหยัด มั่นคงถาวร 

อย่างชนิดแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด 

การโรมรัน พันตู ระหว่างเบอร์ 1 เบอร์ 3 เบอร์ 4 

เบอร์ 6 เบอร์ 7 เบอร์ 8 และเบอร์ 11 จึงเป็นอะไร

ที่อาจเรียกเสียงซู้ดซ้าด ซี้ดๆ ซ้าดๆ ขึ้นมาได้มั่ง แม้

จะ แบบบ์บ์บ์แห้งง์ง์ง ์ กันมาประมาณ 7 ปี 8 ปีมา

แล้วก็ตาม ดังนั้น...ใครจะมี รสนิยม แบบไหน อย่างไร 

คงต้องหันไป เขย่าประชาธิปไตยภายในมือของท่าน 

เอาเองก็แล้วกัน...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ . . .จาก Charles M. 

Schulz...“There is no greater burden than 

great potential.- การมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่นั้น เป็น

ภาระอันหนักหน่วงที่มิมีสิ่งใดเสมอเหมือน...”
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

‘วรพจน์’ นั่ง ปธ.ปกครองสูงสุด

กรุงเทพฯ • รายงานข่าวจากศาลปกครองสูงสุดแจ้งว่า หลัง

จากนายชาญชัย แสวงศักด์ิ ประธานศาลปกครองสูงสุด จะ

มีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากตำาแหน่งต้ังแต่วันท่ี 

1 ต.ค.65 โดยตามมาตรา 21 วรรคหน่ึง (3) ประกอบมาตรา 

31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธี

พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 น้ัน คณะกรรมการตุลาการศาล

ปกครอง (ก.ศป.) จึงได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนาย

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำารง

ตำาแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2565 

เป็นต้นไป โดยสำานักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยัง

นายกรัฐมนตรีเพื่อนำาเสนอชื่อนายวรพจน์ขอความเห็นชอบต่อ

วุฒิสภาแล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกฯ จึง

จะนำาความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ทบ.ขออภัยประชาชนปมช่อง 5 

กองทัพบก • เมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองทัพบกได้เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเวลาท่ี

ผ่านมามีการนำาเสนอข่าวสารและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซ่ึงเป็นท่ีสนใจ

ของสาธารณะน้ัน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกขอเรียนว่า 

กองทัพบกในฐานะท่ีเป็นผู้กำากับดูแลสถานีโทรทัศน์กองทัพบก 

ต้องขออภัยต่อประชาชนและผู้ชมรายการของทางสถานีใน

ทุกช่องทาง ท่ีได้เกิดความไม่เรียบร้อยในกระบวนการจัดการ

ข้อมูลข่าวสารของสถานี และการขัดข้องทางด้านเทคนิคใน

การออกอากาศรายการข่าว เมื่อวันท่ี 28 มี.ค.65 ท้ังน้ี ในห้วง

เวลาท่ีผ่านมา กองทัพบก โดยคณะกรรมการบริหารกิจการ

โทรทัศน์กองทัพบกได้ร่วมหารือและกำาหนดแนวทางปฏิบัติท่ี

สมดุล เป็นประโยชน์ต่อสังคม บนพ้ืนฐานการทำาหน้าท่ีของสื่อ

สาธารณะ รวมท้ังได้กำาชับให้เพ่ิมความระมัดระวังในการสื่อสาร

และกระบวนการออกอากาศให้เกิดความเรียบร้อย สถานีวิทยุ

โทรทัศน์กองทัพบกจะยังคงดำารงความเป็นสื่อเพื่อความม่ันคง

ของรัฐและความปลอดภัยสาธารณะ 

อัยการนัด ‘โรม’ คดีป่ารอยต่อ 19 เม.ย. 

ไทยโพสต์ • นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำานักงาน

อัยการสูงสุด เปิดเผยความคืบหน้าคดีท่ีพนักงานสอบสวน 

สน.บางขุนนนท์ ดำาเนินคดีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ รองเลขาธิการพรรคก้าวไกล ข้อหาหม่ินประมาทโดยการ

โฆษณา กรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี 63 เรื่องมูลนิธิป่า

รอยต่อฯ และถูกส่งตัวต่อไปท่ีสำานักงานอัยการตล่ิงชัน เมื่อวันท่ี 

18 มี.ค. ว่า คดีน้ีทางอัยการได้มีคำาส่ังให้พนักงานสอบสวนทำาการ

สอบสวนเพ่ิมเติมไป ซ่ึงวันท่ี 31 มี.ค. นายรังสิมันต์ได้ไปพบ

พนักงานสอบสวนเพื่อสอบเพ่ิมตามท่ีอัยการกำาหนด ส่วนจะเป็น

ประเด็นใดขอให้เป็นรายละเอียดในคดี โดยพนักงานอัยการนัดให้

พนักงานสอบสวนส่งผลการสอบสวนเพ่ิมเติม พร้อมให้นัดนายรัง

สิมันต์มาพบพนักงานอัยการในวันท่ี 19 เม.ย.65 เวลา 10.00 น.

หวยยังแพงเย้ย‘มือปราบแรมโบ้’
ความสำาคัญในการทำาเรื่องที่จะ

ใส่ร้ายทางการเมืองกับคนอื่น

ได้ นายเสกสกลเคยอยู่พรรค

ไทยรักไทย แต่ไม่เคยเรียนรู้ ไม่

เคยสำานึกว่าวิธีการแก้ไขปัญหา

เพื่อพี่น้องประชาชนทำาอย่างไร 

จึงทำาได้แค่นี้ ซึ่งแก้ปัญหาอะไร

ไม่ได้ 

ขณะที่ น ายมหั ศจั กร 

โสดี โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่ 

กล่าวถึงกรณีการแก้ปัญหาขาย

สลากกินแบ่งเกินราคาว่า การ

ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้

นายเสกสกลรับผิดชอบร่วมกับ 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ 

(ผช.ผบ.ตร.) ทำาให้เชื่อมั่นว่าถ้า 

พล.อ.ประยุทธ์เอาจริง น่าจะ

ประสบผลสำาเร็จแน่นอน เพราะ

ทั้ง 2 คนที่ได้รับมอบหมาย พอ

มาจับคู่กันลุย ประชาชนยิ่ง

มั่นใจในผลสำาเร็จที่จะเกิดขึ้น

โฆษกพรรคพลังธรรมใหม่

บอกว่า ประชาชนรอการแก้ไข

ราคาสลากกินแบ่งให้เหลือ 80 

บาทมาหลายสิบปี และถือว่า

เป็นนายกฯ คนแรกที่เอาจริง

กับเรื่องนี้ จึงเป็นความหวังของ

คนไทยที่อยากเห็นการเอาจริง

กับเรื่องสลากแพง ซึ่งไม่เคยมี

รัฐบาลใดทำาได้ โดยที่ลอตเตอรี่ 

1 ใบ ทุกวันนี้ราคาขายเฉลี่ย

ประมาณ 100 บาท ถ้าสามารถ

ขายในราคา 80 บาท จะเท่ากับ

เป็นการลดค่าครองชีพของ

ประชาชนได้ 20 บาทต่อใบ โดย

กองสลากมีการพิมพ์จำาหน่าย

สลากรวม 100 ล้านฉบับต่องวด 

หรือ 200 ล้านฉบับต่อ 1 เดือน 

ถ้ารัฐบาลทำาได้จะประหยัดเงิน

ในกระเป๋าของชาวบ้านได้ถึง

เดือนละ 4,000 ล้านบาททันที.

‘บิ๊กตู่’สั่งไล่ล่าคนร้าย

บึ้มยะลาจนท.เจ็บตาย
ทำาเนียบฯ • เมื่อวันพฤหัสบดี 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง

เหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด

บนถนนบาเจาะ-เขื่อนบางลาง 

หมู่ 4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา ทำาให้เจ้าหน้าที่ตำารวจ

บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนาย 

ว่า ขอแสดงความเสียใจต่อผู้เสีย

ชีวิตและผู้บาดเจ็บต่อเหตุการณ์

ดังกล่าว เราได้กำาชับเจ้าหน้าที่

อยู่ตลอดว่าให้ปฏิบัติงานใน

พื้นที่ด้วยความระมัดระวัง ขณะ

เดียวกันต้องทำางานเชิงรุกเพื่อ

ให้เกิดความสงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

ส่วนท่ีมีการต้ังข้อสังเกต

ว่าสาเหตุหน่ึงของการก่อเหตุ

มาจากผู้ก่อเหตุต้องการสร้าง

สถานการณ์ ในขณะท่ีคณะพูด

คุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้กำาลังมีการหารือกับตัว

แทนกลุ่มบีอาร์เอ็น และประเทศ

มาเลเซีย พล.อ.ประวิตรตอบว่า 

ไม่เป็นไร ไม่มีอะไร คณะพูดคุย

ดังกล่าวก็ดำาเนินการของเขาไป 

นอกจากน้ียังได้รับทราบข้อมูลว่า

พ้ืนท่ีเป้าหมายของผู้ก่อเหตุยังมี

อีกหลายจุดใน จ.นราธิวาส และ

ยะลา ซ่ึงเราพยายามทำาให้เกิด

ความสงบในพ้ืนท่ีดังกล่าว  

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ได้รับทราบเหตุระเบิด

ท่ีบริเวณถนนบาเจาะ-เขื่อนบาง

ลาง หมู่ 4 ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา 

จ.ยะลา เวลาประมาณ 10.10 น. 

วันท่ี 30 มี.ค. จนเป็นเหตุให้กำาลัง

พลเสียชีวิต 1 นาย ได้รับบาดเจ็บ

จำานวน 3 นาย โดยนายกฯ แสดง

ความเสียใจอย่างย่ิงต่อครอบครัว

ของกำาลังพลท่ีเสียชีวิตและบาด

เจ็บจากกรณีดังกล่าว 

พร้อมกำาชับไปยังฝ่าย

ความม่ันคงในพ้ืนท่ีและทุกหน่วย

ท่ีเก่ียวข้องให้ลงพ้ืนท่ีหาข่าว เก็บ

รวบรวมพยานหลักฐาน และ

ปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือติดตาม

บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ให้ถึงท่ีสุด พร้อมท้ังเพ่ิมความ

ระมัดระวังในการปฏิบัติงานโดย

ไม่ประมาท เพ่ิมมาตรการดูแล

ความปลอดภัยให้ประชาชนใน

พ้ืนท่ี และส่ังการให้ต้นสังกัด

ช่วยเหลือดูแลการรักษาพยาบาล

ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มกำาลัง 

และให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

ครอบครัวกำาลังพลท่ีเสียชีวิตใน

การประกอบพิธีทางศาสนาอย่าง

สมเกียรติ ตามระเบียบของทาง

ราชการ

“ขอให้ประชาชนอย่าตื่น

ตระหนก ใช้ชีวิตตามปกติ และ

ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสกับ

เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ สถานการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้เริ่มดีขึ้น จะ

เห็นได้ว่าจำานวนเหตุการณ์

ความรุนแรงลดลงอย่างต่อ

เนื่อง โดยรัฐบาลกำาลังพัฒนา

และยกระดับรายได้และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่าง

เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสภาพ

แวดล้อมความปลอดภัยของ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ใน

ภาพรวม” นายธนกรระบุ.

เมื่ อ วั นที่  31  มี . ค . 

บรรยากาศการขายลอตเตอรี่

งวดประจำาวันที่ 1 เม.ย.65 ใน

ช่วงโค้งสุดท้าย ภายหลังนาย

เสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

และประธานคณะอนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสลาก

กินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อม

เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามการขาย

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 

นำาหมายค้นศาลอาญาเข้าตรวจ

ค้นบริษัท มังกรฟ้า ล็อตเตอรี่ 

จำากัด และบริษัท ลอตเตอรี่

ออนไลน์ จำากัด หรือกองสลาก

พลัส ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการ

ประกาศปราบปรามจับกุมผู้ค้า

ลอตเตอรี่เกินราคา

แต่ปรากฏว่า ในพ้ืนท่ี 

จ.นครพนมยังมีการขายลอตเตอร่ี

เกินราคาใบละ 80 บาท โดย

เฉพาะบริเวณศูนย์รวมลอตเตอร่ี

จุดสำาคัญคือ ลานพญาศรีสัตต 

นาคราช ริมฝ่ังแม่น้ำาโขง ถ.สุนทร

วิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม 

ท่ีถือเป็นแหล่งจำาหน่ายลอตเตอร่ี

ใหญ่ท่ีสุดในจังหวัด โดยทุกแผง

ขายลอตเตอร่ีเกินราคาใบละ 80 

บาท เช่น ลอตเตอร่ีใบเด่ียวขาย

ใบละ 120 บาท ส่วนเลขชุด 2 ใบ

ชุดละ 200 บาท เลขชุด 3 ใบ ขาย

ชุดละ 380-400 บาท และชุดละ 

5 ใบ ชุดละ 700-800 บาท ย่ิงเลข

ดัง เลขเด็ด เลขลือ เลขกระพือ 

หรือเลขสารพัดเจ้าพ่อเจ้าแม่จะ

มีราคาแพงข้ึนไปอีก

จ า ก ก า ร ส อ บ ถ า ม ผู้

จำาหน่ายลอตเตอรี่ระบุว่า สาเหตุ

ที่มีราคาแพงเนื่องจากรับมาจาก

เอเยนต์นั้นมีต้นทุนสูง ปัญหา

เกิดมาจากต้นทาง เพราะเอเยน

ต์รายใหญ่มีการเก็งกำาไรก่อนนำา

มาแบ่งขายให้รายย่อยในราคา

สูง ต้นทุนจึงเกินใบละ 80 บาท 

ทำาให้ผู้ค้ารายย่อยต้องขายใน

ราคาที่แพง หากรับมาเกินใบละ 

80 บาท ไม่มีใครยอมขายขาด

ทุน และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้

ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่าแก้ปัญหา

ไทยโพสต์ • นครพนมลอตเตอร่ียังเกิน 80 บาททุกแผง โอดรับมา

ราคาสูง ขายขาดทุนไม่ได้ เด็ก พท.เย้ย “แรมโบ้อีสาน” แก้แบบลูบ

หน้าปะจมูก แต่โฆษกพลังธรรมใหม่ป้อง “บ๊ิกตู่” ใช้งานถูกคนแล้ว  

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ลงพ้ืนท่ีพบปะผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณคลองโอ่งอ่าง ถนนจักรวรรดิ กทม. เมื่อ

เวลา 17.30 น. วันท่ี 31 มี.ค.

ปลายเหตุ หากแก้แบบนี้ ไม่มี

ทางสำาเร็จ

นอกจากนี้ ผู้จำาหน่าย

ลอตเตอรี่รายย่อยยังระบุว่า 

หากต้องการตรวจสอบการขาย

เกินราคาอยากให้ตรวจสอบทุก

จังหวัด เพื่อจะได้รับทราบถึง

สาเหตุที่มาของลอตเตอรี่แพง 

เพื่อนำาไปเป็นแนวทางแก้ ไข 

อย่าแก้ไขเฉพาะหน้า เพราะ

สุดท้ายปัญหาตกที่ผู้ค้ารายย่อย 

อีกทั้งหลังลอตเตอรี่ออกจะมีผู้

ที่ ได้รับโควตาไปรับลอตเตอรี่ที่

ศาลากลางจังหวัดหรือที่ทำาการ

ไปรษณีย์ ซึ่งจะมีเอเยนต์ใหญ่รอ

กว้านซื้อลอตเตอรี่จากเจ้าของ

โควตาตรงจุดนั้น เพื่อนำาไปรวม

แล้วส่งต่อให้รายย่อยในราคาที่

สูงขึ้น แม้จะอยู่ที่ปลายจมูกเจ้า

หน้าที่บ้านเมือง แต่ไม่เห็นมีการ

ดำาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น 

วันเดียวกัน นายธีระชัย 

แสนแก้ว สมาชิกพรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า กระบวนการที่นายเสก

สกลทำาอยู่นี้แค่ลูบหน้าปะจมูก 

เพราะรัฐบาลไม่ได้จริงใจในการ

แก้ไขปัญหา ปากท้องประชาชน

ไม่สนใจแก้ไข แต่กลับให้น้ำาหนัก

ผ่า ‘แตงโม’

บางเรื่องเป็นเรื่องท่ีนิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์

รอบแรกไปแล้ว ได้ให้กรรมการในรอบ 2 ฟัง

ข้ันตอนต่างๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ซ่ึง

คร้ังน้ีมีข้อจำากัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะสภาพศพท่ี

เปล่ียนแปลง รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ สำาหรับ

ข้อเรียกร้อง ได้แก่

1.ศีรษะ จากการผ่าพิสูจน์รอบแรกกับ

รอบสอง ไม่พบบาดแผลใด 2.สภาพใบหน้า     

ของศพ เรามีภาพการลงพ้ืนท่ีคร้ังแรกใน 

จ.นนทบุรี ท่ีส่งให้ตำารวจไปแล้ว โดยญาติ

สามารถทำาเรื่องร้องขอไปเปรียบเทียบได้ ซ่ึง

ตอบคำาถามสภาพการเปล่ียนแปลงของศพ

หลังการตายได้ ท่ีอาจเกิดจากอากาศ ความ

ดัน 3.ลำาคอท่ีสวมสร้อยอยู่ มีภาพแรกว่า

สร้อยคอยังคงหย่อน พอเวลาผ่านไปร่างกาย

ก็บวมจนเป็นท่ีสังเกต ไม่พบว่ามีการรัดคอ 

4.รอยไหม้บริเวณหน้าอก  5.แผลท่ีขา 6.เล็บมือ 

ได้ตรวจซ้ำาอีกคร้ังว่ามีการต่อสู้หรือทำาร้าย

ร่างกายหรือไม่ 7.แผ่นหลัง ไม่พบบาดแผล 

8.หลอดลม 9.อวัยวะเพศ ได้นำาสารคัดหล่ังไป

ตรวจแล้ว 10.เส้ือผ้าท่ีสวมใส่วันเสียชีวิต ใน

การตรวจรอบสอง ไม่ใช่ชุดเดียวกันกับท่ีสวม

ใส่ คือไม่ได้ตรวจบอด้ีสูท 11.โครงสร้างกระดูก

ท้ังหมดไม่พบการแตกหัก เช่นฟัน ยังครบถ้วน

สมบูรณ์ เนื่องจากใช้ระบบซีทีสแกนตรวจสอบ 

ท้ังน้ี ในการตรวจสอบพบบาดแผล

ท้ังหมด 22 จุด ซ่ึงอยู่บริเวณขา ส่วนราย

ละเอียดอื่นเป็นเรื่องของตำารวจดำาเนินการ 

อย่างไรก็ตาม สภาพศพรอบแรกยังไม่มีการ

ฉีดฟอร์มาลิน รอบสองฉีดแล้ว ทำาให้บางอย่าง

ตรวจได้ บางอย่างอาจไม่ยืนยันได้ ทำาให้เกิด

ความแตกต่าง 4-5 ประเด็น

“เรื่องบาดแผลหากจะทราบว่าเกิดจาก

ส่ิงใด ไม่อยู่ในหน้าท่ีท่ีสถาบันฯ จะเข้าไปทำา 

เราถือเป็นจิกซอว์ท่ีเอาไปต่อภาพ แต่ภาพท่ีถูก

สงสัยว่าบาดแผลมีการฉีกขาดของกระดูกหรือ

ไม่ เราตรวจแล้วก็ไม่พบ แต่สามารถบอกได้ว่า

แผลเกิดก่อนหรือหลัง ซ่ึงมีในรายงานช้ีแจงไป

แล้ว ศพรอบแรกในการนำาข้ึนมาน้ันตัวแตงโม

ขาว แต่เมื่อนำาไปแช่ฟอร์มาลินก็ทำาให้ร่องรอย

ชัดข้ึน ดังน้ันแผลฉีกขาดก็ไม่ใช่แผลฉีกขาด

เลย ผลวันน้ีแคบลงมามากแล้ว” เลขานุการ 

รมว.ยธ.ระบุ

ด้าน พ.ต.อ.ทรงศักด์ิยืนยันว่า การผ่า

พิสูจน์รอบ 2 ถือเป็นประโยชน์ แต่มีข้อจำากัด

เรื่องสภาพศพท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงข้อมูลจะถือ

เป็นความลับ การจะเปิดเผยข้อมูลอาจไม่

ได้ท้ังหมด และการดำาเนินการวันน้ีเป็นการ

ร้องขอของญาติ ไม่ใช่พนักงานสอบสวน เรา

จึงส่งข้อมูลให้ญาติ ท้ังน้ี เมื่อความเห็นคร้ัง

แรกออกมาแล้ว คร้ังท่ี 2 ต้องไม่เหมือนกัน 

แต่เป็นเพื่อทบทวนว่าครบถ้วน เป็นตามหลัก

วิชาการ กระบวนกฎหมายหรือไม่ ซ่ึงเราทำาไป

อย่างสมบูรณ์ อย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส 

นพ.วรวีร์กล่าวว่า ในการตรวจสอบ

คร้ังแรกถือว่ามีมาตรฐานทำาให้ตอบคำาถาม

เกือบท้ังหมด ในรอบสองเพียงเป็นการย้ำาว่า

ข้อสงสัยในข้อแรกน้ันใช่หรือไม่ใช่ สำาหรับ

บาดแผลท่ีขา ยังตอบไม่ได้ว่าเกิดอย่างไร โดย

ตำารวจจะไปจำาลองการเกิดบาดแผลกับวัตถุ

ต่างๆ อาจจะเป็นใบพัดเรือ เพื่อเปรียบเทียบกับ

บาดแผล ส่วนการตรวจสอบเรื่องแอลกอฮอล์

น้ัน ปกติแล้ว หากตายร่างกายจะไม่ขับ เพราะ

แอลกอฮอล์จะถูกขับจากลมหายใจ ดังน้ันการ

ตรวจสอบจากศพจะมีการเปล่ียนแปลงเพียง

เล็กน้อย สำาหรับยูเรียถือเป็นองค์ประกอบใน

ปัสสาวะ หากมีน้ำาปัสสาวะในแผ่นอนามัยจะ

ตรวจเจอ แต่ตรวจไม่พบ และแผ่นดังกล่าว

แช่น้ำา ยูเรียจึงอาจจะถูกชะล้างไป

ขณะท่ีทนายเดชากล่าวว่า ต้องนำา

เอกสารฉบับน้ีไปปรึกษากับตำารวจว่าจะเป็น

ประโยชน์กับการแจ้งข้อหาใครเพ่ิมหรือไม่ เกิด

จากเจตนาหรือความประมาท และผลต่างจาก

การตรวจสอบคร้ังแรกหรือไม่ โดยยังไม่พบ

การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัย แต่ต้องปรึกษากับ

แพทย์เรื่องบาดแผล 22 จุด สำาหรับการตรวจ

สอบพบว่านิติเวช โรงพยาบาลตำารวจ ถือว่า

มีมาตรฐานสากล ทุกอย่างเรียบร้อย แต่เรื่อง

บาดแผลอาจจะเรียกว่าเป็นส่ิงใหม่ ถือว่ามี

ประโยชน์ แต่ต้องดูให้ละเอียด เพราะสภาพศพ

ถือเป็นพยาน ต้องไปดูว่ามีร่องรอยการทำาร้าย

หรือไม่ หากมีก็ต้องเทียบกับพยานแวดล้อม จี

พีเอส เพื่อประกอบการแจ้งข้อหาเก่ียวกับการ

เจตนาฆ่า ลำาพังบาดแผลยังไม่สามารถบอกได้

ว่าเกิดจากเจตนาหรือไม่ ท้ังน้ี คาดว่าคงไม่มีการ

ผ่าพิสูจน์ซ้ำารอบท่ี 3 ต้ังแต่ตนเป็นทนายความ

มามีเพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน แต่คดีน้ีคงพอแล้ว

ส่วนกรณีท่ีมีข่าวว่าตำารวจยื่นขอศาล

ออกหมายจับคนบนเรือเพ่ิมแล้วศาลยกคำาร้อง

น้ัน ยืนยันว่าไม่เป็นจริง เพราะตำารวจคงไม่

ทำาอะไรให้หน้าแตก แต่เชื่อว่าคงเร็วๆ น้ี อาจ

โดนยกลำาเลยก็ได้ หรือเหลือเพียงคนเดียวก็ได้.

‘คลัง’ ไม่กู้เพิ่ม

เป็นความเส่ียงทำาให้ต่างชาติมองประเทศไทย

ไม่ดี และลดเครดิตของประเทศไทย ทำาให้

ต้นทุนการกู้เงินของเอกชนและรัฐบาลแพง ได้

รับผลกระทบมากข้ึนไปอีก” นายอาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า ได้หารือกับนาย 

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้าแล้ว เรื่องท่ี

เสนอให้รัฐบาลกู้เงินเพ่ิมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ซ่ึงได้ช้ีแจงว่าการกู้เงินต้องคำานึงถึงวินัยการ

เงินการคลังในภาพรวมด้วย ซ่ึงนายกรณ์ก็มี

ความเข้าใจเป็นอย่างดี ตอนน้ีเศรษฐกิจขยาย

ตัวได้แล้ว ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการเร่ิมกลับ

มาดำาเนินการได้ ถึงแม้ว่ายังไม่เหมือนช่วง

ก่อนเกิดโควิด ทำาให้รัฐบาลต้องลดการออก

มาตรการช่วยเหลือท่ีเป็นภาระกับเงินกู้ลง

รมว.การคลังกล่าวอีกว่า เรื่องกรอบ

อัตราเงินเฟ้อท้ังปีจะเกิน 1-3% หรือไม่น้ัน เป็น

ส่ิงท่ีจะต้องหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) ก่อนว่าราคาน้ำามันและราคาอาหารท่ี

แพงข้ึนจะส่งผลกระทบยืดเย้ือยาวนานแค่ไหน 

หรือเป็นภาวะช่ัวคราว ซ่ึงก็อาจจะทำาให้อัตรา

เงินเฟ้อท้ังปีไม่เกิน 3% ก็ไม่มีความจำาเป็นต้อง

ปรับกรอบเป้าหมายของเงินเฟ้อ โดยในระยะ

ส้ันรัฐบาลได้มีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระ

ทบค่าครองชีพ การตรึงราคาน้ำามันดีเซลไม่ให้

เกินลิตรละ 30 บาท ช่วยจ่ายค่าน้ำามันเบนซิน

ให้กับวินมอเตอร์ไซค์เป็นเวลา 3 เดือน น่าจะ

ช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนไม่เพ่ิม

สูงข้ึนมาก ทำาให้ท้ังปีเงินเฟ้อยังอยู่ในกรอบอยู่

“ในช่วงส้ันบางเดือนอัตราเงินเฟ้ออาจ

จะสูงเกินกรอบบน 3% ไปบ้าง แต่ท้ังปีต้องดู

ระยะยาวว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงจะมีการหารือกับ 

ธปท. เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะ

ราคาน้ำามันท่ีส่งผลกระทบกับอัตราเงินเฟ้อให้

เพ่ิมสูงข้ึนมาก ซ่ึงเบ้ืองต้นเชื่อว่าราคาน้ำามันยัง

ส่งผลกระทบกับเงินเฟ้อไทยในไตรมาส 2 ส่วน

ไตรมาส 3 ยังไม่แน่ใจ แต่ไตรมาส 4 คาดว่า

จะทุเลาลง ซ่ึงเรื่องสงครามเป็นเรื่องท่ีประเมิน

ยาก” นายอาคมกล่าว

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำานวยการ

อาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร ธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจ

ไทยในเดือน ก.พ.2565 ยังอยู่ในทิศทางฟ้ืน

ตัว มูลค่าการส่งออกสินค้าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยใน

หลายหมวด เช่น หมวดท่ีมีมูลค่าเคลื่อนไหว

ตามราคาน้ำามัน และหมวดสินค้าเกษตร

แปรรูป โดยเฉพาะน้ำาตาลท่ีผลผลิตในประเทศ

ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะท่ีการส่งออกยานยนต์

และอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับผลดีจากอุปสงค์

ประเทศคู่ค้าท่ีทยอยฟ้ืนตัว

ขณะท่ีจำานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศ

ท่ีขจัดปัจจัยฤดูกาลแล้วปรับเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย

จากเดือนก่อน ตามการกลับมาเปิดให้ลง

ทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Test & Go 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ก.พ.2565 เครื่องช้ีการบริโภค

ภาคเอกชน ปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน 

เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดโควิดสาย

พันธ์ุโอมิครอนในประเทศท่ีกลับมารุนแรงข้ึน 

ประกอบกับราคาพลังงานและราคาอาหาร

ปรับตัวสูงข้ึน ส่งผลให้ความเชื่อม่ันผู้บริโภค

ปรับลดลงบ้าง อย่างไรก็ดี มาตรการภาครัฐ

ยังเป็นปัจจัยบวกท่ีช่วยพยุงการใช้จ่ายของ

ครัวเรือน

ส่วนเครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชนท่ี ปรับ

ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน โดยลดลงจากด้าน

เครื่องจักรและอุปกรณ์ตามการนำาเข้าสินค้าทุน

เป็นสำาคัญ ขณะท่ีด้านก่อสร้างค่อนข้างทรงตัว 

การผลิตภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจาก

เดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดปิโตรเลียม และ

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวโน้มการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับทิศทาง

การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด 

ส่วนมูลค่าการนำาเข้าสินค้าเพ่ิมข้ึนจากเดือน

ก่อน โดยเฉพาะหมวดเช้ือเพลิง 

น.ส.ชญาวดีกล่าวอีกว่า เสถียรภาพ

เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปรับเพ่ิมข้ึน

ตามราคาพลังงานและอาหารสด รวมท้ัง

อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานท่ีเร่งข้ึนจากราคาอาหาร

สำาเร็จรูปตามต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน ด้านตลาด

แรงงานปรับดีข้ึนบ้าง แต่โดยรวมยังเปราะ

บาง สำาหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลน้อยลง

จากเดือนก่อน ตามดุลการค้าท่ีเกินดุลมากข้ึน 

ขณะท่ีดุลรายได้ บริการ และเงินโอนยังขาด

ดุลต่อเนื่อง ด้านอัตราแลกเปล่ียน เงินบาท

เทียบกับดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าข้ึน หลังมีการ

เปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติผ่านระบบ Test 

& Go อีกคร้ัง

“ปัจจัยท่ีทำาให้ค่าเงินบาทผันผวนมา

จากท้ังปัจจัยในประเทศและต่างประเทศ โดย

ในประเทศเศรษฐกิจมีพ้ืนฐานดี ส่วนต่าง

ประเทศ มาจากปัญหาของรัสเซีย-ยูเครน 

และความกังวลต่อสถานการณ์บางช่วง ถ้า

เทียบความผันผวนกับประเทศเพื่อนบ้าน ค่า

เงินบาทก็ไม่ได้สูงข้ึนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น 

เกาะกลุ่มกันไป ไม่ได้ผันผวนมากเป็นพิเศษ 

ยังอยู่ในสถานการณ์ปกติ” น.ส.ชญาวดีกล่าว

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1/2565 

ภาพรวมยังฟื้นตัวได้ แต่ไม่ได้หวือหวาเมื่อ

เทียบไตรมาส 4/2564 ที่ฟื้นตัวดี เนื่องจากได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 สายพันธุ์ โอมิครอน แต่ปัจจัยต่างๆ ยังอยู่

ในช่วงคาดการณ์ ขณะที่ในสัญญาณไตรมาส 

2/2565 คาดว่าฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ปัจจัยบวกจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไร

ก็ดี ยังมีความเสี่ยงที่ต้องติดตาม ทั้งการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ปัญหารัสเซีย-

ยูเครน ความเชื่อมั่นนักลงทุน ก็ส่งผลต่อ

ราคาพลังงาน การเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุน

และราคาสินค้า ต้องติดตามการส่งผ่าน

อย่างใกล้ชิด แต่ก็ยังไม่ได้เห็นการกระจาย

ตัวเป็นวงกว้าง

น.ส.ชญาวดีกล่าวอีกว่า จากท่ีได้เดิน

สายพูดคุยกับภาคธุรกิจในเดือน มี.ค. พบ

ว่าการดำาเนินธุรกิจโดยรวมทรงตัว บางภาคได้

รับผลกระทบบ้าง หลักๆ ได้รับแรงกดดันจาก

โควิดโอมิครอน และต้นทุนการผลิตท่ีสูง ด้าน

ภาคการผลิตดีข้ึนจากเดือนก่อน โดยเฉพาะ

การส่งออกสินค้าได้ ส่วนโรงแรม ร้านอาหาร 

ขนส่ง ใกล้เคียงเดือนก่อน ขณะท่ีการค้าแย่ลง 

อุปโภคบริโภค ชะลอบริโภคสินค้า เช่นเดียวกับ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การลงทุนยังไม่

ฟ้ืนตัว เพราะราคาวัสดุก่อสร้างสูง

สำาหรับเศรษฐกิจไทยในเดือน มี.ค.อยู่

ในทิศทางท่ีฟ้ืนตัว กิจกรรมเศรษฐกิจได้รับแรง

กดดันโควิดจากราคาพลังงานสูง โดย ธปท.

จะติดตามการระบาดโควิด การปรับเพ่ิมข้ึน

ของต้นทุนราคาสินค้า และผลของความขัด

แย้งรัสเซียและยูเครนในเรื่องของการคว่ำา

บาตร ส่วนเงินบาทท่ีผันผวนมาจากปัจจัยต่าง

ประเทศมากกว่า ท้ังความขัดแย้งรัสเซียและ

ยูเครน ราคาทองสูงมีแรงขายบ้าง ทำาให้เงิน

บาทในไทยผันผวน แต่ถ้าเทียบความผันผวน

ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้สูงกว่าประเทศอื่น 

และไม่ได้ผันผวนผิดปกติ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb 

analytics ประเมินเศรษฐกิจไทยเติบโต 3.0% 

จากปัจจัยการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธ์ุ

โอมิครอนท่ียังมีอยู่ รวมถึงแรงกดดันเงินเฟ้อ

ท่ีเร่งตัวสูงหลังเกิดความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน 

พร้อมยังมีความเส่ียงท่ีจะขยายตัวต่ำากว่าท่ี

ประเมินไว้หากสถานการณ์ยืดเย้ือ ช้ีน้ำามันดิบ

อาจแตะ 140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ระบุราคา

น้ำามันแพงกระทบกิจกรรม-การเดินทางในช่วง

สงกรานต์.

ลุ้นดับ

จึงยังสำาคัญ และเน้นย้ำาให้ประชาชนปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนท่ี

จะช่วยลดอาการหนักได้ ขณะท่ีจำานวนผู้เสีย

ชีวิตวันน้ีท่ียังมากกว่า 80 รายน้ัน ซ่ึงการท่ีจะ

ทำาให้โควิด-19 เป็นโรคประจำาถ่ินได้ อัตราการ

เสียชีวิตต่อวันควรจะต้องน้อยกว่า 80 ราย แต่

เรายังมีทิศทางผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน             

พญ.สุมนีกล่าวว่า สำาหรับการฉีดวัคซีน

ให้กลุ่ม 608 ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มท่ีมี

โรคเร้ือรัง ข้อมูลวันท่ี 30 มี.ค. มีจังหวัดท่ีฉีด

วัคซีนเข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 เกิน 70% แล้ว 

7 จังหวัด ได้แก่  นนทบุรี น่าน สมุทรปราการ 

ลำาพูน มหาสารคาม ชัยนาท ภูเก็ต และมี

จังหวัดท่ีฉีดเข็มกระตุ้นให้กลุ่ม 608 เกิน 60% 

แล้วจำานวน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำาปาง 

เชียงราย อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี 

สมุทรสงคราม ระยอง ลพบุรี และ กทม. ขณะ

ท่ีการฉีดเข็มกระตุ้นให้กับบุคคลท่ัวไป มีจังหวัด

ท่ีฉีดเข็มกระตุ้นได้ตามเป้า เกิน 70% แล้ว 

จำานวน 6 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ 

น่าน พระนครศรีอยุธยา ลำาพูน ภูเก็ต ส่วน

จังหวัดท่ีฉีดเข็มกระตุ้นเกิน 60% แล้ว จำานวน 

6 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง ระยอง ชัยนาท 

มหาสารคาม สระบุรี และ กทม.  

 พญ.สุมนีกล่าวว่า สรุปสถานการณ์โค

วิดประเทศไทยวันน้ี จำานวนผู้ติดเช้ือ ผู้ป่วย

ปอดอักเสบ และผู้ป่วยใส่ท่อหายใจยังมีแนว

โน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างช้าๆ ส่วนผู้เสียชีวิต

ยังมีแนวโน้มเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ ภาพ

รวมผู้ป่วยอาการปานกลางและอาการหนัก

ยังเพ่ิมข้ึน ต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุขในพ้ืนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ิน ยังคงต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเส่ียง

ต่างๆ มาฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึน เพื่อทำาให้สงกรานต์

น้ีมีการพบปะสังสรรค์กันอย่างปลอดภัย ไม่มี

คลัสเตอร์โควิด-19 เพ่ิมข้ึนมา  

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เปิดข้อมูล

กิจกรรมท่ีสามารถทำาได้ใน “สงกรานต์ 2565” 

โดยกิจกรรมท่ีสามารถดำาเนินการได้และ

กิจกรรมท่ีควรงด มีดังต่อไปน้ี

(1) พ้ืนท่ีกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะหรือ

พ้ืนท่ีได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมเทศกาล

สงกรานต์ได้ ให้ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน หรือ

ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบการจัดงาน จัดสถานท่ีและ

ดำาเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันและ

ลดความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดการแพร่ระบาดแบบ

กลุ่มก้อน รวมท้ังมาตรการปลอดภัย สำาหรับ

องค์กร (COVID Free Setting) ตามท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกำาหนด ดังน้ี

อ่านต่อหน้า 15
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4 บทความ

นกลองศึกเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

อยางเปนทางการ หลังจากผูสมัคร “ตัวเต็ง” จับได

หมายเลขประจําตัวกันครบแลว คนที่เฮงสุดคงเปน 

วิโรจน ลักขณาอดิศร ที่จับไดหมายเลข 1 งายใน

เชิงการตลาดและภาพจําของฐาน

เสียง ขณะที่ “เดอะจั้ม” สกลธี 

ภัททิยกุล จับไดหมายเลข 3 ตอง

พลิกแพลงการชูนิ้วเล็กนอยเปน

สัญลักษณ “โอเค” แทนการชูสาม

นิ้วที่ถูกมองวาอยูกันคนละขั้ว สวน 

“ดร.เอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ จับ

ไดหมายเลข 4 ที่อาจไมคอยไดดั่งใจ

แมยก แตกย็งัมขีอดทีี่ไดเบอรเปนเลข

ตัวเดียว พอใชได ในทางการตลาด 

สวน พล.ต.อ.อศัวนิ ขวญัเมอืง จบัได

หมายเลข 6 หลงัจากตอนแรกทีง่งๆ กบัหวัหางเลข 9 แตพลกิเปน

แคมเปญผูวาฯ ปที่ 6 ไดในฉับพลัน ทางดาน ชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ไดหมายเลข 8 เปนที่พอใจของทีมงานที่ไดเบอรสวยมาขึ้นปาย 

อยางไรก็ตามบรรยากาศภาพรวมคึกคักรับฤดูกาลหาเสียงเลือก

ตั้ง ทั้งพรรค ทั้งกลุม และผูสมัครอิสระ แตที่ตองย้ําใหระวังเปน

พิเศษน�าจะเปนขอยกเวนตามกฎหมายที่ทุกคนตองศึกษา และ

ระมัดระวังกันใหดี ไมเชนนั้นจะ “ตายน้ําตื้น”

เดาทางกันเองวา “ลุงตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา เท

ใจใหใคร... หลงัไดใหสมัภาษณถงึการเปดรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ผูวา

ราชการกรงุเทพมหานครและสมาชกิ

สภากรงุเทพมหานครวา “เขาคงไมได

เชยีรตน คงไปเชยีรคนรบัสมคัรเลอืก

ตั้งใชหรือไม ขอใหทุกคนใชสติและ

ปญญาในการใครครวญ การเลือก

ใครอะไรตางๆ ก็ตาม สิ่งสําคัญคือ

คนที่จะเขามารับหนาที่เหลานั้นเปน

คนที่มีคุณภาพหรือไม เปนคนที่เปน

แบบอยางสังคมหรือไม เปนคนที่มี

ทัศนคติท่ีดีหรือไม เร� องความสามารถ     

โอเคทุกคนเขาเกณฑหมด อยางที่  

ตนไดกลาวมาแลว การคิดกับการพูดฟงแลวดูดีถาเทียบกับการ

ที่ตนพูด หลายคนบอกตนพูดไดไมดี แตตนอยากรูวาสิ่งที่พูดกับ

สิ่งที่คิดมันทําไดจริงหรือไม และสิ่งที่เขาทํามาจนถึงทุกวันนี้มัน

อยูตรงไหน ฉะนั้น ถาจะหาเสียงลองถามตอไปสิวาของเดิมที่ทํา

มาแลวมีอะไรบาง เขารูหรือยัง และจะทําอะไรตอตรงนั้น หรือ

จะทาํอะไรใหม ถามารือ้ทิง้ทัง้หมดถามวาจะไปไดอยางไร .....ฝาก

ถึงประชาชน เราตองเลือกนักปฏิบัติที่ทํางานไดจริง ทํางานได

สําเร็จ มีผลงานปรากฏไมวาจะอาชีพใดก็แลวแต” 

เหตุ ฟาผาที่สนามเปา เม� อตนสัปดาหที่ผานมา จน “บิ๊ก

ตี”๋ พล.อ.รงัษ ีกติญิาณทรพัย ตองลกุจากเกาอีก้รรมการผูอาํนวย

การใหญ ททบ.5 วันที่ 7 ก.พ.นี้ ตามคําสั่งของ พล.อ.ณรงคพันธ 

จติตแกวแท ผูบญัชาการทหารบก ทามกลางกระแสขาวภายนอก

เกีย่วกบัการยกเลกิสญัญาระหวาง “ผูผลติรายการรวม” กบั ททบ.

5 ยังคลุมเครือ จนกระทั่งเม� อวานนี้ 

กองทัพบกเผยแพรขอความขอโทษ

ในเหตุการณที่เกิดขึ้น พรอมแกไขให

มีการนําเสนอขาวอยางสมดุล ภาย

ใต้นโยบายสื่อสาธารณะของสังคม 

วันเดียวกันยังปรากฏขอความของ 

“เอ็ดดี้” อัษฎางค ยมนาค ที่แจง

ขาววา “ท็อปนิวส” ไดอยูทําขาวกับ 

ททบ.5 ตอไป จะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยยกเลิกสัญญากับบริษัท กาแล็ก

ซี่  มัลติมี เดียคอรปอเรชั่น หรือ 

GMC แลวมาทําสัญญากับท็อปนิวส

โดยตรง อกีทัง้อนญุาตใหทอ็ปนวิสทาํขาวไดปกตเิหมอืนเดมิ โดย

จะมกีารปรบัผงัรายการใหม และมแีนวโนมวาจะใหเวลาเพิม่ขึน้ 

ตบทายดวยการวิเคราะหวาเหตุที่เกิดเปนปรากฏการณเล� อยขา

กนัเอง หวงักาํจดั ผอ.ททบ.5 ใหพนจากหนาที ่พรอมกบัทอ็ปนวิส 

ที่ทําอะไรเกินหนาเกินตาขาใหญเด็กลุง.....(อีกแลว)

ประชุมใหญสามัญพรรครวมไทยสรางชาติ ที่หอประชุม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวี

วัฒนา ยังไมมี “บิ๊กเซอรไพรส” เปด

ตัวหัวหนาพรรค ที่วากันวาล็อกช� อ 

“ต.ตุย” พรีะพนัธุ สาลรีฐัวภิาค สาย

ตรงตึกไทยคูฟาไวแลว วาระเปนการ

เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไป

พลางกอน ถาไมมอีะไรผดิพลาด คาด

วาจะมีการเปดตัวแกนนําสําคัญของ

พรรคในชวงเดือน พ.ค. หรือ มิ.ย.

65 หลงัการอภปิรายไมไววางใจ และ 

ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงโลโกพรรค 

จะยังใช โลโกเดิม รวมถึงที่ทําการ

พรรคยังใชที่ทําการ จ.นครราชสีมา ไมมีการยายที่ทําการพรรค

มาที่ซอยอารียสัมพันธแตอยางใด.

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

วายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวันวายุ เวฬุวัน

ลั่

เปนตราของกรุงเทพมหานคร ตราน้ีกรมศิลปากรออกแบบ

โดยอาศัยภาพเขียนฝพระหัตถของสมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศ

รานุวัดติวงศเปนตนแบบ เริ่มใชในป พ.ศ.2516 สวนประติมากรรม

พระอินทรทรงชางเอราวัณ ประดิษฐาน ณ บริเวณศาลาวาการ

กรุงเทพมหานครแหงใหม ดินแดง มีขนาดของฐาน 12x12.60 

เมตร ฐานสูง 4.50 เมตร พระอินทรทรงชางเอราวัณสูง 5.90 

เมตร ความสูงรวม 10.40 เมตร ออกแบบโดยนายประดิษฐ ยุวพุก

กะ ศิลปนแหงชาติ โดยมีนายธวัชชัย ศีสมเพ็ชร เปนผูปน ทําพิมพ 

และหลอดวยบรอนซ.

พระอินทรทรงชางเอราวัณ

วิโรจน ลักขณาอดิศร

พล.อ.รังษี 

กิติญาณทรัพย

พีระพันธุ 

สาลีรัฐวิภาค

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ตั้งแต 

๒๑–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕.. ไดมีการจัดอบรมสมาชิกพัชรธรรม

ที่มาจากอดีตผูตองขังจากเรือนจําตางๆ.. และเจาหนาที่ของ

กรมราชทัณฑ ใน โครงการจิตอาสา “กําลังใจ พัชรธรรม” 

เพ� อเตรียมความพรอม เสริมสรางคุณภาพของบุคคลที่มุงบรรพชา-

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา ดังที่มีการจัดหลักสูตรที่ผสมผสาน

ระหวางจิตอาสา.. และกําลังใจพัชรธรรมขึ้น ตามพระดําริ ณ วัดปา

อารยวังสาราม (ธ) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ในหวงเวลาดังกลาว จึงพักอยูกับคณะผูเขารับการอบรม 

เพื่อกํากับดูแลในฐานะ ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา “กําลัง

ใจ พัชรธรรม” .. จึงมีเวลาในยามเย็นๆ ที่ ไดไปเดินออกกําลัง

รอบๆ ทุงมะขามหยอง (อนุสรณสถานสมเด็จพระศรีสุริโยทัย) 

จ.พระนครศรีอยุธยา เกือบทุกวัน โดยมีตอเน� องไปทําวัตรค่ําใน

บริเวณพระราชวังเดิม.. นับเปนเวลาอันทรงคุณคาอีกชวงหนึ่งที่ได

เจริญภาวนาแผเมตตาใหกับบรรพชนแหงแผนดิน...

พระนครศรีอยุธยา.. เปนเมืองหลวงเกาแกที่สืบทอดความ

เปนแผนดินไทยมามากกวา ๔๐๐ ป จึงซึมซับไวซึ่งเร� องราวตางๆ 

ในอดีตที่บอกกลาวเลาเร� องประวัติศาสตรของบรรพชนชาวไทยไว

เปนอยางดี อันมีคุณคายิ่งตอประวัติศาสตรชาติไทยที่ กระทรวง

ศึกษาธิการ ควรใหความสําคัญ เพ� อการ ปลูกฝงทัศนคติที่ดีและถูก

ตองใหกับเด็กเยาวชนชาวไทย

โดยเฉพาะการใสใจดูแลโบราณสถาน.. โบราณวัตถุสมัยกรุง

ศรีอยุธยา ที่ยังคงมีรองรอยเหลืออยูไวใหศึกษา.. อันเปนหลักฐาน

ทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคายิ่ง...

จึงควรเปนอยางยิ่ง หากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเรงจัด

ทําแผนการศึกษาอุทยานประวัติศาสตรควบคูกับการฟนฟูรักษา 

เพ� อสืบทอดมรดกทางจิตวิญญาณของชาวไทยไวใหสืบเน� องตอไป 

โดยการถายทอดเร� องราวที่ถูกตองตรงตามประวัติศาสตร สมัยกรุง

ศรีอยุธยา ใหกับเด็กๆ เยาวชน นักเรียน-นักศึกษาในพื้นที่อยางมี

คุณภาพ.. นั่นเปนสิ่งที่ควรทําอยางยิ่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือหลายจังหวัดในภาคกลาง มี

ความเช� อมโยงกับประวัติศาสตรความเปนชาติไทยที่มีคุณคายิ่ง อัน

ควรแกการอนุรักษแบบยั่งยืน.. เพ� อการดํารงความมีคุณคาไวอยาง

ภาคภูมิใจ.. ใสใจในสาระสําคัญแหงเร� องราวประวัติศาสตรเหลา

นั้น...

แมในสวนของฝายศาสนา.. โดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธ

ศาสนาแหงชาติ.. ก็ควรกาวเขาไปมีสวนรวมรับภาระในการสืบสาน

จิตวิญญาณความเปนชาวไทยวิถีพุทธ ที่สงสืบตอพุทธศาสนาผาน

วัฒนธรรม ประเพณีการดํารงชีวิตในยุคสมัยนั้นๆ .. อันสะทอนให

เห็นถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาบนแผนดินไทยที่สืบเน� องมา 

ยาวนานมาคูกับความเปนชาติไทยมากกวา ๗๐๐ ป... นับเน� องตั้งแต

สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานีของชาวไทย

ภาระหนาที่สําคัญของการทํางานสืบสานตอยอด.. คุณคา

ประวัติศาสตรของชาติไทย จึงควรผลักดันขับเคล� อนดวยองครวม

ผานการบริหารจัดการของรัฐบาล.. ที่ควรมีนโยบายชัดเจน.. เพ� อ

ประโยชนแหงการปรับเปลี่ยนทัศนคติคนรุนใหมใหสอดรับกับความ

เปนชาวไทยในวิถีอารยธรรมของพุทธศาสนาที่มีคุณคายิ่งทางจิต

วิญญาณ

สิ่งเหลานี้.. จึงน�าจะเปนเร� องเรงดวน ไมดอยไปกวาเร� อง

ปากทอง การครองชีพ เศรษฐกิจในสังคม ความมั่นคงในประเทศ

ชาติ.... ทั้งนี้ เพราะ.. คุณคาทางประวัติศาสตรเหลานี้จะนําไปสูการ

สนับสนุนใหเกิดความเคล� อนไหวสัมพันธกันอยางเปนเหตุเปนผล.. 

ในทุกดาน.... โดยเฉพาะการทองเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตรของ

ชาวไทยดวยกันในประเทศ.. ที่จะไดเดินทางเขาไปทัศนศึกษาอยาง

มีแบบแผน...

..ซึ่งหากปลอยปละละเลยไปตามกาลสมัย.. มีการใชสถาน

ที่ประวัติศาสตร ไปสนับสนุนการจัดงานที่ ไมเหมาะสม.. หรือมี

กลุมบุคคลเขาไปในสถานที่ โบราณสถานอยางไมเหมาะควร.. ดัง

เชนเขาไปไดรฟกอลฟ.. เลนฟุตบอล.. ใชเปนสนามเลนเคร� องบิน

บังคับ อะไรทํานองนั้นดังในเขตพื้นที่พระราชวังเดิม.. หรือแมแต

การปลอยใหวัดวาอารามเขาไปจับจองเปนเจาของพุทธสถาน

โบราณ (วัดสมัยอยุธยา) เพ� อการพุทธพาณิชย จนรกรุงรังน�า

เกลียด ดังปรากฏในหลายๆ แหง.. ก็ยอมกอใหเกิดความดอยคา

ในโบราณสถาน พุทธสถาน พระราชวังโบราณเหลานั้นไปอยาง

น�าสังเวชยิ่ง.. ในภาวะไรความสํานึกของหมูคณะเหลานั้น.. ที่

นอกจากไมใสใจศึกษาเรียนรู เพ� อการสรางความเขาใจในบริบท

ประวัติศาสตร์อันสําคัญยิ่งของความสืบเนื่องสู่ความเป็นชาติ

ไทยแลว.. ในทางกลับกัน ยังกลับเขาไปชวยกันทําลายใหสูญเสีย

คุณคาลงไปอีก

จึงไมแปลกที่จะเห็นแตความชํารุดทรุดโทรมที่มีมากขึ้น.. ที่

ส่งผลให้ ไม่น่าเข้าไปชื่นชมยินดี ดังความรู้สึกที่เคยมีมาแต่เดิม.. 

ทั้งนี้ เพราะอะไร!? ... ก็คงตองฝากทุกภาคสวน โดยเฉพาะ.. 

ประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมดวยชวยกันคิด.. เพ� อหาหนทางที่ถูก

ตองในการรักษามรดกอันล้ําคาของความเปนชาติไทยที่สืบสานผาน

มาทางประวัติศาสตร อันปรากฏอยูในรองรอยโบราณสถานตางๆ 

ไว... เพ� อการดํารงอยูสืบเน� องอยางมีคุณคาตอไป.. ของมรดกทาง

ประวัติศาสตร...

จิตสํานึก .. จึงเปนเร� องสําคัญที่สุดตอการสืบสานความเปน

อารยธรรม.. ความชอบธรรม.. ความถูกตองตรงธรรม.. ในทุกๆ ดาน

จิตสํานึก.. สูจิตอาสา.. จิตอาสาอยางมีจิตสํานึก.. จึงเปนของ

คูกันอยางแยกกันไมออก หากจริงใจที่จะกระทําเพ� อประโยชนของ

สังคมสวนรวมอยางแทจริง ที่ตองอาศัยใจจริง.. ที่มีธรรมเปนสาระ.. 

เพ� อการทําจิตใจใหมีคุณธรรม..

แตจะทําใหคนเรามีจิตสํานึกไดนั้น.. ไมใชเร� องงาย.. หากคน

เรานั้นยังมีทิฏฐิที่วิปริตผิดไปจากธรรม ประกอบชีวิตอยูในมิจฉา

ธรรม.. ที่มีมิจฉาทิฏฐิบงการจิตอยู...

ในทางพระพุทธศาสนา .. จึงมีหลักปลูกศรัทธา ความเช� อ 

ปสาทะ ความเล� อมใส.. ดวยการชี้แนะใหหมูชนเหลานั้น.. เขามา

สูพระพุทธศาสนาดวยการฟงธรรม เพ� อปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่ง

สอน..

สุตะ.. การฟง..  ธตา.. การทรงจํา

วจสา ปริจิตา..  การทองใหคลองปาก (สั่งสมโดยวาจา)

มนสานุเปกขิตา.. การเพงพิจารณาใหเขาใจแจมแจงตรง

ธรรม

จึงเปนหลักการศึกษา เรียนรู ปฏิบัติ ในพระพุทธศาสนา

การพูด การกลาว การสาธยายหลักธรรมคําสั่งสอน ที่

พระพุทธองคทรงแสดงไวดีแลว จึงเปนหนาที่สําคัญยิ่งของการ

ทํางานสืบพระพุทธศาสนา

แตที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น คือ การปฏิบัติตนอยางถูกตอง ดวย

การอบรมฝกฝน กาย วาจา ใจ และทิฏฐิ ใหเปนไปตามหลักธรรม

คําสั่งสอน..

พระพุทธศาสนา จึงจัดวางหลักการศึกษาเลาเรียนปฏิบัติ

ไวครบทุกภาคสวน ที่รวมเรียกวา ศาสนา ๓.. คือ ปริยัติธรรม.. 

ปฏิบัติธรรม.. ปฏิเวธธรรม..

ดังที่ ไดมีการเปด โครงการจิตอาสา “กําลังใจ พัชรธรรม” 

ในครั้งนี้.. ก็เพ� อสืบสานพระพุทธศาสนาสืบตอไปอยางถูกตองตาม

ครรลองแหงธรรม.. จึงตองนําผูที่มุงการมีจิตอาสา.. เขาสูการเรียน

รูธรรม.. เพ� อปรับเปลี่ยนทัศนคติใหถูกตอง.. ตรงตามหลักธรรมคํา

สั่งสอนในพระพุทธศาสนา กอนที่จะมุงสูการบรรพชา-อุปสมบทตอ

ไปตามความประสงค

วันนี้ ปญหา .. ในแวดวงสงฆ แทจริงก็มาจากการรับบุคคล

เขามาสูการบรรพชา-อุปสมบท.. อยางขาดความใสใจในคุณภาพ

ของบุคคล.. วาเหมาะควรหรือไม พรอมหรือยัง.. ตามพระธรรม

วินัยที่มีพุทธานุญาตไว ในการเขาสูการบรรพชา-อุปสมบท.. เปน

พระภิกษุ-สามเณรในพระพุทธศาสนานี้ ได...

ซึ่งหาก.. มีคุณสมบัติเหมาะควร ถูกตองตามพระธรรมวินัย

ที่มี “พระพุทธานุญาต” ไว.. ก็ไมน�าจะเปนปญหาอยางที่ปรากฏ...

แตเพราะเปนไปตาม “อาตมานุญาต” .. ที่ ไมตรงตาม

ระเบียบแบบแผนของการบรรพชา-อุปสมบทตาม “พระพุทธานุ

ญาต” จึงโกลาหลวุนวาย.. ดังที่เปนขาวรายวันในสังคมปจจุบัน อัน

น�าสลดสังเวชใจ.. อยางยิ่ง.. ใน พฤติกรรมของอลัชชี.. ทุมมังกุ.. 

ทั้งหลายที่เข้ามาอาศัยคราบภิกษุในพระพุทธศาสนา.. เพื่อการ

แสวงหาประโยชนแหงตนที่มุงโลกธรรมเปนสําคัญของชีวิต...

จึงไมแปลกหากไดเห็นภาวะ.. ความถดถอยในความศรัทธา

ตอพระพุทธศาสนา ที่ปรากฏในหมูชน..คนสมัยปจจุบัน ที่นับวันยิ่ง

มีมากขึ้น.. ตอทัศนะเชิงลบที่มีตอพระภิกษุในศาสนา!!

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

สียงปเสียงกลองลั่นอยางเปนทางการ สําหรับศึกเลือกตั้งผู                                                                        

วาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) วันแรกในการเปดรับสมัคร เม� อวันที่ 31 มี.ค. 

ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการ กทม. ดินแดง

โดยมีผูสมัคร ส.ก.รวมทั้งสิ้น 343 คน คน ใน 50 เขต สวนผูลง

สมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม.จํานวน 20 ราย ดังนี้

นายวิโรจน ลักขณาอดิศร หมายเลข 1 พันโทหญิง ฐิฏา รังสิต

พล มานิตกุล หมายเลข 2 นายสกลธี ภัททิยกุล หมายเลข 3 ศ.ดร.

สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ หมายเลข 4 นายวีรชัย เหลาเรืองวัฒนะ 

หมายเลข 5 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หมายเลข 6 นางสาวรสนา  

โตสิตระกูล หมายเลข 7 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ หมายเลข 8 นางสาว

วัชรี วรรณศรี หมายเลข 9 ดร.ศุภชัย ตันติคมน หมายเลข 10 

น.ต.ศิธา ทิวารี หมายเลข 11 ดร.ประยูร ครองยศ หมายเลข 12 นาย

พิศาล กิตติเยาวมาลย หมายเลข 13 นายธเนตร วงษา หมายเลข 14 

พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที หมายเลข 15 น.ส.ศศิกานต วัฒน

จันทร หมายเลข 16 นายอุเทน ชาติภิญโญ หมายเลข 17 น.ส.สุมนา 

พันธุ ไพโรจน หมายเลข 18 นายไกรเดช บุนนาค หมายเลข 19 และ 

นางอมรพรรณ อุนสุวรรณ หมายเลข 20

อยางไรก็ตาม แมรอบนี้จะมีบุคคลมากความสามารถสนใจชิง

ตําแหน�งหลายคน แตพอแยกไดออกเปน 2 กลุมใหญ 6 คนที่เปนตัว

เต็งดังนี้ 

กลุมหนึ่ง ประกอบดวย “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” ผูสมัครในนาม

อิสระ จับสลากไดหมายเลข 8 เปนหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ตอง

ยอมรับวาเขาคือเต็งหนึ่งของแมตชนี้ 

สํานักโพลจากสถาบันตางๆ ออกสํารวจความนิยมในกลุม

ประชาชนตามชวงเวลาตางๆ อดีต รมว.คมนาคม ชัชชาติ ยังคงกิน

ขาดแทบทุกโพล ซึ่งเขาก็ไมไดตายใจ ทุกวันนี้ยังคงดําเนินกิจกรรมขอ

เสียงสนับสนุนจากคนกรุงเทพฯ ใหเลือกเขาเปน “พอเมือง กทม.” คน

ตอไป 

ตามดวย วิโรจน ลักขณาอดิศร ผูสมัครในนามพรรคกาวไกล 

เบอร 1 เที่ยวนี้พรรคสงชิง ส.ก.ดวย รายนี้เปนมามืดตัวหนึ่งที่อยา

ประมาท เพราะเขาคือขวัญใจคนรุนใหม และพวกกลุมเฟสต โหวต

เตอร และมีฐานเสียงสนับสนุนอยางชัดเจน เหนียวแน�น

ปดทายที่ น.ต.ศิธา ทิวารี ผูสมัครในนามพรรคไทยสรางไทย 

เบอร 11 อดีตนักบินเอฟ 16 ที่ชวยงานเบื้องหลังให คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ ประธานพรรค ครั้งนี้ ไดฤกษออกมาอยูหนาฉาก และไม

พลาดที่จะสง ส.ก.ดวยเชนกัน

สวนอีกกลุม ประกอบดวย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูสมัคร

จาก กลุมรักษกรุงเทพ เบอร 6 ในวันรับสมัครเปนกลุมที่ขนทีม ส.ก. 

และกองเชียรมาอยางอุนหนาฝาคั่ง คึกคักที่สุดในบรรดาผูสมัคร

ทั้งหมด แตงกายสีสันพรอมปายหาเสียงพรอมที่สุด และหากยังจํากัน

ได วันเปดตัวแถวฝงธนบุรี ถัดมาวันรุงขึ้นในแตละเขตติดปายหาเสียง

ชนิดเสาเวนเสา

ทวา ดวยความพรรคพวกเยอะก็มีกองหนุนสําคัญอยางกลุม 

กปปส.เก่าออกหน้าเชียร์ด้วย แต่ ไม่วายเกิดดรามาเล็กๆ ขึ้น เมื่อ 

“ถาวร เสนเนียม” อดีต ส.ส.สงขลา และอดีตแกนนํา กปปส. ให

เหตุผลที่สนับสนุน “อัศวิน” วาเปนเพราะสมัยเคล� อนไหวทางการเมือง 

เขาคนนี้ใหการดูแลเปนอยางดี 

แตเม� อไปสอบถามกับ อดีตผูวาฯ อัศวิน กลับปฏิเสธอยางไร

เย� อใย ทั้งยังบอกดวยวา “ตอนนั้นเปนผูบัญชาการนครบาล ก็ตองดูแล

ทุกสี อยาเอาไปยึดโยง กปปส.คืออะไร ยังไมรูเลย” จากนั้นไมนาน 

“ลูกหมี”-ชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร และแกนนําแนวหนา กปปส.

อีกคน ก็มีปฏิกิริยาทันทีวา “ใครๆ ก็ไมรูจัก กปปส. 555 ไมรูจักไมวา 

แตอยาความจําสั้น” 

ขามมาที่ สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครในนามพรรคประ 

ชาธิปตย เบอร 4 เจาตัวมาแนวลูกออนคนกรุงเทพฯ ตีความเลข 4 

เปนหัวใจทั้งสี่หอง และขอยกใหพี่นองชาว กทม. ตั้งแตเปดตัวมา “ดร.

เอ” ถูกพูดและโดนโจมตีมากที่สุด เริ่มเปดแผลโดยการตั้งคําถามถึงที่

มาของทรัพยสิน 

จากน้ีไปกระบวนการใตดินคงมีเร� องอ� นๆ เตรียมไวใหทีม “เปล่ียน 

กรุงเทพฯ เราทําได” ปวดหัวตามแกไมจบแน�นอน คงตองขึ้นอยูกับ

ประชาชนแลวละวาจะตัดสินใจอยางไร เพราะแม โดนปนมาก แตเจา

ตัวก็ยังเดินหนาลงพื้นที่ศึกษาปญหาทั้ง 50 เขตในกรุงเทพฯ เขาเคลม

วาเดินมาแลว 1,000,000 กาว 

อีกคนที่อยูในกลุมนี้คือ สกลธี ภัททิยกุล ลาออกจากการเปน

รองผูวาฯ กทม. เพ� อมาลงสมัครผูวาฯ ในนามอิสระ เบอร 3 (แต

ไมสามนิ้ว) กอนนั้นเคยเปน ส.ส. แลวไขกอกมาเปนแกนนํารวม

ขบวนการ กปปส.อีกคนหนึ่ง  

ฉะนั้น สาวกนกหวีดที่อกหักจาก “บิ๊กวิน-อัศวิน” ที่ไมคอยอยาก

จะนับญาติดวย ก็ยังหันมาเทคะแนนใหกับ “จั้ม”-สกลธี ไดเสมอ วันนี้

เพ� อนๆ รวมอุดมการณ ทั้งสุเทพ เทือกสุบรรณ และ “ลูกหมี” ชุมพล 

ตางโพสตเฟซบุกใหกําลังใจยืนเคียงบาเคียงไหลแลว 

นับจากนี้ สนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และ ส.ก. ผูสมัครแตละ

คาย แตละกก จะเคล� อนไหวอยางเต็มกําลังสุดแรงเหนี่ยว ชิงไหวชิง

พริบ ใชกลวิธี เพ� อทําใหตัวเองไดรับคะแนนมากที่สุด และแน�นอนชวง

โคงสุดทายคงไดเห็นเกมใตดินทําลายคูตอสูดวย 

ดังน้ัน ขอใหคนกรุงเทพฯ ท่ีโหยหาการเลือกต้ังผูวาฯ กทม. ซ่ึงวาง

เวนเปนเวลา 8 ป จงต้ังสติ ช่ังใจใหดี แลว “วันท่ี 22 พ.ค.” พกเสียงอัน

บริสุทธ์ิไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง เขาคูหากา “ผูวาฯ กรุงเทพฯ ในดวงใจ”.

เหตุเกิดที่อยุธยา.....

ระฆังดังยกแรกชิงพอเมือง กทม. 

จับตา 2 กลุม 6 ตัวเต็ง

เ

เ



งเสียงน้อยอกน้อยใจผ่านตัวหนังสือบ่อยครั้งสำาหรับ 

“รสนา โตสิตระกูล” ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุง 

เทพมหานคร 

ในทำานองไม่ค่อยมีใครพูดถึง ไม่ค่อยมีสื่อสนใจมาทำาข่าว ท้ังๆ 

ที่เปิดตัวจะลงชิงเก้าอี้ “ผู้ว่าฯ กทม.” เป็นรายแรก

ไม่เว้นแม้แต่วันสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร 2 สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดเตรียมไว้ระหว่างวัน

ที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565

ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

“รสนา” ก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวตอนหนึ่ง

“ดิฉันประกาศตัวเป็นคนแรกว่าจะสมัครผู้ว่าฯ กทม. เมื่อ 

2 ปีที่แล้ว แต่ถูกมองว่าเป็นม้านอกสายตามาตลอด เพราะที่ผ่าน

มายังไม่ได้นำาเสนอนโยบาย นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดิฉันจะไต่

อันดับขึ้นไปเพื่อให้ถึงเส้นชัย                                               

ให้ได้ ขอให้ชาว กทม.ที่ต้อง 

การให้หยุดโกงมาร่วมสู้ไปกับ

ดิฉัน เพื่อเปลี่ยน กทม.ไปด้วย

กัน”

เพียงแต่อารมณ์น้อย

อกน้อยใจครั้งนี้ แฝงไปด้วย

พลัง แฝงไปด้วยความมุ่งม่ันที่

จะ “เอาชนะ” ด้วยการประ 

กาศนโยบายท่ีชัดเจน เพื่อเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกให้คนกรุงได้

ตัดสินใจ

ก็คงต้องมาติดตามกัน               

ต่อไปว่า การ “ฮึดสู้” ของ 

“รสนา” เที่ยวนี้จะตรงใจคนกรุงได้มากน้อยแค่ไหน

เพราะต้องไม่ลืมว่าการช่วงชิงเก้าอ้ี “ผู้ว่าฯ กทม.” เท่ียวน้ี ผู้

สมัครหลายคนล้วนมีชื่อเสียง ล้วนมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดากันท้ังน้ัน

ไม่ว่าจะเป็น ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครอิสระ, สกลธี ภัททิยกุล 

ผู้สมัครอิสระ, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครอิสระ, หรือสังกัด

พรรคอย่าง สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรคประชาธิปัตย์, วิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร จากพรรคก้าวไกล และ น.ต.ศิธา ทิวารี จากพรรค

ไทยสร้างไทย รวมทั้ง โฆสิต สุวินิจจิต อดีตที่ปรึกษา รมว.ยุติธรรม 

(สมศักดิ์ เทพสุทิน) ที่เพิ่งประกาศลาออกแบบสดๆ ร้อนๆ กลางที่

ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมา

ทำาให้สนามเลือกตั้ง “ผู้ว่าฯ กทม.” เที่ยวนี้ น่าสนใจเป็น

อย่างยิ่ง

“รสนา โตสิตระกูล” เกิดวันที่ 27 ก.ย.2496 จบชั้น

มัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม และจบปริญญาตรี                                                                                    

จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2517 เธอได้สมรสและมีบุตรแล้ว แต่ไม่ได้จด

ทะเบียนสมรส จึงยังใช้คำานำาหน้านามว่านางสาวอยู่ 

การทำางานท่ีผ่านมามีบทบาทสำาคัญเก่ียวกับเร่ืองสิทธิผู้

บริโภคและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค หรือเป็นกรรมการในฐานะ

ตัวแทนผู้บริโภค อาทิ เลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย, แกนนำาเครือข่าย 

30 องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อผู้บริโภค, กรรมการเตรียมการจัดต้ังสภา                                                                                 

พัฒนาการเมือง และยกร่างแผนแม่บทพัฒนาการเมือง สำานักเลขา                                                                                      

ธิการนายกรัฐมนตรี, กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวน 

การและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการหนัง 

สือพิมพ์แห่งชาติ ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (2 สมัย)

นอกจากนี้ ในปี 2549 เคยได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ว.กทม. แต่

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะเกิดรัฐประหาร 19 กันยา เสียก่อน จาก

นั้นในปี 2551 ลงรับสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.กทม. ได้รับคะแนน

เป็นอันดับที่ 1.

คนใช้รถส่วนใหญ่ไม่สนใจดูป้าย มันก็เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยครั้ง 

แต่ละครั้งก็รุนแรง 

นอกจากกฎหมายแล้ว จิตสำานึกยังเป็นเรื่องสำาคัญมาก ก็                                                                                      

เป็นโจทย์ให้ผู้มีอำานาจลองไปคิดดูครับ ลำาพังการทาสีทางม้าลาย

เสียใหม่ มีข่าวทีทากันที มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้หรอกครับ. 

วัคซีน ๓ เข็มเท่ากับน้ำามันเต็มถัง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันน้ีคุณหมอใหญ่ตอบคำาถามท่ีคนไทยสงสัยว่า วัคซีนต้อง

ฉีดกี่เข็มจึงจะพอ ซึ่งคุณหมอใหญ่เปรียบเทียบภูมิคุ้มกันกับปริ                                                                            

มาณน้ำามันในถัง โดยตอบว่า ๓ เข็มก็เต็มถังแล้ว เข็ม ๔ ก็ล้น

ถังไม่มีประโยชน์ เรื่องนี้ทำาให้เกิดข้อกังขา เพราะโทนี่ฉีด ๔ 

เข็ม ยังติดไวรัส ๒ รอบ ๒ เข็มแรกเป็นซิโนแวค หลังจากได้

รับวัคซีน ๒ เข็มแล้วก็ติดไวรัสที่ไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไร 

หลังจากนั้นโทนี่ก็ยังได้รับวัคซีนไฟเซอร์อีก ๒ เข็ม แต่ก็ปรากฏ

ว่าติดไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอน ไม่ทราบว่าเรื่องนี้คุณหมอใหญ่

จะอธิบายได้อย่างไร เพราะถ้ามีภูมิคุ้มกัน ๑๐๐% แล้วยังไม่

สามารถคุ้มกันได้ ก็หมายความว่าภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนที่ฉีด

เข้าไป ๓ หรือ ๔ เข็ม ก็ไม่สามารถคุ้มกันมิให้ติดไวรัสได้

เรื่องนี้ผมจะขออธิบายตามประสาชายชราที่มีการศึกษา

แค่ ประถม ๔ ดังนี้ ๑.ผมจะอุปมาการติดเชื้อไวรัสกับกุญแจ                                                                            

หรืออุปกรณ์สมัยใหม่ ถ้าไวรัสสามารถสร้างกุญแจผีที่ไขกุญแจ

หน้าบ้านได้ ก็สามารถเข้าบ้านได้ เช่นเดียวกับไวรัสสมัยใหม่                                                                            

สามารถถอดรหัสท่ีสามารถเปิดเข้าบ้านได้ ท้ังกุญแจและอุปกรณ์                                                                                   

สมัยใหม่ก็ไม่มีความหมาย วัคซีนน้ันเปรียบเทียบได้กับแม่กุญแจ 

ถ้าบริษัทผู้ผลิตแม่กุญแจเก่ง ไวรัสก็ไม่สามารถจ้างช่างกุญแจ

สำารองกุญแจผีได้ แต่ทุกวันนี้วัคซีนทุกชนิดไม่สามารถป้องกัน

กุญแจผีได้ ดังนั้นสถิติผู้ติดเชื้อทั่วโลกจึงเพิ่มมากขึ้นกว่า ๓๐๐ 

ล้านคนแล้ว ๒.เติมน้ำามันเต็มถังก็ไม่สามารถทำาให้รถว่ิงไปได้ ถ้า

เติมน้ำามันผิดประเภท รถเราต้องใช้น้ำามันเบนซิน แต่เราสั่งให้                                                                        

เด็กป๊ัมเติมดีเซลเต็มถัง นอกจากรถจะไม่สามารถว่ิงไปได้ เครื่อง 

ยนต์ยังพัง

ดังนั้น ปรัชญาฉีดวัคซีน ๓ เข็ม เพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะ

เป็นสูตรไขว้อย่างไร ก็ไม่สามารถป้องกันโอมิครอนได้ เพราะ

โอมิครอนมีกุญแจผี ข่าวจากบริษัทผลิตวัคซีนรายใหญ่แจ้งว่า                                                                       

เดือนมีนาคมนี้จะมีวัคซีนเฉพาะสำาหรับโอมิครอน ซึ่งก็ยังเป็น

วัคซีนทดลองเหมือนเดิม แล้วถ้าเดลตา+โอมิครอน เกิดข้ึนจริง                                                                              

5บทความ

ด้เบอร์กันไปเรียบร้อยครับ 

วานนี้ (๓๑ มีนาคม) รับสมัครผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร

วันแรก มาสมัครกันทั้งสิ้น ๑๗ คน จับหมายเลขเอาไปหา

เสียงกันเรียบร้อย ตามนี้

หมายเลข ๑ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข ๒ พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข ๓ นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข ๔ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข ๕ นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนา

หมายเลข ๖ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข ๗ น.ส.รสนา โตสิตระกูล

หมายเลข ๘ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข ๙ นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข ๑๐ ดร.ศุภชัย ตันติคมน์

หมายเลข ๑๑ น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข ๑๒ ดร.ประยูร ครองยศ

หมายเลข ๑๓ นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข ๑๔ นายธเนตร วงษา

หมายเลข ๑๕ พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข ๑๖ น.ส.ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข ๑๗ นายอุเทน ชาติภิญโญ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดรับสมัครไปจนถึงวัน

ที่ ๔ เมษายน จำานวนผู้สมัครน่าจะเพิ่มขึ้นอีก แต่ไม่มาก เพราะ

บรรดาตัวเต็งและตัวเก็งได้เบอร์ลงพื้นที่หาเสียงกับครบแล้ว  

แล้วไงต่อ?

จากนี้ ไปก็อยู่ที่คนกรุงว่าจะให้คนแบบไหนเป็นผู้ว่าฯ กทม.

นโยบายที่ใช้หาเสียงถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจ

ของคนกรุงว่าจะเลือกใคร แล้วนโยบายแบบไหนกันแน่ที่ถูกจริตผู้

มีสิทธิลงคะแนน 

ลองมาไล่ตามเบอร์กันครับ 

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” เบอร์ ๑ จากพรรคก้าวไกล ชู

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

๑.สวัสดิการคนเมืองเพื่อโอบอุ้มเด็ก คนชรา และผู้พิการ 

อัดเงินเข้าไป ๒.วัคซีนฟรีจากภาษีประชาชน ๓.หยุดระบบอุปถัมภ์

ด้วยงบที่คนกรุงเทพฯ ๔.สร้างที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง ๑ หมื่น

ยูนิต ตลอดอายุเวลา ๔ ปี ๕.ลดค่าครองชีพด้วยค่าเดินทางที่ทุก

คนจ่ายไหว ๖.ขึ้นค่าเก็บขยะห้างใหญ่และนำาเงินไปปรับปรุงการ

ผู้ว่าฯ กทม.ในฝัน

เก็บขยะครัวเรือน ๗.ลงทุนพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ๘.สร้างการศึกษาที่ทุก

คนวิ่งตามฝันของตนเองได้ ๙.การลอกท่อทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุง 

๑๐.เปลี่ยนที่รกร้างเป็นที่สาธารณะ ๑๑.ทางเท้าดีเท่ากันทั้งกรุงเทพฯ 

ห้ามตั้งแผงลอย และ ๑๒.เจอส่วยแจ้งผู้ว่าฯ ยังไม่บรรจุนโยบายทวง

คืนสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

สกลธี ภัททิยกุล เบอร์ ๓ ชูนโยบาย ๖ ด้าน

๑.แก้ไขปัญหาขนส่งสาธารณะ “ล้อ ราง เรือ” ให้ประชาชน

มาใช้ขนส่งสาธารณะมากขึ้น ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลง ๒.การสา 

ธารณสุขจะดีกว่านี้ ได้ ปรับศูนย์สาธารณสุข ๖๙ แห่ง ให้เป็นสมาร์ท

คลินิก ๓.ให้มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีมาตรฐานดีใกล้เคียงกัน ไม่ต้อง

ส่งไปเรียนข้ามเขต ๔.สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ระบายน้ำา ผังเมือง 

จะเพิ่มกล้องซีซีทีวีที่สามารถเชื่อม ๖.๒ หมื่นกล้องต่อกับศูนย์กลางได้ 

สร้างพื้นที่สีเขียว ๕.ระบบบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีเชื่อมกับระบบ

การทำางานบริหารให้เหมาะกับชุมชนต่างๆ แก้ปัญหากับความต้องการ 

เช่น การจัดเก็บขยะ ให้เหมาะสมกับจำานวนบ้านเรือน ไม่ให้มีขยะ

ค้างคา และ ๖.เศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว จัดถนนคนเดิน สตรีทฟู้ด 

ไม่กระทบทางเดินเท้า โรงเรียนฝึกอาชีพทันสมัย ทำาให้คนไปประกอบ

อาชีพได้จริง ซึ่งค่าเรียนไม่แพง สนับสนุนการจ้างงานคนพิการและ 

ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เบอร์ ๔ จากประชาธิปัตย์ ชูนโยบาย

เปลี่ยนชีวิตคน ๓ ข้อหลัก ๑.เงินเต็มบ้าน งานเต็มมือ ๒.หมอมี 

สาธารณสุขดี ใกล้บ้าน ๓.โรงเรียนดี ใกล้บ้าน

พ่วงนโยบายการเปลี่ยนเมืองอีก ๓ ข้อ ๑.แก้ปัญหาจราจรเบ็ด 

เสร็จ แก้รถติดด้วยคอมพิวเตอร์ AI

ขอคืนผิวทางจราจรทำาทางเท้าได้มาตรฐานสากล บังคับใช้กฎ

จราจรเข้มข้น เท่าเทียม สร้างทางจักรยานลอยฟ้า

๒.แก้ปัญหาน้ำาท่วม น้ำาเน่า น้ำาหนุน ซ้ำาซาก เริ่มโครงการป้อง 

กันน้ำาทะเลหนุนแม่น้ำาเจ้าพระยา

๓.เปล่ียนเมืองให้ปลอดภัย น่าอยู่ จัดการอาคารก่อสร้างไร้ความ

รับผิดชอบ ประกาศสงครามกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ปฏิวัติระบบจัดเก็บ

ขยะ ทั้งวิธีการและระบบคัดแยกขยะ จัดเก็บให้ทันเวลา ไม่ให้ขยะตก 

ค้าง สร้างสวนสาธารณะฉบับกระเป๋า

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง หมายเลข ๖ มีนโยบาย ๘ ข้อสำาคัญ 

คือ 

๑.นโยบายเมืองป้องกันน้ำาท่วม ลุยต่อแก้ปัญหาน้ำาท่วม โดย

การลดจุดเสี่ยงน้ำาท่วมอีก ๙ จุด ๒.นโยบายเมืองเดินทางสะดวก เดิน

หน้าต่อสร้างความสะดวกในทุกการเดินทาง โดยคนเดินทางปลอดภัย 

ระบบขนส่งมวลชนสะดวก และเชื่อมโยงล้อ ราง เรือ ๓.นโยบาย 

เมืองแห่งสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพดีและการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดย

รักษาพยาบาลครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ๔.นโยบายเมืองใส่ใจส่ิงแวดล้อม เสริม

ต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองที่น่าอยู่ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการ

ขยะที่ต้นทาง คลองสวย น้ำาใส ๕.นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ ทำา

ต่อเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นปฐมวัย ๖.นโยบายเมือง                                                                     

ปลอดภัย เพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงทาง 

ม้าลายทั่วกรุงเทพฯ ๗.นโยบายเมืองดิจิทัล เชื่อมต่อกรุงเทพฯ สู่เมือง

ดิจิทัล โดยบริการด้วยดิจิทัล ทำาให้ประชาชนเข้าสู่การใช้งานดิจิทัล 

และ ๘.นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย ส่งต่อทุกการดูแลเพื่อคน

กรุงเทพฯ ทุกกลุ่มวัย โดยการบริการและสวัสดิการชุมชนทั่วถึง

“รสนา โตสิตระกูล” หมายเลข ๗ ชูนโยบาย ล้างบางการทุจริต

คอร์รัปชัน เป็นนโยบายหลัก  

พร้อมนโยบายย่อยอีก ๘ ข้อ ๑.บำานาญประชาชน ๓,๐๐๐ บาท 

เริ่มได้ก่อนที่ กทม. ๒.ไม่ต่อสัมปทานบีทีเอส ลดค่าตั๋วเหลือ ๒๐ บาท

ตลอดสาย ๓.ฟ้าทะลายโจรและยาไทยฟรีทุกบ้าน อยู่กับโควิดได้ กลับ

มาทำามาหากินอย่างมั่นใจ ๔.กระจายงบ ๕๐ ล้านบาทต่อเขต ให้คน

พื้นที่ตัดสินใจแก้ปัญหา ๕.ระบายน้ำาท่วม จ้างงานขุดลอก ๑,๖๐๐ 

คลอง ฟื้นวิถีท่องเที่ยวเวนิสตะวันออก ๖.ตั้งกองทุนหลังคาบ้านโซลาร์

เซลล์ประหยัดค่าไฟ ๕๐๐ บาททุกเดือน ๗.ติดกล้อง CCTV ๕ แสนตัว 

กทม.ต้องปลอดภัยทั้งทางบกและทางน้ำา ๘.“เลิกรอคิวนาน” ยกระดับ 

๖๙ ศูนย์อนามัย กทม. เป็นโรงพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หมายเลข ๘ มีนโยบาย “กรุงเทพฯ ๙ ดี” 

ปลอดภัยดี สร้างแผนที่จุดเสี่ยงด้านอาชญากรรม จราจร 

และสาธารณภัย รู้ก่อน ป้องกันได้ ไหวตัวทัน เดินทางดี ใช้ระบบ

จัดการจราจรอัจฉริยะ (ITMS) บริหารจราจรทั้งโครงข่ายเพื่อบรร 

เทาปัญหาจราจร-พัฒนารถสาธารณะท้ังระบบ เพื่อรถสายหลักและ

รอง ราคาถูกและราคาเดียว หารือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับ รฟม. 

เพื่อลดค่าแรกเข้า

สุขภาพดี เชื่อมโยงประวัติคนไข้ภายในสถานพยาบาลในกรุง 

เทพฯ สร้างสรรค์ดี เปลี่ยนศาลาว่าการ กทม.เดิม เป็นพิพิธภัณฑ์

เมืองและพื้นที่สาธารณะ สิ่งแวดล้อมดี เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลาน

กีฬาให้เดินถึงภายใน ๑๕ นาที

โครงสร้างดี วางแผนต้นแบบเมืองใหม่ บริหารจัดการดี                                                                     

พัฒนาระบบการขออนุญาตจาก กทม. ให้ประชาชนตรวจสอบและ

ติดตามได้ เรียนดี เปิดโรงเรียน กทม. เล่นหรือเรียนได้ในวันหยุด 

เศรษฐกิจดี ปั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั่วกรุงเทพฯ ๑๒ เทศกาล

ตลอดปี

น.ต.ศิธา ทิวารี เบอร์ ๑๑ จากพรรคไทยสร้างไทย ชูนโยบาย 

3P 

P แรก People สร้างเมืองแห่งโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ เพราะ

ประชาชนคือผู้สร้างเมือง ไม่เชื่อว่าจะมีฮีโร่จากไหนมาสร้าง กทม. 

แต่ประชาชนจะเป็นผู้สร้างเมือง เราจะลงทุนกับเรื่องการศึกษา และ

ชีวิตประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

P ที่สอง Profit สร้างมหานครแห่งความมั่งคั่ง แก้ปัญหาปาก

ท้องชาวบ้าน เช่น หาบเร่ แผงลอย ที่มีเทศกิจคอยทำาหน้าที่ตรวจ

สอบชาวบ้าน มีอะไรอยู่ใต้ โต๊ะ จะนำาเรื่องเหล่านี้ออกมาวางให้ประ 

ชาชนเห็น ให้คนท่ีทำาหน้าท่ีตรวจสอบมาอำานวยความสะดวกให้ประ 

ชาชน และจะคืนอำานาจให้ประชาชนมีส่วนกับการแต่งตั้งโยกย้าย 

P ที่สาม Planet โดยจะสร้างคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ 

อย่างยั่งยืน

ครับ...นี่คือนโยบายหลักๆ ของผู้สมัครตัวเต็งและตัวเก็งทั้ง

หลาย ในภาพรวมไม่ต่างกันมากนัก เน้นคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ 

สังคม 

แต่สิ่งที่คนกรุงต้องการจากผู้ว่าฯ กทม. อาจไม่ได้มากมาย

อะไรขนาดนั้น บางนโยบายมันเกินตัว เพราะเป็นหน้าที่รัฐบาล

กลาง 

เอาแค่ ๒ เรื่อง พูดมาให้ชัด ปัญหาการจราจร กับความ

สะอาด หากมีนโยบายทำาได้จริง ไม่เพ้อฝัน เหมือนที่ผ่านๆ มา ก็ถือ

เป็นผู้ว่าฯ กทม.ในฝันแล้ว.

ท่าดีทีเหลว

ทำาไม ช่องห้า ล้าหลัง

ไปดูผังรายการดีกว่า

ระบบ ราชการ นานช้า

ก้าวหน้า อยู่ไหน ไม่มี

ระบบราชการบริหารสื่อ

แข็งทื่อ เทอะทะ ทุกถิ่นที่

ทำาข่าวทุกด้านเป็นการดี

ท่าที กล้าหาญ มินานเลย

ตายคาทางม้าลายและตายหลังหวยออก

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

คุณภาพคนไทย : ผมเป็นนั่งหลังมาลัยมาตั้งแต่ พ.ศ.

๒๕๐๐ อายุ ๖ ขวบ เวลารถเสีย หรือต้องสตุ๊ตตาร์ด (แบตเตอรี่

อ่อน) แต่ผมก็ขับรถเป็นตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ สามารถขึ้นสะพาน

พุทธเพื่อพาน้าชายที่เป็นโรคหืดหอบส่งโรงพยาบาลศิริราช ต่อ

ชีวิตสำาเร็จหลายครั้ง

คุณภาพการใช้รถใช้ถนนวันนั้นดีกว่าวันนี้มาก เพราะคน 

ใช้รถใช้ถนนน้อยกว่านี้มาก ไม่มีมอเตอร์ไซค์ คนไทยมีวินัย มี

ความเมตตา เคารพกฎหมาย เห็นแก่ตัวน้อยมาก โดยเฉพาะ

รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีความเร็วต่ำากว่านี้มาก

สมัยลูกชายจอมพลตาย เพราะไฟรถบรรทุกส่องเข้าตา 

ชนต้นไม้หน้า ม.เกษตรฯ จอมพลพ่อสั่งตัดไม้ทันที เท่านั้นยังไม่

หนำาใจ สั่งให้รถทุกคนต้องทาสีไฟหน้าด้วยสีน้ำาเงิน

มอเตอร์ไซค์ : ปัญหาใหญ่ของการจราจร เพราะมีขนาด

เล็ก คล่องตัว สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้ตามใจ สำาหรับคน                                      

กรุงเทพฯ ที่เกิดทันยุคส่งน้ำาแข็งด้วยจักรยานคงจะจำาภาพจักร 

ยานบรรทุกน้ำาแข็งขี่ฉวัดเฉวียนบนถนนเจริญกรุงได้ วันนี้ภาพ

นั้นกลับมาหลอกหลอนคนไทยทั้งประเทศ ไรเดอร์สารพัดยี่ห้อ

สร้างอันตรายบนถนนยิ่งกว่าเด็กซิ่ง

เมื่อสมัยกว่าสามสิบปีที่แล้ว ห้ามใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีขนาด

เกิน ๑๕๐ ซีซี แต่วันนี้เกิน ๑,๐๐๐ ก็ยังได้ ถ้าวันนี้ยังห้ามบิ๊กไบค์ 

แพทย์หญิงรามาธิบดีก็จะไม่ตายคาทางม้าลายหน้ารามาฯ เพราะ                                                                          

มอเตอร์ไซค์ ๑๐๐ ซีซี ท่ีไม่ได้ผ่านโมดิฟาย ทำาอย่างไรก็ไม่สามารถ

ทำาความเร็วได้ถึง ๑๒๘ กม./ชม. กฎหมายหย่อนยานเพราะธุร 

กิจสามานย์ รถบรรทุก รถมอเตอร์ไซค์ต้องจำากัดความเร็ว 

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปฏิรูปกฎหมายจราจร ไม่ใช่เอาแต่

ทาสีทางม้าลาย ถ้าจะแก้จะแก้ไขปัญหาผู้ใช้รถไม่ยอมลดความ 

เร็ว ไม่ยอมหยุด (อ้างว่าหยุดไม่ทัน เพราะกฎหมายให้ใช้ความ 

เร็วในเขตเทศบาลและหน้าโรงพยาบาลได้ถึง ๘๐ กม./ชม. ก็

ต้องมีมาตรการป้องก้นที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ เช่น เพิ่มไฟ

สัญญาณ มิใช่ตั้งแต่เสาไฟต้นเล็ก แล้วมีหลอดไฟกะพริบดวง

เล็กดวงเดียว ต้องใช้ไฟราวพาดข้างถนน ถ้ายังไม่เชื่อก็ต้องติด

กับดัก ทันทีที่ไฟแดงให้รถหยุด แต่มีผู้ตั้งใจฝ่าฝืน อุปกรณ์ดัก

ยางก็จะทำาหน้าที่ กรณีไม่เห็นความสำาคัญของทางม้าลายไม่

สามารถใช้ไม้นวมได้อีกต่อไปครับ

กรณีลอตเตอรี่แพง ไม่ต้องสนใจ เพราะไม่มีใครบังคับให้

ซื้อ หลังวันหวยออกหน้าซีดหน้าเซียว แต่ยังไม่เข็ด ก็ปล่อยไป 

ไม่ต้องเอางบประมาณที่เป็นประโยชน์สำาหรับคนทั้งประเทศไป

เยียวยา

แมวขาว 

 

ที่จริงป้ายบอกความเร็วในเมืองไม่มีที่ไหนให้วิ่งเกิน ๘๐ 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามหน้าโรงพยาบาล หน้าโรงเรียนส่วน

ใหญ่มีป้ายบอกความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่

ม้านอกสายตา

แพร่ระบาดท่ัวโลก ก็ต้องรอวัคซีนเฉพาะเดลตาครอนอีก เพราะ

วัคซีนโอมิครอนก็เป็นกุญแจผีสำาหรับสำาหรับเดลตาครอน ดังน้ัน 

ก็ต้องรอวัคซีนเฉพาะเดลตาครอน ซึ่งก็ทำาให้ไม่รู้ว่าจะหยุดที่

เข็มใด

หลังจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกเตือนภัยว่า 

วัคซีนจะทำาลายระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ก็ทำาให้มีการวิพากษ์

วิจารณ์ในเรื่องนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งก็น่าจะทบทวนวิธีการ

กำาจัดการแพร่ระบาดของไวรัสเสียใหม่ ปรัชญาท่ีต้ังไว้ว่าไวรัสจะ

ต้องพ่ายแพ้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์ด้วยวัคซีนจนสูญพันธ์ุ หรือกลาย

เป็นโรคประจำาถ่ินอาจจะผิดพลาด ซ่ึงก็จะสร้างความเสียหายอย่าง

มหาศาลแก่มวลมนุษยชาติ ดังน้ันถึงเวลาแล้วท่ีอาจจะปิดโลก

ข่าววันนี้ เสาส่งสัญญาณ ๕ จี อาจจะรบกวนการบิน โดย

เฉพาะเครื่องบินเจ็ตลำาโตๆ ที่ระบบการแสดงความสูงอาจจะถูก

รบกวนด้วยคลื่น ๕ จี เป็นเหตุให้มีข่าวว่าสายการบินพาณิชย์

และขนส่งที่ใช้เครื่องบินลำาโตอาจจะต้องหยุดบิน ตามหลังคอน

คอร์ดที่สร้างมลพิษจนโลกรับไม่ได้

นายกิมจั๊ว

 

ล่าสุดของล่าสุดมีคนฉีด ๖ เข็มยังติด ก็ได้ข้อสรุปว่า ฉีด

กี่เข็มก็ติด จะติดแบบไม่มีอาการ หรือมีอาการก็อีกเรื่องหนึ่ง 

เพราะวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ป้องกันการป่วยหนัก

และเสียชีวิตได้ ณ ตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่าคนฉีดเข็ม ๔ เสีย

ชีวิต แต่ผมสงสัยอยู่ว่าเราจะฉีดวัคซีนกันไปเรื่อยๆ แบบนี้หรือ 

ก่อนนี้มีผู้รู้บอกว่าบริษัทผลิตวัคซีนกำาลังทดสอบวัคซีนเข็มเดียว

ต่อ ๑ ปีอยู่ ก็รอดูครับว่าสำาเร็จเมื่อไหร่ ที่แน่ๆ ฉีดปีละเกิน ๔ 

เข็ม ผมว่าไม่น่าจะดีแน่ๆ.

นอนหลับ

 * นอนครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่ง

ซาบซึ้งทุกเช้าตื่นสมัย

ยังไม่เคยตายทันใด

นอนไหลไปเลยตามเลย

 * ยังตายไม่สมบูรณ์

อยู่พอเกื้อกูลชีพเฉยเฉย

อยู่ก็ไม่สมบูรณ์เจ้าเอย

เฉลยอยู่ไปวันวัน

 * มีประโยชน์ตรงทำาจิต

ไม่คิดทุจริตทำาเสียขวัญ

ทุกข์ โทษปล่อยวางโดยพลัน

คิดสร้างสรรค์แต่ทำาดี

 * ถึงที่สุดว่างนอกปล่อยวาง

ว่างในปล่อยวางว่างวิถี

ปลอดโปร่งไปทั้งชีวี

ไม่มีอะไรเป็นอะไรฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

รสนา โตสิตระกูล

ไ

ส่
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6 เศรษฐกิจ

ห่วงน้ำ�มันพุ่งทะลุ115เหรียญ
TOPปรับโครงสร้างการเงิน

GCฟุ้งออกUSDบอนด์สำาเร็จ

ไทยโพสต์ • ไทยออยล์ มองราคาน้ำามันทรงตัวระดับสูง ผันผวน

ตามสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยืดเยื้อทะลุ 110-115 เหรียญสหรัฐ 

พร้อมเตรียมปรับโครงสร้างการเงินรองรับขยายลงทุน ด้าน GC 

แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond รายแรกของไทยประจำาปี 2565 

สำาเร็จทะลุเป้า

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

TOP เปิดเผยว่า ไทยออยล์ประ                    

เมินแนวโน้มสถานการณ์ราคา

น้ำามันดิบตลาดโลกยังยืนตัวอยู่

ในระดับสูง แต่จะไม่สูงเหมือน

ช่วงแรกที่สถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ตึงตัวในช่วงปลายเดือน ก.พ.-

กลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา โดย

มีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจโลกทำาให้ความ

ต้องการใช้น้ำามันเพ่ิมข้ึน ท่ีสำาคัญ

ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครน หากการเจรจา

สำาเร็จได้ข้อยุติหยุดสู้รบ คาดว่า

ราคาน้ำามันดิบจะย่อลงเล็กน้อย

“กรณีการสู้รบยุติลงหลัง

เจรจา แต่การแทรกแซงจาก

ประเทศต่างๆ ยังคงมีอยู่ คาด

ว่าราคาน้ำามันดิบตลาดโลกจะ

เคลื่อนไหวเฉลี่ยอยู่ที่ 95-100 

เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่หาก                                      

การเจรจาไม่ประสบความสำาเร็จ 

ไม่มีข้อยุติ คาดว่าราคาน้ำามัน

ดิบจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูง 

เฉลี่ยอยู่ที่ 110-115 เหรียญ

สหรัฐต่อบาร์เรลขึ้นไป เพราะ

รัส เซีย เป็นประเทศส่ งออก

น้ำามันรายใหญ่ของโลกที่ยุโรป

นำาเข้า 30% เป็นความเสี่ยงสูง

ในระยะต่อไป” นายวิรัตน์กล่าว

ล่าสุดบริษัทมีแผนปรับ

โครงสร้างทางการเงินระยะยาว 

เตรียมพร้อมรองรับการขยาย

ธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่ วาง

ไว้ โดยมีแผนปรับลดสัดส่วน

การลงทุนในบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 

(มหาชน) หรือ GPSC จำานวน

ทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนประมาณ 10.78% 

ของจำานวนหุ้นที่ออก ซึ่งจะขาย

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กดปุ่มเดินหน้านิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค อีอีซี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด “โครงการก่อสร้าง

นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park)” ว่า โครงการ

ดังกล่าวเป็นอีกหน่ึงโครงการภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การ

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(อีอีซี) และยังเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รองรับ

การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (นิว เอส-เคิร์ฟ) ที่มีนวัต 

กรรมและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวด                                                                    

ล้อม ก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทุกมิติ รวม

ถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่นๆ ช่วยเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจ 

สังคม และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างไรก็ตาม

คาดว่าจะสามารถเปิดดำาเนินการได้ภายในปี 2567

ชู 5 องค์ประกอบรองรับท่องเที่ยววิถีใหม่

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิด

เผยว่า เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และส่งเสริมการท่อง

เที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG 

Model ด้วยแนวคิด DOT: Step up to New Chapter ก้าวไป

สู่บทใหม่ที่ท้าทาย ภายใต้ 5 องค์ประกอบหลัก ทั้งการพัฒนา

องค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ความคิดสร้างสรรค์ การบูรณาการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชน การสร้างเครือข่าย และ

ความเป็นมืออาชีพ

ปลื้มส่งออกอัญมณีโตต่อเนื่อง

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 

GIT เปิดเผยว่า การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ 2 เดือนปี 65 

โตต่อเนื่อง มีมูลค่า 2,077.65 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิม 101.15% ได้

แรงหนุนจากส่งออกทองคำาไปเก็งกำาไร ท่ีโตสูงถึง 324.82% หาก

หักทองคำาออกการส่งออกยังบวก 41.92% เผยปัจจัยหนุนมาจาก

เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจคู่ค้าฟ้ืนตัว แต่แนวโน้มต่อไปต้องจับตาผล 

กระทบสงคราม เงินเฟ้อ และโอมิครอนท่ียังระบาดอยู่

ออกเกณฑ์กำากับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

รายงานข่าวจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์                                                   

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์

กำาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำาและส่งรายงาน

ข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์

ดิจิทัลของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการสอบทานทรัพย์สินของ

ลูกค้า หลังจากปัจจุบันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังไม่ได้มีการกำาหนดในเรื่องการ

จัดทำารายงานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนของ

ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ประกาศกำาหนด

หลักเกณฑ์ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 

30 มีนาคม 2565. 

ฟันธงอสังหาฯฟื้น

สั่ง‘ธอส.’ตรึงดบ.

ประคองเศรษฐกิจ
ราชประสงค์ • “อาคม” 

ฟันธงปี 65 ถึงเวลาภาคอสัง                                           

หาริมทรัพย์ส่งสัญญาณฟื้น                                        

ตัวต่อเนื่อง ช่วยบูมเศรษฐกิจ 

ประเทศ พร้อมสั่ง ธอส.ตรึง

ดอกเบี้ ยบ้านยาวถึงสิ้นปี  

หวังกระตุ้นกำาลังซื้อ

นายอาคม เติมพิทยา                       

ไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าว

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Property      

Outlook 2022 ในงาน

สัมมนา “PROPERTY FOCUS                        

2022 : MEGA TREND อสัง

หาฯ รับ NEW NORM” ว่า 

ทิศทางธุรกิจภาคอสังหาริม 

ทรัพย์ในปี 2565 น่าจะเริ่ม

ฟื้นตัว และขยายตัวเพิ่มขึ้น

ได้อย่างต่อเนื่อง จากความ

ต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ที่ยัง

อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่โอเวอร์

ซัพพลาย ซึ่งถือเป็นเครื่อง

สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณ

เศรษฐกิจโดยรวมของประ 

เทศที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น

ขณะที่แนวโน้มการ                     

ปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหา 

ริมทรัพย์ โดยเฉพาะธนาคาร 

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อยู่

ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนหนึ่งเป็น

ผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่

ยังอยู่ในระดับต่ำา โดยที่ผ่าน

มากระทรวงการคลังได้มี

การหารือกับ ธอส.แล้ว และ

ยังคงให้ตรึงอัตราดอกเบี้ย

สำาหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยไว้

ก่อน เพื่อช่วยเหลือผู้มีราย

ได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็น

ของตัวเอง

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรม                     

การผู้จัดการธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า 

ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อ

ในไตรมาส 1/2565 ของ

ธนาคารอยู่ที่ 6.19 หมื่น

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.34% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน                    

โดยในปีนี้ ธอส.มีเป้าหมาย                  

การปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 2.22 

แสนล้านบาท แต่จากทิศ  

ทางเศรษฐกิจ และภาคอสัง                                  

หาริมทรัพย์ท่ีเร่ิมส่งสัญญาณ

การ ฟ้ืน ตัวอ ย่าง ต่อ เ น่ือง 

ขณะที่ภาครัฐมีมาตรการ

เข้ามาพยุงและกระตุ้นภาค

อสังหาริมทรัพย์ การตรึง

อัตราดอกเบี้ยจะเป็นปัจจัย

สำาคัญท่ีช่วยทำา   ให้การปล่อย                                        

สินเชื่อของ ธอส.ในปีนี้ โต

ได้สูงกว่าเป้าหมาย อย่าง

ต่ำาที่ 2.4 แสนล้านบาท 

หรือสูงสุดที่ 2.7 แสนล้าน

บาท.

ให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. คาดจะ

แล้วเสร็จในไตรมาส 2/2565 

และจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของ 

GPSC เป็นมูลค่ารวมประมาณ 

22,351 ล้านบาท

ด้านนายคงกระพัน อินทร 

แจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้ จัดการใหญ่

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด (มหาชน) หรือ GC 

กล่าวว่า จากการนำาเสนอราย

ละเอียดการจำาหน่ายหุ้นกู้สกุล

เงินเหรียญสหรัฐ (USD Bond) 

ซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัท 

จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำากัด (GC 

Treasury Center) ได้รับความ

สนใจและมีนักลงทุนสถาบัน

จากทั่วโลกทั้งจากสหรัฐ ยุโรป 

และเอเชีย จำานวนกว่า 300 

สถาบันยื่นจองซื้อหุ้นกู้ โดยมี

ยอดจองสูงถึง 7 เท่า สะท้อน

ถึงความเชื่อมั่นต่อหุ้นกู้ของ GC                     

เป็นอย่างมาก นับเป็นการออก

และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐครั้งแรกในปีนี้ของ

บริษัทในประเทศไทย.

เปิดประมูลพัฒนาที่เชิงพาณิชย์บางซื่อ
หัวลำาโพง • นายอนันต์ 

โพธิ์นิ่มแดง ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ด้านปฏิบัติการ การรถไฟ

แห่งประเทศไทย (รฟท.) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการ (บอร์ด) รฟท. 

ได้รับทราบแนวการดำาเนิน

การประกวดราคาโครงการ

จัดหาเอกชนเพื่ อพัฒนา

พื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณ

อาคารสถานีกลางบางซื่อ 

และสถานีรถไฟชานเมือง

สายสีแดง (รถไฟฟ้าสายสี                                           

แดง) 12 สถานี รวมประ 

มาณ 47,000 ตารางเมตร 

(ตร.ม.) เตรียมเปิดประกาศประ                                     

กวดราคา พ.ค.นี้ เอกชนยื่น

ซองกลาง มิ.ย. ได้ตัวเอกชน

เข้าพื้นที่ พ.ย.65 คาดว่าตลอด

อายุสัมปทานประมาณ 20 ปี

จะสร้างรายได้ให้กับ รฟท.

ประมาณ 73,000 ล้านบาท 

หรือประมาณ 360 ล้านบาท

ต่อปี

“แนวทางการเปิดประมูล

ของเอกชนนั้น การดำาเนินการ                              

จะพิจารณาจากใครให้ข้อเสนอ

ที่สูงกว่า รวมถึงทางด้านเทคนิค

ด้วย เนื่องจากการประมูลดัง                            

กล่าวใช้เกณฑ์ด้านเทคนิคและ                           

ราคา แบ่งสัดส่วนด้านเทคนิค 

80% ด้านราคา 20% เนื่องจาก

การที่จะให้การพัฒนาสถานี

กลา งบางซื่ อ เ กิ ด ขึ้ น ไ ด้ นั้ น

เทคนิคมีความสำาคัญกว่า เพื่อ

ให้ผู้ประกอบการที่มีความชำา 

นาญทางด้านนี้และมีเทคนิคที่

ดีที่จะผสมผสานเรื่องของการ

เดินรถไฟฯ และพื้นที่ที่มีอยู่ให้

ได้ประโยชน์สูงสุด” นายอนันต์

กล่าว

นายอนันต์กล่าวว่า ขณะ

นี้ที่สถานีกลางบางซื่อมีการ

จัดบูธสัปดาห์หนังสือแห่ง

ชาติ 2022 ครั้งแรก หลัง

จากนี้คาดว่าจะมีการจัดกิจ                               

กรรมที่สำาคัญๆ ตามมาเพื่อ                               

ให้เกิดการกระตุ้นต่อเนื่อง 

มองว่าความพร้อมของพื้น                               

ที่มีศักยภาพ โดยในอนาคต

พืน้ท่ีรอบๆ จะมีสถานีรถไฟ                                  

ความเร็วสูงซ่ึงจะมาให้บริการ 

ดังนั้นการให้สัมปทานระยะ

เวลาถึง 20 ปีเพื่อเป็นแรง

จูงใจให้ผู้ประกอบการที่จะ

เข้ามาร่วมประมูล.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

babaranoi@hotmail.com

ชิมช็อปไกด์สัปดาห์นี้เริ่มด้วย แลนด์มาร์กระดับโลกริม

แม่น้ำ�เจ้�พระย� ไอคอนสยาม ผนึกกำ�ลังกระทรวงวัฒนธรรม, 

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์, สำ�นัก

วัฒนธรรม กรุงเทพมห�นคร, หอก�รค้�ไทย และสภ�หอก�รค้�

แห่งประเทศไทย 

จัดง�นมหัศจรรย์

เจ้�พระย�มห�

สงกร�นต์ 2565 

ภ�ยใต้แนวคิด 

สืบส�นมรดกไทย 

รื่นเริงเถลิงศก

ใหม่ ระหว่�งวัน

ที่ 8-17 เม.ย.ศก

นี้ เชิญชวนคน

ไทยร่วมสืบส�น

ประเพณีอันล้ำ�ค่� แต่งก�ยชุดไทยเที่ยวง�นสงกร�นต์แบบวิถีใหม่ 

กร�บสักก�ระองค์พระพุทธเมตต�จ�กประเทศอินเดีย เพื่อคว�ม

เป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมตื่นต�ตื่นใจไปกับก�รท่องดิน

แดนพุทธภูมิ แหล่งกำ�เนิดพุทธศ�สน�แบบสุดล้ำ�ไปกับโลกเสมือน

จริง (Metaverse) สนุกสน�นสไตล์ง�นวัดไทยๆ ย้อนวัยไปกับซุ้ม

เกมและขนมไทย เพลิดเพลินไปกับนิทรรศก�รและกิจกรรมก�ร

แสดงว่�ว 4 ภ�ค ทุกสัปด�ห์ ณ ล�นเล่นว่�วริมแม่น้ำ�เจ้�พระย� 

โดยพิธีเปิดจะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษ�ยน 2565 เวล� 

16.00–17.30 น. ณ ริเวอร์ พ�ร์ค ไอคอนสย�ม ภ�ยใต้ม�ตรก�ร 

Covid-Free Setting เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 

ยกระดับคว�มสะอ�ดต�มม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย ด้�นสุขอน�มัย 

Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA 

Plus ...•

ม�ที่ “ออริจิ้น” จับมือ “AIS” เขย่�วงก�รอสังห�ฯ บน

โลกเสมือน “Origin World” สร้�งประสบก�รณ์ใหม่ในก�รช็อป

ที่อยู่อ�ศัยผ่�นแพลตฟอร์ม V-Avenue.Co ที่ยกทัพ 16 โครงก�ร

บ้�น-คอนโดฯ พร้อมอยู่ ทำ�เลศักยภ�พ หล�กแบรนด์ อ�ทิ พ�ร์ค     

ออริจิ้น, ไนท์บริดจ์, ดิ ออริจิ้น, บริท�เนีย ให้ผู้บริโภคชม-ช็อป-

ชิลกับ Virtual Sales Gallery และภ�พโครงก�รแบบ 360 องศ� 

ขึ้นแท่นผู้พัฒน�อสังห�ฯ ร�ยแรก สร้�งประสบก�รณ์ก�รช็อป

โครงก�รที่อยู่อ�ศัยแบบ Virtual จัดโปรโมชั่นพิเศษตอบโจทย์ลูกค้� 

AIS มอบส่วนลดบ้�นและคอนโดฯ สูงสุด 200,000 บ�ท ตั้งแต่วัน

ที่ 29 มีน�คม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2565 ....•

ซ�กุระบ�นสะพรั่งแล้วที่ประเทศไทย ใหม่ล่�สุด

จ�ก “ซินนาบอน” ส่งคว�มอร่อยใหม่เอ�ใจคนคิดถึง

ประเทศญี่ปุ่น พร้อมต้อนรับเทศก�ลฮ�น�มิ ช่วงเวล�

แห่งก�รชมดอกซ�กุระบ�นด้วย “ซ�กุระบอน” รสช�ติ 

Exclusive เฉพ�ะประเทศไทยเท่�นั้น สัมผัสคว�มน่�ลิ้ม

ลองสุดค�ว�อิกับฟรอสติ้งสีชมพูพ�สเทล พร้อมโรยด้วย

ครัมเบิลกรุบกรอบ พร้อมเสิร์ฟในไซส์มินิบอนในร�ค�

เพียงชิ้นละ 52 บ�ท และซ�กุระ มินิบอน เซต (ซ�กุระ

มินิบอน 3 ชิ้น, คล�สสิก มินิบอน 3 ชิ้น และมินิ ช็อก

โกบอน 3 ชิ้น) ในร�ค�เพียง 349 บ�ทเท่�นั้น ตั้งแต่วัน

ที่ 1 เมษ�ยน–30 มิถุน�ยน 2565 ที่ร้�นซินน�บอน ทุก

ส�ข� ...•

ส�ยเนื้อต้องไม่

พล�ดกับ แม็คโคร เปิด

ตัว AUSTRALIAN DRY 

AGED BEEF    ภ�ย

ใต้แบรนด์ Prime Meat 

ของแม็คโคร ตอกย้ำ�ก�ร

เป็นศูนย์รวมเนื้อคุณภ�พ

ที่มีคว�มหล�กหล�ยม�ก

ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย 

โดยก�รเปิดตัวเนื้อจ�กออสเตรเลียที่ผ่�นกระบวนก�รบ่มแห้งภ�ย

ใต้แบรนด์ Prime Meat ในครั้งนี้ เป็นก�รเพิ่มท�งเลือกใหม่และ

สร้�งคว�มแตกต่�งที่น่�สนใจให้ผู้ประกอบก�รร้�นอ�ห�ร และผู้ที่

ชื่นชอบก�รรับประท�นเนื้อคุณภ�พดี ร่วมสัมผัสประสบก�รณ์เนื้อ

บ่มแห้ง ได้แล้วที่ แม็คโคร ฟู้ดเซอร์วิส ส�ข�สุขุมวิท 22 ตั้งแต่วัน

นี้เป็นต้นไป ...•

บริษัท อะเบ้าท์ แพสชั่น กรุ๊ป จำากัด ผู้ผลิตแซนด์วิช DIY 

ในเครือเจริญโภคภัณฑ์อ�ห�ร หรือซีพีเอฟ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 

“Plant-Based Garlic & Herb Patty” เมนูใหม่โปรตีนสูง ได้คว�ม

อร่อยเหมือนเนื้อสัตว์จริง ตอบโจทย์ลูกค้�กลุ่ม

มังสวิรัติยืดหยุ่น และคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

และสุขภ�พ เลือกรับประท�นสไตล์ DIY 4 รูปแบบ 

ได้แก่ แซนด์วิชขน�ด 6 นิ้ว, Foot long 12 นิ้ว, 

Wrap และ Salad อร่อยลงตัวด้วยซอสสูตรเฉพ�ะ

ของซับเวย์ ในร�ค�เริ่มต้นเพียง 129 บ�ท ห�ซื้อ

ได้ที่ Subway ทุกส�ข�ใกล้บ้�น ตั้งแต่วันที่ 30 

มีน�คม 2565 เป็นต้นไป ...•

ด้�น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือพันธมิตร

ร้�นค้�แบรนด์ดังกว่� 25 ร้�นค้� จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อช็อป

ออนไลน์ โดยเข้�ผ่�นฟีเจอร์ ‘U MALL’ แหล่งรวมร้�นค้�แบรนด์

ดังและแพลตฟอร์มออนไลน์ชั้นนำ�ในแอปพลิเคชัน UCHOOSE 

รับเครดิตเงินคืนหรือส่วนลดสูงสุดถึง 15% รับซัมเมอร์นี้ ทั้ง

ช็อปออนไลน์, จองที่พักและตั๋วเครื่องบินออนไลน์จ�กพันธมิตร

ชั้นนำ� และใช้จ่�ยผ่�นบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่ร่วม

ร�ยก�ร (เงื่อนไขเป็นไปต�มที่บริษัทกำ�หนด) ตั้งแต่ 24 มีน�คม-31 

พฤษภ�คม 2565 พร้อมรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มกับพันธมิตรร้�นค้�

แบรนด์ดังอื่นๆ อ�ทิ Grab, Central app, Sephora, MOnline, 

ShopAt24, Rentalcars.com เป็นต้น โดยเข้�ใช้ง�นผ่�น U MALL 

บนแอป UCHOOSE และใช้จ่�ยผ่�นบัตรที่ร่วมร�ยก�ร ...•

สงกร�นต์นี้ห้�มพล�ด!! กับ ห้างเพชรทองออโรร่า จัด

แคมเปญพิเศษต้อนรับเทศก�ลด้วยโชค 3 ชั้น เพื่อมอบคว�มสุข

และคืนกำ�ไรให้กับสม�ชิกออโรร่�ทุกท่�น สำ�หรับช็อปของขวัญ

กลับบ้�นให้กับคนที่รัก โชคชั้นที่ 1 รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 60% 

ในร�ยก�รสินค้�เพชรและสินค้�ดีไซน์ที่ร่วมร�ยก�ร (ทุกส�ข�) 

จ�กนั้นลุ้นรับโชค 2 ชั้นในกิจกรรม “วงล้อมห�โชค” อีก 2 ต่อ ที่

ห้�งเพชรทองออโรร่�ทุกส�ข� “ของขวัญแห่งคว�มสุขที่มีคุณค่�” 

จำ�นวนจำ�กัดตั้งแต่วันที่ 30 มีน�คม–17 เมษ�ยน 2565 เท่�นั้น 

ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2749-

5085 ...•

ม�ที่ คิง เพาเวอร์ ออนไลน์ ชวนช็อปต้อนรับเดือนเมษ�.

สุดร้อนแรง พร้อมดีล 4 เดือน 4 ลดสูงสุด 50% www.kingpower.

com และ คิง เพ�เวอร์ แอปพลิเคชัน จัดแคมเปญ “SUPER HOT 

ITEMS” ยกขบวนสินค้�แบรนด์ชั้นนำ�รับหน้�ร้อน พิเศษ! กับโปร

โมชั่น วันที่ 4 เดือน 4 กับ Exclusive Code ลดสูงสุด 50% พร้อม

บริก�ร Home Delivery จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1–7 

เมษ�ยน 2565 ...•

เจียไต๋ จำากัด เดินหน้�พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง ล่�สุดส่ง เมล็ด

พันธุ์แตงกวาเบท อัลฟ่า สายพันธุ์ ใหม่ “มินิคิวค์ ลิซ่า” ที่ได้

ปรับปรุงส�ยพันธุ์ให้ตอบโจทย์คว�มต้องก�รของตล�ด ปลูกได้

ตลอดทั้งปี มุ่งสร้�งมูลค่�เพิ่ม และส่งเสริมคว�มมั่นคงให้อ�ชีพ                                                               

เกษตรกร ว�งจำ�หน่�ยแล้ววันนี้ พร้อมส�ม�รถดูคลิปวิธีก�ร

เพ�ะปลูก “แตงกว�เบทอัลฟ่� มินิคิวค์ ลิซ่�” ฉบับเจียไต๋ เพิ่ม

เติมได้ท�ง YouTube Chia Tai Group Official: https://youtu.

be/ESVOnMg33EA  สำ�หรับผู้ที่สนใจเมล็ดพันธุ์ ส�ม�รถสั่ง

ซื้อขน�ดซองใหญ่บรรจุ 500 เมล็ดท�งออนไลน์ได้ท�ง www.

chiataiseed.com และขน�ดซองเล็กบรรจุ 4 เมล็ดได้ท�ง www.

ct-homegarden.com พร้อมติดต�มข้อมูลข่�วส�รผลิตภัณฑ์เมล็ด

พันธุ์เจียไต๋พร้อมด้วยข้อมูลเกษตรอื่นๆ เพียงเพิ่มเพื่อนท�ง Line 

Official: @chiataiseed ...•

ประกาศ

เรื่อง เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔ 

------------------------

            อาศัยอำานาจตามความในข้อ ๓๙ แห่งข้อบังคับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เลขาธิการโดยอนุมัติ

คณะกรรมการอำานวยการในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงประกาศเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

 ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม

           ๒.๑    รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๓

           ๒.๒    รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

 ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเพื่อทราบ

           ๔.๑    รายงานผลการดำาเนินงานของสมาคม ประจำาปี ๒๕๖๔

           ๔.๒    งบการเงินมูลนิธิสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ประจำาปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องเพื่อพิจารณา

                                  ๕.๑     การคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน

                                  ๕.๒    การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ

 ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ สมาชิกวิสามัญสามารถตรวจดูรายงานผลการดำาเนินงานของสมาคม ประจำาปี ๒๕๖๔ งบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

และตรวจสอบรายชื่อสมาชิกได้ ณ สมาคมฯ ทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ (www.cuaa.chula.ac.th) ภายในกำาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วันก่อนวันประชุมใหญ่ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

                                                           

      (นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม)

        เลขาธิการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ในพระบรมราชูปถัมภ์

นภาวะ

ที่มีก�ร

เปลี่ยน 

แปลง

ของก�ร

ค้�โลกที่มุ่งไป

ยังคว�มยั่งยืน 

ต�มแนวท�ง 

BCG Economy 

หรือเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-

Circular-Green 

economy) ดัง

นั้น ก�รสร้�ง

โอก�สเติบโตให้

กับผู้ประกอบ

ก�รรุ่นใหม่ 

หรือสต�ร์ทอัพ 

ก�รนำ�เสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์จึงมีคว�ม

สำ�คัญ ดังนั้น บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

ได้เข้�ร่วมโครงก�ร ดีพร้อม สต�ร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM 

Startup Connect) ปี 3 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม (กสอ.) 

หรือดีพร้อม ส่งเสริมและยกระดับสต�ร์ทอัพในก�รใช้เทคโนโลยี

และมีคว�มคิดสร้�งสรรค์  เพื่อมุ่งสู่เป้�หม�ยองค์กรค�ร์บอน

ต่ำ�  และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 

นายพีรพงศ์ กรินชัย รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้าน

วิศวกรรมกลาง ซีพีเอฟ  เปิดเผยว่� ได้ร่วมกับโดยกรมส่งเสริม

อุตส�หกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม และพันธมิตรเอกชน ในก�ร

จัดโครงก�รดีพร้อม สต�ร์ทอัพ คอนเน็ค ปี 3 เพื่อค้นห�สต�ร์ท

อัพที่มีคว�มพร้อมในก�รนำ�เทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมทดสอบ

ก�รใช้ง�นจริงกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ� สร้�งโอก�สในก�รเข้�ถึง

ตล�ดและแหล่งเงินทุน และมีส่วนร่วมผลักดันก�รสร้�งธุรกิจให้

เติบโตอย่�งยั่งยืน ต�มแนวท�ง BCG Economy หรือเศรษฐกิจ

สีเขียว (Bio-Circular-Green economy) เพื่อเพิ่มขีดคว�ม

ส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศไทย  

ทั้งนี้ บริษัทได้คัดเลือกและทำ�ง�นร่วมกับบริษัท สต�ร์ท

อัพ เพื่อค้นห�โซลูชั่นร่วมกันในก�รตอบโจทย์ท�งด้�นก�ร

จัดก�รฟ�ร์มอัจฉริยะ, เพิ่มประสิทธิภ�พก�รใช้พลังง�นใน

โรงง�นและอ�ค�ร, ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรน้ำ�และก�ร

บำ�บัดน้ำ�เสีย ก�รผลิตพลังง�นทดแทน พลังง�นท�งเลือก และ

เทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังง�น เป็นต้น โดยมีทีมวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมและพลังง�นท�งเลือกของซีพีเอฟ กำ�หนดโจทย์

ให้กับผู้ประกอบก�รสต�ร์ทอัพในด้�น BCG และทีม Digital 

Transformation and Innovation ร่วมพิจ�รณ�คัดเลือกสต�ร์ท

อัพที่นำ�เสนอโมเดลธุรกิจ     

ากภาวะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 โดย 

เฉพ�ะสินค้�กลุ่มอ�ห�รและสินค้�จำ�เป็น ซึ่งได้รับผล 

กระทบจ�กโรคระบ�ดปศุสัตว์และก�รลดลงของอุปท�น

ในบ�งร�ยก�รสินค้� ต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2565 ประกอบกับคว�ม

ตึงเครียดของสถ�นก�รณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิต

อ�ห�รและพลังง�นดีดตัวสูงขึ้นอีก ส่งผลให้ภ�วะเงินเฟ้อปรับตัว

สูงขึ้นกดดันกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟื้นตัว เนื่องจ�กก�รข�ด

ร�ยได้ในช่วงที่ผ่�นม�

 ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่� แม้สถ�นก�รณ์

โควิด-19 จะบรรเท�ลงบ้�งแล้ว แต่ยังมีคว�มไม่แน่นอน ส่งผล

ให้ก�รจับจ่�ยของประช�ชนน่�จะยังไม่กลับม�คึกคัก สอดคล้อง

ไปกับผลก�รสำ�รวจ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถ�มทุกกลุ่มร�ยได้ปรับลด

ค่�ใช้จ่�ยลงเมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อนหน้� ซึ่งรวมค่�ใช้จ่�ยสินค้�

จำ�เป็น ค่�ส�ธ�รณูปโภค ช็อปปิ้ง ค่�บริก�ร ท่องเที่ยว ฯลฯ พบ

เกือบครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่�งใช้จ่�ยลดลง 1-25% ของค่�ใช้จ่�ย

เดิมเมื่อเทียบกับ 3 เดือนก่อน 

และกลุ่มผู้มีร�ยได้น้อยกว่� 15,000 บ�ทต่อเดือน ส่วนใหญ่

มีร�ยได้ไม่เพียงพอกับค่�ใช้จ่�ย ทำ�ให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบก�ร

ใช้จ่�ย โดยเน้นก�รลดปริม�ณก�รซื้อสินค้�เท่�ที่จำ�เป็น ลดก�ร

เดินท�งและท�นข้�วนอกบ้�น รวมถึงประหยัดพลังง�น 

นอกจ�กนี้ คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังมีคว�มกังวลว่�

สถ�นก�รณ์ดังกล่�วอ�จยืดเยื้อออกไป จึงมีแนวโน้มจะระมัดระวัง

ก�รใช้จ่�ยจนกว่�สถ�นก�รณ์จะมีสัญญ�ณดีขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ส่งผล

ต่อก�รตัดสินใจใช้จ่�ยของคนกรุงเทพฯ ในช่วงวันหยุดสงกร�นต์ปี

นี้ม�กที่สุด 3 ลำ�ดับแรก ได้แก่ 1) ค่�ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งร�ค�

อ�ห�ร ก๊�ซหุงต้ม และค่�ส�ธ�รณูปโภค 2) ร�ค�น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่

สูงขึ้น และ 3) คว�มกังวลต่อจำ�นวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต�มลำ�ดับ

ค�ดมูลค่�ก�รใช้จ่�ยของคนกรุงเทพฯ ช่วงเทศก�ลสงกร�นต์ปี 

2565 หดตัวต่อเนื่องจ�กปีก่อน และเม็ดเงินใช้จ่�ยร�ยกิจกรรมส่วน

ใหญ่ลดลง โดยมูลค่�ก�รใช้จ่�ยร�ยกิจกรรมของคนกรุงเทพฯ ส่วน

ใหญ่ปรับตัวลดลงเกือบทุกประเภท เช่นเม็ดเงินใช้จ่�ยสำ�หรับเล้ียง

สังสรรค์ ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่มมีสัดส่วนม�กท่ีสุดท่ี 40% ของเม็ด

เงินรวม อยู่ท่ี 9,500 ล้�นบ�ท (-3.0% YoY) ซ่ึงผู้ตอบแบบสำ�รวจ

ส่วนใหญ่มีแผนจะปรุงอ�ห�รท�นเองท่ีบ้�น โดยลดปริม�ณก�รซ้ือ

วัตถุดิบเท่�ท่ีจำ�เป็นและร�ค�ไม่สูงม�กนักเพื่อประหยัดค่�ใช้จ่�ย

ส่วนเม็ดเงินก�รช็อปปิ้งซื้อสินค้�อยู่ที่ 4,200 ล้�นบ�ท 

(-3.9% YoY) ซึ่งผลก�รสำ�รวจพบว่� คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยัง

เลือกซื้อสินค้�อุปโภคบริโภค เครื่องแต่งก�ยเป็นหลัก แต่ลดจำ�นวน

ก�รซื้อสินค้�ลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และงด/ลดก�รซื้อสินค้�

ฟุ่มเฟือยลง โดยผู้ตอบแบบสำ�รวจส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้�

ต�มโปรโมชั่นลดร�ค�ส่งเสริมก�รข�ยม�กที่สุด นอกจ�กนี้ กลุ่ม

ตัวอย่�งยังมีแนวโน้มชะลอก�รซื้อสินค้�ที่มีมูลค่�สูง ทั้งเครื่องใช้

ไฟฟ้� และสินค้�อิเล็กทรอนิกส์ออกไปก่อน 

ขณะที่ค่�เดินท�ง ค่�ที่พักในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจ�ก

ฐ�นที่ต่ำ�ในปีที่แล้ว อยู่ที่ 6,050 ล้�นบ�ท (+1.1% YoY) เป็นผล

หลักจ�กจำ�นวนผู้เดินท�งที่อ�จเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต�มม�ตรก�ร

ส�ธ�รณสุขที่ผ่อนคล�ยลง และให้ส�ม�รถจัดง�นสงกร�นต์ต�ม

ประเพณีในพื้นที่ที่มีก�รควบคุมได้ แต่ผู้เดินท�งจะจัดสรรค่�ใช้จ่�ย

อย่�งระมัดระวังภ�ยใต้งบประม�ณที่ตั้งไว้ เช่น เลือกเดินท�งด้วย

รถโดยส�รชั้น 2 ทดแทนรถชั้น 1 หรือเลือกที่พักที่เข้�ร่วมโครงก�ร

เร�เที่ยวด้วยกันของรัฐ เป็นต้น

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่� เม็ดเงินก�รใช้จ่�ยรวม

ในช่วงวันหยุดเทศก�ลสงกร�นต์ ปี 2565 (13-17 เมษ�ยน 2565) 

จะอยู่ที่ประม�ณ 23,400 ล้�นบ�ท ลดลง 2.5% หดตัวต่อเนื่องจ�ก

ปีก่อน เป็นผลหลักจ�กสัดส่วนคนกรุงเทพฯ ที่เลือกทำ�กิจกรรม

ฉลองสงกร�นต์ลดลงจ�กปีที่แล้ว และลดก�รใช้จ่�ยลงเหลือเท่�ที่

จำ�เป็น โดยค่�ใช้จ่�ยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 5,600 บ�ท ลดลงจ�กปีก่อน

โดยช่วงที่ผ่�นม�ผู้ประกอบก�รค้�ปลีกต้องเผชิญต้นทุน

วัตถุดิบและร�ค�น้ำ�มันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้จำ�เป็นต้อง

ทยอยปรับขึ้นร�ค�สินค้�และบริก�รบ�งส่วน แต่จ�กภ�วะเงินเฟ้อ

และค่�ครองชีพโดยรวมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคว�มไม่แน่นอนของ

สถ�นก�รณ์รัสเซีย-ยูเครน ทำ�ให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังก�ร

ใช้จ่�ยและคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกใช้จ่�ยเพื่อฉลองเทศก�ล

สงกร�นต์เท่�เดิมหรือลดลง 

ดังน้ัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จึงมองว่� ในช่วงเทศก�ลธุรกิจอ�จ

เน้นโปรโมช่ันส่งเสริมก�รข�ยระยะส้ัน สำ�หรับสินค้�บ�งกลุ่ม เช่น 

ซีพีเอฟหนุน‘ดีพร้อม สตาร์ทอัพ คอนเน็ค’ 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว ลดปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

“โครงก�รดีพร้อม สต�ร์ทอัพ คอนเน็ค เป็นก�รสร้�ง

โอก�สเติบโตให้กับผู้ประกอบก�รรุ่นใหม่ ได้นำ�เสนอนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คว�มยั่งยืนของธุรกิจ ต�มแนวท�ง 

BCG ขณะเดียวกัน ก็เป็นโอก�สขององค์กรธุรกิจที่จะร่วมเป็น

พันธมิตรกับสต�ร์ทอัพที่มีศักยภ�พในก�รใช้เทคโนโลยีและมี

คว�มคิดสร้�งสรรค์ ซึ่งต�มโจทย์ที่ซีพีเอฟกำ�หนด เพื่อมุ่งสู่

เป้�หม�ยองค์กรค�ร์บอนต่ำ� และมีส่วนร่วมลดปล่อยก๊�ซเรือน

กระจก” น�ยพีรพงศ์กล่�ว      

อย่�งไรก็ต�ม ซีพีเอฟกำ�หนดกลยุทธ์และเป้�หม�ยสู่

คว�มยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ประกอบด้วย 

9 คว�มมุ่งมั่น ซึ่งหนึ่งภ�รกิจสำ�คัญ คือ ก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรที่เป็นเลิศ จำ�กัดผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลง

สภ�พภูมิอ�ก�ศ ดำ�เนินก�รจัดก�รพลังง�น ทรัพย�กรน้ำ� 

และของเสียอย่�งมีประสิทธิภ�พ และใช้ทรัพย�กรธรรมช�ติ

ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด โดยบริษัทกำ�หนดเป้�หม�ยลดก�ร

ปล่อยก๊�ซเรือนกระจกท�งตรงและท�งอ้อมต่อหน่วยก�รผลิต

ลง 25% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐ�น 2558  ลดปริม�ณ

ก�รดึงน้ำ�ม�ใช้ต่อหน่วยก�รผลิตลง 30% ต่อหน่วยก�รผลิต 

เป็นต้น   

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตส�หกรรมได้จัดโครงก�รดีพร้อม

สต�ร์ทอัพ คอนเน็ค (DIPROM Startup Connect) ต่อเนื่อง

จนถึงปีนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้ประกอบก�รสต�ร์ทอัพได้รับก�รคัด

เลือก จำ�นวน 17 บริษัท นำ�เสนอโมเดลสำ�หรับองค์กรธุุรกิจ 

โดยนอกจ�กซีพีเอฟแล้วยังมี บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 

บริษัท ไทยคม จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำ�กัด 

และบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง จำ�กัด เข้�ร่วม

โครงก�รดังกล่�ว.

ใ

สินค้�แฟช่ันท่ีเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว หรือสินค้�ท่ีมีอ�ยุผลิตภัณฑ์

จำ�กัด เพื่อกระตุ้นก�รใช้จ่�ยของกลุ่มลูกค้�ท่ียังมีงบประม�ณในก�รจับ

จ่�ย เช่น โปรโมช่ันลดร�ค�แบบข้ันบันได ก�รให้ส่วนลดพิเศษสินค้�ท่ี

ข�ยได้ช้� จัดชุดสินค้�แบบเซต จูงใจให้เพ่ิมปริม�ณก�รซ้ือสินค้�ต่อคร้ัง

ม�กข้ึน และช่วยเพ่ิมสภ�พคล่องให้กับธุรกิจในระยะน้ี อย่�งไรก็ดี ใน

ระยะย�วธุรกิจต้องเน้นก�รบริห�รต้นทุนสินค้� และพัฒน�ผลิตภัณฑ์

และบริก�รเพื่อสร้�งคว�มแตกต่�งในตล�ดท่ีมีก�รแข่งขันเข้มข้น.

ภาระค่าครองชีพสูง-วิกฤตยูเครน

กดกำ�ลังซื้อวูบคนกรุงลดใช้จ่�ย-ฉลองสงกร�นต์
จ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

นักเจ็ตสกี ไทยมุ่งพิจิตรทรูวิชั่นส์ยิงสด 2-3 เม.ย. 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันเจ็ตสกี รายการ “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 2022” 

เตรียมระเบิดการชิงชัยสนามเปิด ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร วันที่ 2-3 

เมษายน 2565 ทุกฝ่ายต่างเตรียมความพร้อมเพื่อให้รูปแบบงานการ

จัดการแข่งขันออกมาสมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านพื้นที่จากการแข่งขันที่                                                   

ได้รับการอนุเคราะห์การปรับพื้นที่จากนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดพิจิตร ด้านการประชาสัมพันธ์การกระจายข่าวสารต่างๆ จาก

สำานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร การประสานความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนของ นายนฤพล สังเกต ผู้อำานวยการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดพิจิตร รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน และพี่น้องประชาชน

ในจังหวัดพิจิตร เพื่อการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ประสบผลสำาเร็จไปได้

ด้วยดี เพื่อประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดพิจิตรจะได้รับจาก

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งด้านกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตร 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร และส่งเสริมเศรษฐกิจทำาให้

ผู้ประกอบการรายใหญ่ รายย่อย ในจังหวัดพิจิตรเพิ่มรายได้ เช่น 

ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร สินค้าโอท็อปต่างๆ ของจังหวัดพิจิตรได้

เป็นอย่างดีแน่นอน โดยคอกีฬาที่ชื่นชอบความเร็วบนผืนน้ำา รวมทั้ง

แฟนๆ กีฬาเจ็ตสกีและเจ็ตเซิร์ฟทั่วประเทศ ต้องไม่พลาดติดตามชม

การถ่ายทอดสดการแข่งขันในสนามที่ 1 โดยทรูวิชั่นส์ ช่องทรูสปอร์ต 

2 ยิงสดจากบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ทั้ง 2 วัน วันเสาร์ที่ 2 และวัน

อาทิตย์ที่ 3 เมษายน ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป รวมทั้ง LIVE 

STREMING ผ่านทาง Facebook : JETSKIPROTOUR ตั้งแต่เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป 

ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพ’ ตลอด 3 จว.

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัด                                                                             

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระ 

ราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ

ดาฯ สยามบรมราชกุมารี “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 

Cup Tour of Thailand 2022” หรือ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2022” 

ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2565 โดยประเภททีมชายแข่งขัน 6                         

สเตจ วันท่ี 1-6 เมษายน เส้นทางใน จ.มุกดาหาร, สกลนคร, นครพนม 

รวม 962.10 กม. ส่วนประเภททีมหญิง มี 3 สเตจ วันที่ 8-10 

เมษายน เส้นทางใน จ.มุกดาหาร-นครพนม รวม 302.62 กม. รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 1,264.72 กิโลเมตร การแข่งขันครั้งนี้ สมาคมจะ

เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้ง 3 จังหวัดร่วมกันลงนามถวายพระพรแด่                                                                    

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 

เมษายน 2565 นำาโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, นางจุรีรัตน์ เทพ

อาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครพนม จะนำาลงนามถวายพระพร และเป็นประธาน

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในแต่ละวันตลอดการแข่งขัน นับตั้งแต่

วันที่ 1-10 เมษายน สำาหรับการลงนามถวายพระพร และพิธีถวาย

พระพรชัยมงคล วันที่ 1 เมษายนนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการ

จังหวัดมุกดาหารให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เริ่มเวลา 08.00 น. ก่อน

ที่จะมีการปล่อยตัวนักกีฬาประเภททีมชาย สเตจที่ 1 เวลา 09.00 น.

หัวหมาก • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ 14 

แข้ง “ทัพโต๊ะเล็กช้างศึก” ฟุตซอลทีมชาติไทย ชุดลุยศึก “AFF Futsal 

Championship 2022” ป้องกันแชมป์อาเซียน สมัยที่ 16 ระหว่างวัน

ที่ 2-10 เม.ย.65 นี้ ที่อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก โดยการเรียกตัวครั้ง

นี้จะเรียกเข้าแคมป์ทั้งหมด 18 คน ส่งรายชื่อในทัวร์นาเมนต์ 14 คน 

อีก 4 คนเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันกรณีมีปัญหาโควิด-19 

เกิดขึ้น

สำาหรับรายชื่อทั้ง 14 แข้งมีดังนี้ ผู้รักษาประตู 2 คนคือ คทา

วุธ หาญคำาภา, ภานุรัตน์ โอฬาร

ตัวรับ 3 คนคือ รณชัย จูงวงษ์สุข, สราวุท ผลาพฤกษ์, กฤษดา 

วงษ์แก้ว (กัปตันทีม)

ริมเส้น 6 คน ได้แก่ กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์, ศุภกร บวร

รัชฎากุล, เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์, ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์, ธนพล มณี

เพชร, อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ

หน้าเป้า 3 คน ประกอบด้วย พีรพัฒน์ แก้ววิลัย, อัษฎาวุฒิ 

แจ้งคต และมูฮัมหมัด อุซมานมูซา

โดยรายชื่อ 4 คน ที่ซ้อมกับทีมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เรียก

เข้าแคมป์เก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีมีปัญหาโควิด-19 

เกิดขึ้น ได้แก่ บริบูรณ์ กลางหล้า, บุณมี มาตย์วิเศษ, ธนาธิป แสง

สังข์ และเชาว์วาลา ศรีอาวุธ 

ทางด้าน คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือฟุตซอลไทย ได้เผยว่า “เรา

เจอบททดสอบของเกมอุ่นเครื่องกับไทยอาร์มี่ที่เล่นกับเราอย่างเข้มข้น 

ก็ทำาให้นักฟุตซอลไทยแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นเข้าไปอีก”

“ตัวผู้เล่นชุดสุดท้ายในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจจากการวิเคราะห์

มาตั้งแต่แรกเริ่ม ตั้งแต่ที่เราเริ่มเตรียมทีมตั้งแต่การเริ่มนับหนึ่ง 

จนถึงทัวร์นาเมนต์ NSDF กระทั่งเกมอุ่นเครื่องล่าสุด ไม่ได้มาจากการ

ตัดสินจากแค่เกมเกมหนึ่ง เราวิเคราะห์กันมาอย่างต่อเนื่อง และบอก

ได้ว่าทุกคนในชุดสุดท้ายคือนักเตะที่เข้าใจในรูปแบบของทีมทั้งหมด”

สำาหรับฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนจะมีการแถลงข่าวก่อนเกมใน

วันที่ 1 เม.ย.65 นี้ เวลา 12.00 น. ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ชั้น 2 

ถ.เพชรบุรี (สื่อมวลชนเข้าร่วมทำาข่าวได้ 25 คน)

โดยโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้

วันที่ 2 เม.ย.2565 ทีมชาติไทย พบ บรูไน เวลา 17.00 น. 

ถ่ายทอดสดทาง ช่อง 9 MCOT HD และ T SPORT 7

วันที่ 3 เม.ย.2565 กัมพูชา พบ ไทย เวลา 17.00 น. ถ่ายทอด

สดทางช่อง 9 MCOT HD และรีรันทาง T SPORT 7 (19.00 น.)

วันที่ 5 เม.ย.2565 อินโดนีเซีย พบ ไทย เวลา 17.00 น. ช่อง 

9 MCOT HD และ T SPORT 7

วันที่ 6 เม.ย.2565 ทีมชาติไทย พบ มาเลเซีย เวลา 17.00 น. 

ช่อง 9 MCOT HD และ T SPORT 7.

ไม่พลาด • เจย์สัน ตาตัม (เบอร์ 0) ผู้เล่นของบอสตัน เซลติกส์ 

ทะยานผ่าน จิมมี บัตเลอร์ (เบอร์ 22) ของไมอามี ฮีต เข้าหาห่วงใน

เกมบาสเกตบอลเอ็นบีเอ ที่ทีดี การ์เดน ในบอสตัน ซึ่งไมอามีบุกมา

ชนะไป 106-98 ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟแน่นอนแล้ว.

ลอสแองเจลิส • ไมอามี ฮีต แซงเอาชนะ บอสตัน เซลติกส์ 106-98 

พร้อมผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟแน่นอนแล้วในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ 

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา

ดัลลัสเป็นอีกทีมที่ผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟหลัง ลูกา ดอนซิช ทำา

สกอร์ 35 คะแนน 13 แอสซิสต์พา มาเวอริกส์ เอาชนะ คลีฟแลนด์ 

คาวาเลียร์ส 120-112

การพ่ายแพ้ของคาวาเลียร์สทำาให้ทีมนำาของฝั่งอีสเทิร์น คอน

เฟอเรนซ์ ไม่ ไมอามี ฮีต ก็บอสตัน เซลติกส์ จะผ่านเข้ารอบทันที 

ก่อนที่การแข่งขันที่บอสตันจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมจากไมอามี

จิมมี บัตเลอร์ ทำาไป 24 คะแนน และไคล์ ลาวรี อีก 23 

คะแนน ช่วยให้ไมอามี ฮีต แซงคว้าชัยชนะไปครองในเกมที่มีการ

ผลัดกันขึ้นเป็นทีมนำาถึง 16 ครั้ง

แบม อาเดบาโย จบเกมได้ไป 17 คะแนนกับ 12 รีบาวด์ให้

กับไมอามี ฮีต ซึ่งจบครึ่งแรกด้วยการนำา 1 แต้ม และบางช่วงนำา

การแข่งขันถึง 11 คะแนน ทว่าเข้าควอร์เตอร์สุดท้ายเป็นเจ้าบ้าน              

เซลติกส์ที่นำา 83-79

เจย์เลน บราวน์ ผู้เล่นของบอสตัน เซลติกส์ จบเกมด้วยสถิติ 

28 คะแนน 10 รีบาวด์ และเจย์สัน ตาตัม ช่วยอีก 23 คะแนนกับ 6 

แอสซิสต์

แต่เซลติกส์ไม่สามารถหยุดทีมเยือนจากไมอามีได้เมื่อบัตเลอร์

ขึ้นไปสแลมดังก์ในช่วง 1 นาที 43 วินาทีสุดท้ายให้ฮีตนำาหน้า 102-96

ตาตัมโต้ตอบด้วยการขึ้นไปเลย์อัป แต่การบุกชุดต่อมาของเซล

ติกส์ไปเสียฟาวล์เกมบุกส่งผลให้ไมอามี ฮีต การันตีชัยชนะด้วยการ         

ชู้ตโทษลงไป

ส่วนดัลลัส มาเวอริกส์ นั้นผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟจากชัยชนะ

ของพวกเขาเอง บวกกับผลอีกคู่ที่โทรอนโต แรปเตอร์ส เอาชนะ 

มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ 125-102

เฉพาะควอร์เตอร์สาม ดอนซิชซัดไปคนเดียว 20 คะแนน ซึ่ง

เป็นควอร์เตอร์ที่ดัลลัสเหนือกว่าคลีฟแลนด์ถึง 39-22 จากที่ตกเป็น

ฝ่ายตามหลัง 6 คะแนนตอนจบครึ่งแรกพลิกสถานการณ์กลับมานำา

ดอนซิชจบเกมโดยขาดไปเพียง 1 รีบาวด์ที่จะทำา 30 คะแนน

ขึ้นพร้อม “ทริปเปิล-ดับเบิล” เป็นคนที่สองในรอบไม่กี่เกม และดอ

เรียน ฟินนีย์-สมิธ ทำาไป 28 คะแนน มากที่สุดในอาชีพ ซึ่งรวมถึง

การกดสามแต้มไป 6 ครั้ง ช่วยกันพามาเวอริกส์เข้าเพลย์ออฟเป็นปีที่

สามติดต่อกัน

ส่วนคาวาเลียร์สนั้น คาริส เลอเวิร์ต ทำาไป 32 คะแนน แต่

พวกเขาไม่มีอีวาน ม็อบลีย์ ที่กำาลังลุ้นรุกกี้ออฟเดอะเยียร์ ที่มีอาการ

บาดเจ็บข้อเท้า ต้องพักอย่างน้อย 3 เกม

เม� อมีการสงเสริมผูสูงอายุใหเขาถึงการใชส� ออุปกรณดิจิทัล

มากข้ึนและทุกวันน้ีผูสูงอายุเปดรับส� อออนไลนมากท่ีสุด ขณะ

เดียวกันผูสูงอายุสวนใหญยังขาดทักษะการใชส� อและบริโภคขาวสาร

อยางรูเทาทัน มีการสงตอภาพและขอมูลโดยไมตรวจสอบหรือกล่ัน

กรองความถูกตองสูงกวากลุมคนชวงอายุอ� นๆ รวมถึงกรณีผูสูงอายุ

ถูกหลอกลวงในยุคดิจิทัลก็เพ่ิมข้ึน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกําลังกันจัดต้ังศูนยวิชาการดานการรูเทาทัน

ส� อของผูสูงอายุ (Intelligence Center for Elderly Media Literacy : 

ICEM) โดยรวบรวมองคความรูและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนให

บริการแกผูสูงวัย เพ� อเปนแบบอยางในการดําเนินงานขับเคล� อนผูสูง

วัยรูเทาทันส� อ ในโอกาสเปดศูนย ICEM น้ัน มีการแนะนํานวัตกรรม

ใหม “เกมออนไลน หยุด คิด ถาม ทํา หรือ STAAS (สตาซ)” ใหผูสูง

อายุเลนไดเพลินๆ บนมือถือท้ังในระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

นางญาณี รัชตบริรักษ รักษาการผูอํานวยการสํานักสรางเสริม

ระบบส� อและสุขภาวะทางปญญา สสส. กลาววา ประเทศไทยกาวเขา

สูสังคมผูสูงวัยโดยสมบูรณ (Complete Aged Society) ประกอบกับ

ส� อมีอิทธิพลสําคัญตอโลกยุคใหม การเตรียมพรอมปจจัยสุขภาพใน

ทุกดาน โดยเฉพาะ ทักษะเทาทันส� อ เพ� อใหผูสูงอายุกาวขามขีดจํากัด

ไปเปนพลเมืองสูงวัยเทาทันส� อจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน ท่ีผานมา สสส. รวม

กับภาคีเครือขาย พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรูทันส� อ เพ� อเตรียมพ้ืนฐาน

กอนท่ีจะใหผูสูงวัยเร่ิมไปใชส� อ ฝกใหผูสูงวัยมีสติกอนเช� อ สามารถ

ใชส� อไดอยางรูเทาทันและปลอดภัย มีโรงเรียนผูสูงอายุเขารวมกวา 

20 โรงท่ัวประเทศ

เมื่อผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องป้องกันผลกระทบ               

นางญาณี กลาวตอวา สสส. รวมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล เรงขยายผล

การขับเคล� อนงานรูเทาทันส� อใหแกผูสูงอายุท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ

การพัฒนาและตอยอดองคความรู เพ� อใชแกปญหาและสรางสรรค

นวัตกรรมใหม ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมสูงวัย

“โดยเฉพาะประเด็นสูงวัยเทาทันส� อ ไดจัดต้ังศูนยวิชาการดาน

การรูเทาทันส� อของผูสูงอายุ โดยสถาบันวิจัย

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย

มหิดล เปนศูนยกลางรวบรวมองคความรู 

และพัฒนานวัตกรรมเคร� องมือท่ีงาย สราง

ผลกระทบทางสังคมไดจริง ควบคูไปกับการ

พัฒนาหลักสูตรวัยเพชรรูทันส� อและสราง

นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมผูสูงวัย

ของไทย โดยใชกลไกของศูนยวิชาการเปน

ระบบสนับสนุนใหการดําเนินการเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ” นางญาณี ยํ้ากระบวนการ

พัฒนาผูวัยอยางมีสุขภาวะ

ดาน รศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ 

ประธานศูนยวิชาการดานการรูเทาทันส� อ

ของผูสูงอายุ (ICEM) สถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล กลาว

วา จากขอมูลสถานการณและผลกระทบการ

ใชส� อของผูสูงอายุไทย 2,000 คนท่ัวประเทศ ป 2564 พบผูสูงอายุเปด

รับส� อออนไลนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส� อโทรทัศน และส� อบุคคลตาม

ลําดับ ท่ีสําคัญพบความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการถูกหลอกลวงถึงรอย

ละ 16 โดยเฉพาะการซ้ือสินคาในราคาท่ีสูงเกินจริง เชิญชวนลงทุน

ธุรกิจ และทําบุญ สงผลทําใหผูสูงอายุตองเสียเงิน เสียความรูสึก 

และเสียรู ไดรับสินคาไมมีคุณภาพแตราคาสูง สะทอนไดวาผูสูงอายุ

ไมมีทักษะการรูเทาทัน ทําใหถูกหลอกและหลงเช� อส่ิงท่ีส� อนําเสนอ

“เพ� อเสริมพลังใหกับผูสูงอายุ ไมเสพส� ออยางสุมเส่ียง นํามาสู

การพัฒนานวัตกรรมเกมออนไลน “สตาซ” เปนเคร� องมือใหผูสูงอายุ

ไดเรียนรูการรูเทาทันส� อ และฝกทักษะ “หยุด คิด ถาม ทํา” ท่ีเปน

หัวใจของ ‘หลักสูตรวัยเพชรรูทันส� อ’ ในรูปแบบเกมออนไลนท่ีเหมาะ

สมกับการเรียนรูดวยตนเอง “ รศ.ดร.นันทิยา กลาว 

สําหรับเกมออนไลน “สตาซ” น้ัน จําลองเหตุการณในชีวิต

ประจําวันของผูสูงอายุ มี 4 เหตุการณ คือ 1. ไดรับขาวนํ้ามะนาวเกลือ

รักษามะเร็ง 2. ขอความจากครูหนุม 3. ลูกสาวเขาโรงพยาบาล และ 4. 

ตํารวจตรวจเงิน ผูรวมเลนเกมจะไดพิจารณาจากเหตุการณแลวเลือก

วา ควรจะ หยุด คิด ถามหาแหลงขอมูล และตัดสินใจทําอยางไร รวม

ถึงเกมยังใหความสําคัญกับการสงตอขอมูลอีกดวย เปนเกมออนไลนท่ี

เขากับยุคสมัย ชวยฝกทักษะ บริหารสมอง แถมสรางเกราะปองกันให

ผูสูงอายุไทยไมตกเปนเหย� อภัยออนไลนท่ีมาหลายรูปแบบดวย

เปดศูนยวิชาการรูเทาทันส� อผูสูงวัย เพิ่มเกราะปองกันยุคดิจิทัล

รศ.ดร.นันทิยา  ดวงภุมเมศ

ญาณี รัชตบริรักษ

ผูสูงวัยเลนเกมออนไลน STAAS

คาวาเลียร์สอยู่อันดับเจ็ดของสายตะวันออก ตามหลัง โทรอน

โต แรปเตอร์ส และชิคาโก บูลล์ส สองเกมในการลุ้นเข้าเพลย์ออฟ 

โดยทีมอันดับเจ็ดถึงสิบจะได้เข้าไปเล่นในรอบเพลย์อินทัวร์นาเมนต์

เพื่อหาอีก 2 ทีมเข้ารอบในแต่ละสาย.

‘ฮีต-มาเวอริกส์’ฉลุยเอ็นบีเอเพลย์ออฟ

กรุงเทพฯ • ศึกฟุตบอลรี โว ไทยลีก ฤดูกาล 2021/22 ในเดือน

มีนาคม ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันแล้ว ทีมที่อยู่ในโซน

อันตรายต่างพากันทำาผลงานดีต่อเนื่องเพื่อเอาตัวรอดเช่นเดียวกับ

ทีมหัวตารางที่ขับเขี่ยวไม่ยอมให้แชมป์ทีมใดไปง่ายๆ

และในเดือนนี้เองมีผู้เล่นที่ทำาผลงานได้อย่างโดดเด่นมากมาย 

วันนี้ ไทยลีกขอนำาเสนอ 3 แคนดิเดตที่มีสิทธิ์ลุ้นคว้ารางวัลนักเตะยอด

เยี่ยมประจำาเดือนมีนาคม รีโว ไทยลีก จะมีใครกันบ้างไปติดตามกัน

ได้เลย

1.สารัช อยู่เย็น (บีจี ปทุม ยูไนเต็ด) มิดฟิลด์ตัวโฮลด์บอลแห่ง

ทัพเดอะ แรบบิทรายนี้ ถือเป็นหัวใจในแดนกลางที่บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

จะขาดไปไม่ได้

โดยผลงานในเดือนมีนาคมของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไม่แพ้ใคร

เลยใน 3 เกม แม้จะเจอทีมหัวตารางด้วยกันอย่าง ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด รวมไปถึงการบุกไปชนะ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และทำาให้งาน

ฉลองแชมป์ของปราสาทสายฟ้าต้องเลื่อนไปต่อหน้าต่อตาแฟนบอล 

ซึ่งเจ้าตัวเป็นคนซัดประตูชัยในเกมดังกล่าวอีกด้วย และยังมีสถิติ

ความแม่นยำาในการส่งบอลสูงถึง 86.5%

2) แฮมิลตัน โซอาเรส (หนองบัว พิชญ เอฟซี) ศูนย์หน้าเจ้า

เวหาเลือดบราซิลราย

นี้ซัดประตูได้ตั้งแต่

นัดแรกของฤดูกาล 

จนระเบิดฟอร์มกลาย

เป็นดาวซัลโวของลีก

ในปัจจุบัน

ส่วนผลงาน

ในเดือนมีนาคมของ

หัวหอกรายนี้เป็นการ

ยิงประตูช่วยให้ทีม

เอาชนะได้ทุกนัดที่

ลงเล่น รวมไปถึงการ

ปลดล็อกการไม่ชนะ

เกมเยือนมาตั้งแต่

เปิดฤดูกาลจากการ

บุกชนะ สุพรรณบุรี 

เปิดตัว14แข้ง‘โต๊ะเล็กช้างศึก’

ป้องกันแชมป์อาเซียนสมัยที่16

เอฟซี ไปได้รวมผลงานของแฮมิลตันลงเล่นไปทั้งหมด 2 นัด ยิงไป 3 

ประตู

3.อัดนัน โอราโฮวัช (พีที ประจวบ เอฟซี) ทัพต่อพิฆาต เป็น

ทีมที่ไม่เสียประตูเลยในเดือนมีนาคม และยังสามารถเก็บชัยชนะได้

ทุกนัดจากผลงานสุดแกร่งของปราการหลังหมายเลข 22 ของทีม ไม่

ว่าจะเป็นการเจอบิ๊กทีมอย่าง การท่าเรือ เอฟซี หรือแม้กระทั่งการจะ

ต้องดวลกับทัพราชันมังกรที่อยู่ในโซนอันตรายด้วยกัน พวกเขาก็ยัง

สามารถเอาชนะและหนีโซนตกชั้นขึ้นไปถึง 4 คะแนน

และที่พวกเขาเก็บคลีนชีตได้ทุกนัดนั้น ส่วนหนึ่งมาจากผลงาน

อันโดดเด่นของโอราโฮวัช ปราการหลังจอมแกร่งของทีม ที่มีสถิติ

เคลียร์บอลถึง 11 ครั้งมากที่สุดในทีม และยังสามารถเอาชนะการ

ดวลตัวต่อตัวได้สูงสุดถึง 8 ครั้งเลยทีเดียว

เตรียมพบกับผลประกาศรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้ในวัน

พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ในรายการ Revo Thai League Meet 

The Press เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป.

‘สารัช-แฮมิลตัน-อัดนัน’ลุ้นยอดนักเตะมี.ค.

“ตังค์” สารัช อยู่เย็น แฮมิลตัน โซอาเรส 
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

พบกับหนังสือ ‘เชื่อลูกอย่างใร ให้ลูกเชื่อเรา’

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาเปิดตัว                                         

หนังสือ “Trusts Parenting เชื่อลูกอย่างไรให้ลูกเชื่อเรา” หนังสือ

ที่นำา TRUSTS และ NLP มาผสมผสานในการเลี้ยงลูก โดย

คุณพ่อที่มีลูกเป็นหมอ 3 คน พูดคุยกับ.. ชาตรี เตชะปภา (ผู้

เขียน) ผู้เชี่ยวชาญด้าน

จิตใต้สำานึก NLP ใน

สาย Tad James, 

กฤษณ์ รุยาพร นัก

บริหาร นักธุรกิจ ผู้ก่อ                                 

ตั้งศูนย์ฝึกอบรมภาวะ

ผู้นำาที่ไร่ใจยิ้ม, แม่จุ๊บ                          

รุ่งกานต์ วงศ์ธนาสุนทร 

เพจพาลูกเที่ยวดะ ใน

วันอังคารที่ 5 เมษายน 

2565 เวลา 13.00-

14.00 น. ณ เวทีกิจ 

กรรมในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 50 และงานสัปดาห์

หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 พบกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ ได้ที่ บูธ 

C02 ประตู 1 ฝั่งตะวันออก ชั้น G สอบถาม โทร. 0-2218-

9893-4 

มูลนิธิเอสซีจี จุดประกาย Gen Z  เรียนเพื่อรอดในยุคนี้

“มูลนิธิเอสซีจี” คิกออฟแนวคิด “Learn to Earn” เรียน                                                                         

รู้เพื่ออยู่รอด สร้างอนาคตเด็กและเยาวชน ผ่านภารกิจหลัก                                                                          

ในการมอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคน Gen 

Z โดยการเสริมทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ (Hard skill) 

และทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือ

ที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power 

Skill) โดยดึงสไปร์ท-เขื่อน และลูกกอล์ฟ มาร่วมสร้างแรง

บันดาลใจให้กับเยาวชนคน Gen Z นอกจากน้ียังจับมือกับ GMMTV                                         

จัดแคมเปญ ‘CLASS of 21st’ นำาทัพศิลปินคนรุ่นใหม่                                                                          

ในสังกัดร่วมทำาภารกิจที่ต้องอาศัยทักษะความรู้และการใช้ชีวิต                                                                           

ทำาให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงการเรียนรู้ที่ ไม่ได้จำากัดอยู่แค่                                                                               

ในห้องเรียนเท่านั้น เพื่อตอกย้ำาความมุ่งมั่นในการสร้าง ‘คน’ ให้                                                                                               

เติบโตเป็นคน ‘เก่งและดี’ มีน้ำาใจช่วยเหลือสังคมต่อไปสามารถติด                                                                                                      

ตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิเอสซีจีได้ที่ www.scgfoundation.

org และเฟซบุ๊ก LEARNtoEARNbySCG Foundation https://

www.facebook.com/LEARNtoEARNby SCGFoundation.

าคารสูง 4 ชั้นของ “ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 

นนทบุรี” ซึ่งเป็นสถานที่สร้างกิจกรรมสังคม

แห่งใหม่เพื่อสร้างความยั่งยืนจากมูลนิธิที

ทีบี ดำาเนินการโดยโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบีธน

ชาต หรือทีทีบี (fai-fah by ttb) จะเป็นแลนด์มาร์ก  

แห่งใหม่ในการเรียนรู้ทักษะทางศิลปะและทักษะ

ชีวิตให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการ

จุดประกายให้น้องๆ เยาวชนได้ค้นพบถึงศักยภาพ

ของตนเอง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตนเอง รวม

ทั้งสังคม ตลอดจนผู้คนรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

อย่างยั่งยืน นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ที่

มองผิวเผินว่าเป็นเด็ก “ธรรมดาๆ” กลายเป็นสิ่งที่

สวยงามของครอบครัวและสังคม

โดย ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี เป็นศูนย์

เรียนรู้ไฟ-ฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ในจำานวนศูนย์การเรียน

รู้ไฟ-ฟ้าทั้งหมด 5 แห่ง 3 แห่งอยู่ที่กรุงเทพฯ 

ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ, 

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า จันทน์, ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 

บางกอกน้อย และอีก 2 แห่งคือ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-

ฟ้า สมุทรปราการ และล่าสุด ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 

นนทบุรีแห่งนี้ ซึ่งมีพื้นที่ 768 ตารางเมตร สามารถ

รองรับเด็กๆ ได้กว่า 300 คน เปิดสอนในวิชาต่างๆ 

เช่น คลาสคอมพิวเตอร์กราฟิก คลาสศิลปะ คลาส

ดนตรี คลาสกีตาร์ คลาสเรียนเต้น คลาสวงดนตรี 

คลาสเทควันโด และคลาสมวยไทย โดยมีวิชาเด่น

คือ คลาสครัว ที่เด็กๆ จะได้มาฝึกฝนทักษะจาก

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

แลนด์มาร์กใหม่‘จุดประกายทักษะชีวิต’เยาวชน

คุณครูมืออาชีพ เพื่อจะได้มีวิชาติดตัวสามารถนำาไป

ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว โดยเยาวชนอายุ 12-17 ปีในพ้ืนท่ีศูนย์ฯ 

สามารถใช้โอกาสน้ีมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่าน

การเรียนรู้และการทำากิจกรรมสร้างสรรค์เชิงศิลปะ 

รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรม 

การทีเอ็มบีธนชาต หรือทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี

ธนชาตมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนอย่างย่ังยืนท้ัง

ในเชิงธุรกิจ ชุมชนและสังคมรอบข้าง ตอกย้ำาปรัชญา 

Make REAL Change ผ่านโครงการไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี 

(fai-fah by ttb) โครงการ CSR หลักของทีทีบี ท่ีเร่ิมต้น

ปี 2552 โดยมอบโอกาสและปลูกฝังเยาวชนในชุมชน

อายุระหว่าง 12-17 ปี เพื่อสร้างส่ิงดีๆ คืนสู่สังคมไทย

อย่างย่ังยืน โดยธนาคารเล็งเห็นว่าเด็กทุกคนมีพลัง

และเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันชุมชนไปในทิศทาง

ท่ีดี ใช้พลังอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปล่ียนชีวิต ครอบครัว 

ชุมชน และสังคมให้ดีข้ึนในลำาดับต่อไป

“ปีนี้โครงการไฟ-ฟ้า โดยทีทีบี ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 13 

และเป็นโอกาสอันดีที่ ได้ถือกำาเนิดศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ที่

จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ในพื้นที่

นอกกรุงเทพฯ เพื่อจุดประกายให้เด็กๆ ได้ค้นพบและ

ตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตเพื่อ

การทำางานและการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงนำาสิ่งที่ได้

มาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว รวม

ถึงชุมชนที่อาศัยอยู่ด้วย” ประธานกรรมการทีทีบีกล่าว

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ที

เอ็มบีธนชาต กล่าวว่า ไฟ-ฟ้า ทีทีบีมุ่งจุดประกายเยาวชน

และชุมชนเพื่อเสริมสร้างส่ิงดีๆ คืนสู่สังคมไทย โดยมี

แนวคิด “เด็กธรรมดา...คือส่ิงท่ีสวยงาม” ท่ีต้องการสร้าง

โอกาสให้เด็กธรรมดาได้มีพ้ืนท่ียืนในสังคมได้อย่างสวยงาม 

เท่าเทียมกับเด็กคนอื่น นอกจากน้ันยังเป็นกิจกรรมท่ีให้

เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ มี

ความสุขกับชีวิต ได้รับการยอมรับและสามารถดูแลตัวเอง

ได้ในอนาคต อีกท้ังสร้างส่ิงดีๆ ต่อยอดสู่การเปล่ียนแปลง

ผ่านการให้คืนสู่สังคมอย่างย่ังยืน

“คลาสต่างๆ ที่เรามี เด็กๆ จะได้เรียน

รู้และนำาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ ทั้งเรื่องการ

ทำาอาหารและการสื่อสร้างสรรค์ออนไลน์ ซึ่ง

เรามีออนไลน์สตูดิโอ เป็นศูนย์กลางผลิตสื่อ 

ครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่เปิดโอกาส

ให้เด็กๆ ได้ฝึกสร้างสรรค์งานออนไลน์ได้ตาม

จินตนาการ ต่อยอดอาชีพท่ีกำาลังมาแรงอย่าง 

Youtuber นอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า 

นนทบุรี ยังมีความพิเศษอีกอย่าง คือ เราต้อง                                   

การสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันด้วยการขยาย

โอกาสให้เด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี

แห่งนี้อีกด้วย” นายปิติกล่าว

ตัวอาคารออกแบบตกแต่งให้เน้นความ

โปร่งโล่งสบาย ใช้แสงจากธรรมชาติและเลือก

ใช้วัสดุท่ียังคงความเรียบง่าย ไม่ทำาร้ายส่ิงแวด 

ล้อม ผสานเข้ากับความทันสมัยในรูปแบบท่ี

มีสีสันสนุกสนาน จุดประกายจินตนาการได้

อย่างเต็มท่ี เพื่อให้การใช้งานเหมาะสมกับการ

เรียนรู้ของเด็กๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เพนโรส  

สแตร์ (Penrose Stairs) หน่ึงในผลงานด้าน

ศิลปะชื่อดังระดับโลกซ่ึงเป็นบันไดท่ีเรียงต่อกัน 

เปรียบเสมือนจินตนาการของเด็กๆ ท่ีไม่มีส้ิน

สุด โดยศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี จะกลาย

เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนนทบุรี 

พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

เยาวชนผ่าน Wall Arts ท่ีสะท้อนอัตลักษณ์

ชุมชนชาวนนทบุรี ออกแบบโดย Linda May 

Melendez อาสาสมัครทีทีบี จากทีม Corporate 

Property & Services

การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับ

เด็กๆ ไม่ได้มีแค่เน้ือหาท่ีกระตุ้นการเรียนรู้และ

ความคิดสร้างสรรค์เท่าน้ัน แม้ตัวอาคารของ

ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทีทีบี ซ่ึงมีพ้ืนท่ี 768 ตาราง

เมตร ยังจุดประกายความคิดและจินตนาการ

ให้กับเด็กๆ นับต้ังแต่ย่างก้าวเข้าไปอีกด้วยเมื่อ

เดินผ่าน Wall Arts ท่ีออกแบบโดย Linda May 

Melendez

“ทีทีบีเชื่อว่าศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า ทั้ง 5 

แห่ง รวมถึงศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรีแห่ง

นี้ จะเป็นสถานที่ที่ให้ โอกาสเด็กๆ ได้พัฒนา

ศักยภาพตัวเองให้กลายเป็นเด็กธรรมดาที่

เป็นคนดีและมีความสุข มีโอกาสเป็นทั้งผู้รับ 

และผู้ ให้ที่ดี ด้วยการนำาทักษะทางศิลปะ

และทักษะชีวิตที่ ได้เรียนรู้จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-

ฟ้าไปพัฒนาตนเองต่อยอดสู่ครอบครัวและ

สังคมรอบข้างให้ดีขึ้น ตอกย้ำาปรัชญา Make 

REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

เปลี่ยนเพื่อสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายปิติ

กล่าวปิดท้าย.

อ

กรุงเทพฯ • “ตรีนุช” เผยไทยต้องเข้าสู่โหมด

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชี้เรียนแบบครั้งเดียวไม่

พอ ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตโลกยุคใหม่ ที่มี

ช่วงชีวิตหลากหลาย ไม่ได้มีแค่ 3 ช่วงเหมือน

เมื่อก่อน พร้อมกับห่วงแรงงานไทยส่วนใหญ่

ขาดทักษะฝีมือ จำาเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ท่ีโรงแรม Pullman Bangkok King Power 

กรุงเทพฯ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา (กสศ.) ร่วมกับธนาคารโลก ภาคีหน่วย

ราชการ และภาคเอกชน จัดเวทีนโยบาย “โควิด-

19 : ความท้าทายใหม่กับการพัฒนาทักษะและ

ความพร้อมให้แก่ประชากรวัยแรงงานของไทย”

โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวใน

หัวข้อ “เดินหน้านโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตยก                                                               

ระดับทักษะแรงงานไทยสู่การพัฒนาประเทศที่

ยั่งยืน” ว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ                                                   

บริบทโลกในมิติต่างๆ ได้ส่งผลให้เกิดความต้อง 

การกำาลังคนรูปแบบใหม่ท่ีมีทักษะและความรู้ท่ี                                       

หลากหลาย ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวรองรับความ

ต้องการของตลาดงานท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์

โลก ระบบการศึกษาและการเรียนรู้จึงต้องคำานึง

ถึงและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์

ดังกล่าว สำาหรับสถานการณ์ด้านกำาลังแรงงาน

ของไทยในปัจจุบัน พบว่าประชากรไทยที่มีอายุ 

15 ปีข้ึนไป เกิดปัญหาทางด้านช่องว่างของทักษะ

แรงงาน (Skill gap) และทวีความรุนแรงมากข้ึน

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ สร้าง

ผลกระทบต่อรูปแบบของงาน การพัฒนาและยก                                                                  

ระดับทักษะแรงงานให้ได้ท่ัวถึง และต้องสอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว นับเป็น

ความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน

ท่ีมีทักษะต่ำา ท่ีขาดโอกาสการเข้าถึงการพัฒนา

ทักษะ เนื่องจากข้อจำากัดทางด้านการเงิน อุปกรณ์ 

และลักษณะงานท่ีทำา จะมีเพียงแรงงานคนกลุ่ม

น้อยท่ีเป็นกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ผู้จบการศึกษา

สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานในกรุง 

เทพฯ ท่ีได้รับประโยชน์ในรูปของค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน

จากการพัฒนาทักษะเท่าน้ัน

ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนท่ีถูกสภาพ 

ทางสังคมบีบบังคับให้พ้นจากระบบการศึกษา 

เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีขาดโอกาสการเข้ารับการศึกษา

และการฝึกอบรม ส่งผลกระทบต่อลักษณะการ

จ้างงาน และสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้ 

ดังนั้น การเรียนจากระบบการศึกษาเพียงครั้ง

เดียวเพื่อใช้งานตลอดชีวิต จึงไม่เพียงพอท่ีจะ

ตอบโจทย์วิถีชีวิตใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงจากรูปแบบ

ชีวิตสามช่วง (three-stage life) การศึกษา การ

ทำางาน และการเกษียณ ไปสู่รูปแบบวิถีชีวิตแบบ                                                               

หลายช่วง (multistage life) ส่งผลให้คนต้อง

ทำางานหลายอาชีพ รวมถึงองค์ความรู้และเทค 

โนโลยีท่ีมีแนวโน้มเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

จึงจำาเป็นต้องมีระบบส่งเสริมการศึกษาและการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่เอื้อให้

คนได้พัฒนาทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี 21 และ

มีความเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต

ดังน้ัน โครงการวิจัยสำารวจทักษะกลุ่มประ                                                                

ชากรวัยแรงงานเพ่ือพัฒนานโยบายด้านการ

ศึกษา และการพัฒนาทักษะในประเทศไทย ซ่ึง

‘ตรีนุช’ชี้ยุคใหม่รับการศึกษาครั้งเดียวไม่พอ

ต้องเข้าสู่โหมดเรียนรู้ตลอดชีวิตตอบโจทย์ โลกยุคดิจิทัลคนมีช่วงชีวิตหลากหลาย

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ตรวจเย่ียมศูนย์ MOE 

Safety Center หลังเปิดมาได้ 1 เดือน ภาพ

รวมส่วนใหญ่ร้องเรียนปัญหายาเสพติด ยัน

มีการวางระบบแน่นหนา มีแต่ผู้ร้องและเจ้า

หน้าที่เท่านั้นเห็นข้อมูล พร้อมกับเตรียมการ

รองรับหากมีเรื่องร้องเรียนถาโถมจำานวนมาก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ภายหลังการตรวจเย่ียมการดำาเนินงานศูนย์ MOE 

Safety Center ที่ศูนย์ความปลอดภัย อาคาร 

สพฐ.1 ว่า เรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา

ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และหลังจากที่มีการ

ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ ไปแล้ว 1 เดือน ตนจึง

ได้มาตรวจเยี่ยมการดำาเนินงานของโครงการ

นี้ว่ามีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ พร้อมทั้งได้เน้น

ย้ำาให้มีการสร้างความรับรู้ให้มากขึ้น เพราะ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีโรงเรียนอยู่ใน

สังกัดจำานวนมาก ควรที่จะรณรงค์การใช้แอป

พลิเคชัน MOE SAFETY CENTER เพื่อที่จะ

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและแจ้งเหตุการณ์

ต่างๆ ได้อย่างมากขึ้น และใช้แอปพลิเคชัน

นี้เปน็ช่องทางท่ีจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน 

ครูและนักเรียน ท้ังน้ี ยังได้มีการหารือถึงกรณี

ท่ีมีการร้องเรียนจำานวนมาก ซ่ึงตนได้มอบหมาย

ให้สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืน

ฐาน (สพฐ.) ทำาแผนรองรับเรื่องน้ีด้วย

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ในระยะเวลา 

1 เดือนท่ีผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่เรื่องท่ีแจ้ง

เหตุเข้ามาเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด โดยมีบาง

กรณีที่ได้รับการแก้ไขปัญหาไปแล้ว อย่างไร

ก็ตาม ตนมองว่าการที่ผู้ร้องเรียนเข้ามาทาง 

แอปน้ี เป็นเรื่องท่ีดี ท่ี ศธ.จะได้รับทราบปัญหา

แท้จริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน และนำาไปสู่การแก้

ปัญหาได้อย่างตรงจุด รวมถึงประสานหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาดำาเนินการช่วยเหลือ เช่น 

ปัญหายาเสพติด ศธ.ก็มีการดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาอยู่ แต่อาจจะต้องมีการทำาให้เข้มข้นมาก

ย่ิงข้ึน และทำางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 

เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาลง

ไปได้ เป็นต้น สำาหรับระบบความปลอดภัยของ

แอปน้ี เราได้มีการวางไว้อย่างหนาแน่น มีเพียง

เจ้าหน้าท่ีผู้รับเร่ืองเท่าน้ันท่ีจะเห็นข้อมูลการ

แจ้งเรื่องต่างๆ และส่งต่อให้หน่วยงานต้นสังกัด

นำาไปสู่กระบวนการแก้ไข ซ่ึงใช้ได้ในทุกหน่วย

งาน ไม่ว่าจะเป็นสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) สำานักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และอื่นๆ

“สำาหรับข้อกังวลเร่ืองความย่ังยืนของ

โครงการน้ีน้ัน ดิฉันคิดว่า ไม่ว่าจะผู้บริหารคน

ใดเข้ามารับหน้าท่ีตรงน้ี ก็จะต้องเห็นถึงความ

สำาคัญของความปลอดภัยในสถานศึกษา  ยิ่ง

หากมีการใช้ประโยชน์และทำาให้เห็นภาพการ

แก้ปัญหาที่แท้จริง ก็เชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะ

สามารถต่อยอดไปได้อย่างแน่นอน อีกท้ังเรายัง

ได้มีการวางงบประมาณให้โครงการสามารถ

ขับเคลื่อนได้ด้วย” รมว.ศธ.กล่าว.

รมว.ศธ.ตรวจศูนย์MOE

หลังเปิดครบหนึ่งเดือน

กระตุ้นส่งเรื่องร้องเข้ามา

เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. ธนาคารโลก สำานัก                                                                     

งานสถิติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงเป็นกำาลังสำาคัญใน

การสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินงานตาม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความเชื่อมโยงและบูรณาการ

ตามแนวทางสากลแล้ว ผลของการวิจัยสามารถ

นำาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อเป็นเข็มทิศใน

การกำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของประเทศไทย สามารถประเมินจุดอ่อน-

จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นำาไปสู่

การตัดสินใจระดับนโยบาย และการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคน

ไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคต

ด้าน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประ                                                           

ธานกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวว่า ประเทศ                                                               

ไทยจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการพัฒนา

ทักษะแรงงาน หากต้องการที่จะก้าวทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง โดยรายงานของ World 

Economic Forum ในปี 2019 สะท้อนว่าไทย

มีสัดส่วนของแรงงานทักษะสูงเพียงร้อยละ 14 

ซึ่งอยู่ในอันดับ 86 จาก 141 ประเทศ ส่วน

ทักษะของบัณฑิตจบใหม่ อยู่ในอันดับ 79 และ

คณุภาพของสถาบันอาชีวศึกษา อยู่ในอันดับ 74 

โดยในภาพรวมคุณภาพของแรงงานไทยเมื่อ

เทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าอยู่ในระดับปาน

กลางที่อันดับ 64 นอกจากนี้การสำารวจสถิติแรง 

งานในประเทศ พบว่าร้อยละ 70 ของประชากร

วัยแรงงานมีระดับการศึกษาเพียงชั้นประถม

ศึกษา จึงเป็นภารกิจของภาครัฐและภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องเร่งดำาเนินการพัฒนายก

ระดับทักษะและการศึกษาของแรงงานไทย 

เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดทักษะ ซึ่งจะส่งผล

ต่อศักยภาพการผลิตของประเทศ และทำาให้

ประเทศไทยมิอาจก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้

ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูง ได้

ภายในปี พ.ศ.2580 ตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศที่วางไว้.

ศึกษาธิการ • เช็กด่วน! คุรุสภา ประกาศรายชื่อ                                                                    

ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับต๋ัวครู 4 วิชา รวมประ 

มาณ 7.6 หมื่นคน สามารถตรวจสอบดูได้ว่าสอบ

ผ่าน หรือไม่ผ่านในวิชาไหนได้ทางเว็บไซต์ สทศ.

นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะ

กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(เลขาฯ ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าว

ว่า ขณะน้ีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ

ประธานกรรมการคุรุสภา ได้ลงนามในประกาศ

คณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

ครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู คร้ังท่ี 1/2565 แล้ว โดยมีผู้

ผ่านเกณฑ์การทดสอบในแต่ละวิชา ซ่ึงมีจำานวน 

4 วิชา ดังน้ี วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

จำานวน 28,551 คน วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร จำานวน 9,910 คน วิชาการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำานวน 23,136 คน 

และวิชาชีพครู จำานวน 15,232 คน รวม 76,829 

คน ในจำานวนน้ีมีผู้ท่ีสอบผ่านมากกว่า 1 วิชา ซ่ึง

ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถตรวจผลการทดสอบ

ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. 

https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985

สำาหรับการดูผลคะแนนการทดสอบน้ัน 

ท้ังผู้ท่ีเข้ารับการทดสอบคร้ังท่ี 1 ในปี พ.ศ.2564 

และ พ.ศ.2565 สามารถดูคะแนนสอบของ

ตนเองผ่านระบบ Self-Service ของสำานักงาน

เลขาธิการคุรุสภาได้ ในกรณีมีวิชาที่ผลคะแนน

การทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ให้ผู้เข้ารับ

การทดสอบสมัครสอบในรายวิชาท่ีมีผลคะแนน

ไม่ผ่านเกณฑ์ในการจัดการทดสอบคร้ังต่อไป ซ่ึง

ผลการทดสอบแต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่

เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีประกาศผล รายวิชาใดเกิน

ระยะเวลาท่ีกำาหนดต้องเข้ารับการทดสอบและ

ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกคร้ัง

“สำาหรับการย่ืนคำาขอข้ึนทะเบียนรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพครูน้ัน ผู้ท่ีสามารถยื่นขอ

ข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะ

ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ 3 ข้อ ดังน้ี ผ่านเกณฑ์

การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ

ครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู ครบจำานวน 4 วิชา ผ่าน

เกณฑ์การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้าน

การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู และสำาเร็จการศึกษาจากสถาบันท่ีคุรุ

สภาให้การรับรอง ท้ังน้ี ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบแล้ว 

ให้เข้าใช้บริการในระบบออนไลน์ KSP Self – 

Service จากหน้าเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th 

เพื่อยื่นคำาขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู” รักษาการเลขาฯ คุรุสภากล่าว.

‘คุรุสภา’ประกาศ7.6หมื่นรายชื่อได้รับ‘ตั๋วครู’



มาอยูท่ีกรุงเทพฯ ในยุคปจจุบัน และทําใหตองเปล่ียนตัว

เองใหมหมด จากท่ีเคยเปนเจาหญิงกลายเปนผูหญิง

ธรรมดาคนหน่ึงท่ีช� อวา กรรณิกา

การถายทําคิวแรกๆ ก็ยอมรับวาเราก็ไมได                                                

เพอรเฟกต ซีนท่ีตองรองไหหนูก็ยังรูสึกวาเรายัง

เขาไมถึงบทเทาไหร ก็ยากคะ แลวเราใหมเลย

ไมรูวาทําออกไปแลวโอเคไหม พอวัน

ท่ี 2 เลยรูสึกวาง้ันเราลองน่ิงลงดีไหม

เพราะวันแรกมันคือฟาใส มันยังไมใช

คนท่ีจะเปนเจาหญิง แตพอน่ิงเกิน

ไปดูแข็งเกินไป วันท่ีสามเราก็ปรับ

อีกใหมีอารมณมากข้ึนนิดหน่ึง ตอง

มีการทําการบานมากอนไมอยากให

มองภาพรวมแลวทุกอยางดีหมด

ยกเวนแคเรา ฉะน้ันหนูจะกลับไป

ทําการบานตลอดวาตอนน้ีเขาคิด

อะไรอยูนะ แลวเวลาเขาพูดจะมี

อารมณแบบไหน ซ่ึงครูสอนการ

แสดงก็จะใหเทคนิคเรามาดวยคะ

ถายอนไปจริงๆ หนูใฝฝนอยาก

เปนนักแสดงมาตั้งแตเด็ก เคยขอคุณแม

เรียนการแสดง แตตอนนั้นเราเลือกไดแค

สองอยาง หนูก็ไมอยากทิ้งเร� องภาษาของ

พอและเร� องดนตรี เลยไมสามารถเรียน

การแสดงได พอมีพี่เขาติดตอมาวาใหมา

เลนเร� องนี้ หนูดีใจมาก ใจตอนนั้นหนู

อยากเลน แตอีกใจคือจะทําไดไหมเพราะ

ตองพูดภาษาโบราณดวย แตเราก็รูสึกวา

เราพัฒนาได เวลาที่เรารักอะไรสักอยาง

เราก็อยากจะพยายามทําทุกอยางใหสุด 

หนูฝากซีรีสเร� องแรกของหนูดวยนะคะ 

เริ่มตอนแรก 16 เมษายนนี้คะ ทางชอง 

9 MCOT HD หมายเลข 30”.

AMMii” (แซมม่ี) หรือ “ภัคธีมา ชิลเลอร” ลูกสาวคนโตของนักแสดง

รุนใหญ “เกริก ชิลเลอร” ศิลปน GEN Z รุนใหมวัย 18 ป ผูเปนเจาของ

เสียงรอง Low Tone Voice ท่ีมีเสน�ห และมีกล่ินอายดนตรีเฉพาะตัว เขา

สูวงการเพลงไทยคร้ังแรกเม� อเดือนเมษายน 2564 พรอมเปดตัวซิงเกิลแรกไดอยางน�า

จดจํา กับเพลง “ทานตะวัน” จนไดรับคําช� นชมจากศิลปน, โปรดิวเซอรและนักแตง

เพลงมากมาย ยกใหเธอเปนคล� นลูกใหมไฟแรงท่ีน�าจับตามองท่ีสุดในเวลาน้ี

มาวันน้ี “SAMMii” ประสบ

ความสําเร็จอีกข้ัน เม� อประกาศเด

บิวต EP อัลบ้ัมแรกในชีวิตของเธอ

แลว ภายใตช� อ “Making Me Sick!” 

รวบรวมเพลงดังตางๆ มากมายท่ี

ปลอยไปเม� อป 2564 ไลมาต้ังแต

เพลงแรกอยาง ทานตะวัน, ปราสาท

วังวน, Plaster และเพลงสากลเพลง

แรกท่ีปลอยเม� อตนป 2565 อยาง

เพลง “Making Me Sick!”

โดยอัลบ้ัมน้ีเปนการรวมงานระหวาง “SAMMii” กับโปรดิวเซอรช� อดังถึง 3 ทาน

ดวยกัน ไมวาจะเปน Richard Craker, แทน-ธารณ ลิปตพัลลภ และฟน-โกมล บุญ

เพียรผล มารวมถายทอดดนตรีในสไตล POP-ROCK ท่ีมีกล่ินอายของความเปน Brit-

ish Alternative ไดอยางลงตัวและมีสีสันชวนฟง

นอกจาก 4 เพลงแรกท่ี “SAMMii” ปลอยออกไปแลวน้ัน อัลบ้ัมน้ียังมี Bed-

room Panic (interlude) และ 2 แทร็กใหมท่ียังไมเคยมีใครไดฟงมากอน ไดแกเพลง 

“กลับดาว” และ “Why Say Why” รวมท้ังหมด 7 แทร็ก ท่ีบอกเลยวาฟงเพลินสุดๆ 

เพราะผานฝไมลายมือจากปลายปากกาท่ี “SAMMii” เปนคนแตงเน้ือรองดวยตัวเอง

จากแรงบันดาลใจ จากประสบการณชีวิต รวบรวมทุกโมเมนตกล่ันกรองออกมาเปน

เร� องราวท่ีอยากใหแฟนเพลงไดมีสวนรวม

โดยแฟนเพลงสามารถซ้ือสินคา Physical CD อัลบ้ัม “Making Me Sick!” ของ 

“SAMMii” ไดท่ีชองทาง Shopee ราน Universal Music Thailand Mall ราคาแผนละ 

250 บาท ในวันท่ี 1 เมษายน เวลา 12.00 น. ควบคูไปกับอัลบ้ัมอ� นๆ ของศิลปนใน

คายอีกดวย

‘SAMMii’ ปลอย EP อัลบั้มแรกในชีวิต

‘Making Me Sick!’กับ2แทร็กใหม1เม.ย.นี้

ลัดภาพนางงามกาวสูวงการแสดงเปนครั้งแรก สําหรับ 

ฟาใส-ปวีณสุดา ดรูอิ้น มิสยูนิเวิรสไทยแลนด 2019 กับ

การเลนซีรีสเร� อง เจาหญิงหลงยุค ของคายไผรอยกอ     

โปรดักชั่น ทางชอง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ซึ่งการ 

กระโดดชิมลางงานแสดงครั้งแรกเจาตัวก็เจอโจทยยาก เพราะตอง

เลนเปน 2 บทบาท 2 คาแรคเตอร แตงานนี้ฟาใสก็พยายามฮึดสุด

กําลัง เพราะจริงๆ การเปนนักแสดงคือความฝนของเธอตั้งแตเด็ก

“ในซีรีสเจาหญิงหลงยุค ฟาใสตองเลน 2 คาแรคเตอรคะ จะ

รับบทเปนเจาหญิงกรรณิกาเกสร พระธิดาแหงเจาอายคําตัน ผูครอง

นครมรกต เปนหญิงสาวท่ีเพียบพรอมไปทุกดาน แตมีนิสัยซุกซน

และรักความสนุก จนกระท่ังชีวิตถูกดึงใหมาอยูกับความวุนวาย เม� อ

จูๆ  ดอกไม โลหะท่ีเธอไดจากตลาดนําพาเธอเดินทางขามเวลา 500 ป
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ควรหายไปดวยการไมถูกเลือก?

อ..ก็เพ่ิงจะรู

นอกจากจะ “ระเบิดเนตร” ดวยการอานหนังสือ “ภูมิปญญา

ปฏิวัติฝร่ังเศส” ของนายปยบุตร แสงกนกกุลแลว ดารา

สาว (ใหญ) คุณออม สกาวใจ พูนสวัสด์ิ ท่ีไดฉายา “เจาแมหวย”..

ยังจะเปนพรีเซนเตอร โปรโมตหวยของ “กองสลากพลัส” ท่ี 

“แรมโบอีสาน” คุณเสกสกล อัตถาวงศ นําตํารวจพรอมหมายศาล

เขาตรวจคนสํานักงานเม� อ 2-3 วันมาน้ีอีกดวย

มิน�า..เธอถึงไดฉลาดถึงขนาดนายปยบุตรตองจารึกอักษรไว

บนหนังสือ.. “ช� นชมและนับถือในการแสดงออกทางการเมืองและ

สังคมของคุณออมครับ”

แตเออ..เห็นรายงานจากรายการ “ถอนหมุดขาว” ทางแอป

พลิเคชัน SONDHI APP ของคุณนพรัฐ พรวนสุข บก.ขาวการเมือง

และกระบวนการยุติธรรม เครือผูจัดการ อยูประโยค..

“จึงน�าสงสัย วาเธอเฮงจริง ถูกหวยจริง หรือเฮงแบบมี

เบ้ืองหลัง ถูกหวยทิพยกันแน�” ซ่ึงหากคุณออมจะกรุณาใหความ

กระจางได ก็ดีนะ!

สวนน่ีไมไดจะติดใจหรือสงสัย แตท่ี “โบว” คุณณัฏฐา มหัท

ธนา โพสตขอความ.. “ประเทศท่ีเรียกตัวเองวาประชาธิปไตยท่ีไหน

ยุบพรรคการเมืองไดแทบทุกป ไมปกติแน�ๆ  คะ

ตอใหเปนพรรคท่ีเราเกลียดแคไหน ถาไมถึงข้ันเปนองคกร

อาชญากรรม ก็ควรหายไปดวยการไมถูกเลือก ไมใชการถูกยุบ”

ก็..ถือเปนมุมมองท่ีชวนใหคิด แตอยางวาแหละ ประเทศท่ี

เรียกตัวเองวา “สยามเมืองพุทธ” ก็ยังมีคนกอเหตุฆา-ขมขืนไมเวน

วัน-เวนเดือน-เวนป..

 จึงไมน�าจะใช “เร� องไมปกติ” อะไร กับประเทศท่ีเรียกตัว

เองวาประชาธิปไตย ท่ีมีการยุบพรรคการเมืองไดแทบทุกป!

เพราะเม� อมีการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ไมวาบุคคลหรือ

พรรคการเมือง ก็ไมอาจท่ีจะละเวนตามบทลงโทษท่ีกําหนดไวได 

แตถาจะให “ถึงข้ันเปนองคกรอาชญากรรม” เสียกอนถึงจะถูกยุบ

ถาจะเอาอยางน้ี ก็ไมตองกําหนดไว ในกฎหมาย

พรรคการเมืองวา.. “กระทําการลมลางหรือกระทําการอันอาจ

เปนปฏิปกษตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา

กษัตริยทรงเปนประมุข”

ซ่ึงถาไมกําหนดเสีย ก็จะไดไมตองถูกลงโทษ เหมือนกับ

ขมขืน-ฆา ก็เห็นมีมองและคัดคานจากคนบางกลุมวา ไมควรถึงข้ัน

ประหาร พรอมกับเรียกรองใหยกเลิกบทลงโทษน้ีเสีย

แตน่ันก็เปนการมอง-เถียงกันตามทฤษฎี-ทัศนะ-ความเช� อ

ของแตละคน แตท่ีสุดแลว คดีขมขืนฆา โทษสูงสุดประหารชีวิต 

ก็ยังคงมีอยูตอไป!

ผมน�ะเขาใจและเห็นดวยกับคุณโบว.. “ตอใหเปนพรรคท่ี

เราเกลียดแคไหน ถาไมถึงข้ันเปนองคกรอาชญากรรม ก็ควรหาย

ไปดวยการไมถูกเลือก ไมใชการถูกยุบ”

กระน้ัน..เม� อมีกฎหมายพรรคการเมืองกําหนดไว ผมก็มี

ความเห็น ควรเคารพและตองปลอยใหเปนไปตามกฎหมาย อัน

เปนอํานาจหนาท่ีขององคกรท่ีกฎหมายกําหนด

ถากรณีพรรคกาวไกล อภิปรายงบประมาณหน�วยราชการ

ในพระองคบิดเบือนโกหก เขาขายลมลางการปกครองฯ..โทษถึง

ตองยุบพรรค ศาลรัฐธรรมนูญก็ตองตัดสินใหยุบ จะใหเปนอ� นไป

ไดไง?

แตระหวางน้ี มาลุน มาเชียร มาใหกําลังใจนายวิโรจน 

ลักขณาอดิศร ผูสมัครรับเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

หมายเลข 1 กันจะดีกวา

เห็นขาวไทยรัฐออนไลนพาดหัว.. “วิโรจน” ล่ันถาไดเปนผู

วาฯ กทม. งบประมาณจะเทใหคนกรุงเปนท่ี 1” แลว ในฐานะคน

กรุงเตบ ผมอยากเดินเขาคูหากาเบอรเสียวันน้ี-พรุงน้ี..

กลัวจะข้ีจุ-ข้ีหก เทาน้ันแหละ!.

อ

• ตนสังกัด GMMTV แจง ปลื้ม-ปุริม รัตน

เรืองวัฒนา นักแสดงในสังกัดไดเขารับการตรวจ 

RT-PCR หาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาล ผล

ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งในขณะนี้ ปลื้ม มี

อาการไอเล็กนอย โดยไดเขารับการรักษาตัวที่ 

Hospitel ตามมาตรการที่ถูกตองเปนที่เรียบรอย

แลว ทางปลื้มและบริษัทฯ ไดทยอยแจงใหผูที่

เกี่ยวของและใกลชิดในชวงเวลา

ที่มีความเสี่ยงที่ผานมา ใหทุกคน

เฝาระวังเพ� อสังเกตอาการของตัว

เองแลว

• ยืนหนึ่งเร� องคอลลา

เจนตองยกให MANA Pro-

Collagen ที่มี CellEnhanz 

นวัตกรรมเหรียญทองนําพาคอลลาเจนซึมลึก

ระดับเซลล เจาแรกในประเทศไทย พรอมเปด

ตัวพรีเซนเตอรอยางนางเอกสาวสวย ญาญา-อุ

รัสยา เสปอรบันด ที่จะมารวมพูดคุยถึงวิธีการ

ดูแลสุขภาพใหสวยในทุกๆ วันดวย MANA Pro-

Collagen นวัตกรรมขั้นสูงในรูปแบบ Collagen 

Stick จากประเทศสวิตเซอรแลนด ณ หางสรรพ

สินคาสยามพารากอน แฟชั่นฮอลล ชั้น 1 ในวัน

อังคารที่ 5 เมษายน ตั้งแตเวลา 16.00 น.เปนตนไป  

• เรียกไดวาสนุกจนลืมอายุกันทีเดียวกับลี

ลาแดนซกระจายของพิธีกรตัวพอ นีโน�-เมทนี บุ

รณศิริ ในรายการ โตะแชรมหาชน ชอง 3 กด 33 

เม� อแขกรับเชิญสายแดนซอยาง ชิน ชินวุฒ, ปุย

ฝาย ณัฐพัชร, ไอซ ศรัณู, สงกรานต รังสรรค, 

ซานิ นิภาภรณ และแกงสม ธนทัต เปดตัวแดนซ

กันกระจายแลวสงตอใหแขกรับ

เชิญทานอ� นไปเร� อยๆ จนสุดทาย

สาวซานิสงตอไปที่นีโน� งานนี้

พิธีกรตัวพอไมทําใหผิดหวัง

• ใจละลายไปพรอมกันเม� อเห็น

นางเอกคนใหมของชอง 3 หลิง

หลิง-ศิริลักษณ คอง สาวลูกครึ่ง

ไทย-ฮองกง ที่ยิ้มทีไรก็ทําใหใครหลายคนหวั่นไหว

ทุกที เพราะความน�ารักเกินตาน โดยหลิงหลิงไดมี

ผลงานละครเร� องแรกกับทางชอง 3 คือ ตราบฟา

มีตะวัน กอนที่จะมาแจงเกิดเปนนางเอกเต็มตัวใน

ละคร มักกะลีที่รัก กับบทบาทสุดทาทาย เรียกไดวา

เร� องนี้เธอไดสาดความน�ารักเต็มจอไปหมดจนทําให

แฟนๆ ตางตกหลุมรักเพียบ. 

รักชิด

พลังคนสรางสรรค โลก • รายการเจาะใจ สงตอและนําเสนอเร� องราวดีๆ มาอยาง

ตอเน� องเปนปที่ 9 สําหรับโครงการพลังคนสรางสรรค โลก รวมพลังตามรอยพอของ

แผนดิน โดยเชฟรอนประเทศไทย ความพิเศษในวันนี้ พิธีกร สัญญา คุณากร จะ

พาไปพูดคุยกับอาจารยยักษ หรือ ดร.วิวัฒน ศัลยกําธร นายกสมาคมดินโลก ผูกอ

ตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และอาทิตย กริชพิพรรธ จากเชฟรอนฯ ติดตามไดใน

รายการเจาะใจ วันเสารที่ 2 เมษายนนี้ เวลา 21.00 น. ทางชอง 9 MCOT HD 

(หมายเลข 30).

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ฟาใส’เดินตามความฝนวัยเด็ก

สลัดภาพนางงามข้ึนแทนนางเอก

แฟนเพลงใจสลาย ครอบครัวยิ่งใจ

สลายกวา ทอม ปารกเกอร หนุมบอยแบนด 

บริติช-ไอริช วง The Wanted จากไปแลว

อยางไมมีวันกลับหลังตอสูกับเนื้องอกในสมอง

อยางทรหด ทํารังสีบําบัดรวม 30 ครั้ง จากที่

ตรวจพบวาเปนระยะสุดทายแลวเม� อป 2020

ทอม ปารกเกอร 1 ใน 5 หนุม เสียชีวิต

เม� อ 30 มีนาคมที่ผานมา หลังจากตอสูกับโรค

เนื้องอกในสมองมาอยางกลาหาญ ทิ้ง 3 ชีวิต

ไวเบื้องหลัง มีลูก 2 คน คือ อเรเลีย 2 ขวบ 

กับโพธิ 1 ขวบ และภรรยา เคลซีย วัย 32 ป

เคลซียกลาวกับเดอะซัน ยืนยันถึงการเสียชีวิต

ของทอม ที่จากไปอยางสงบโดยที่มีทุกคนในครอบครัว

ของเขาอยูขางๆ

“ทอมคือ

ศูนยกลางของโลก

สําหรับเรา และเรานึก

ไมออกจริงๆ วาชีวิต

จากนี้จะเปนอยางไร 

เม� อปราศจากรอย

ยิ้มและความคึกคัก

กระฉับกระเฉงของ

เขา”

ทอม ปารกเกอร 

ไดรับการวินิจฉัยวา

เปนเนื้องอกในสมอง

ระยะสุดทายในป 2020 โดยแพทยบอกวาเขามีเวลา

เหลืออีกเพียง 18 เดือนเทานั้น

แตทอมก็พยายามเอาชนะอุปสรรคใหญครั้งนี้

หลังเขาทําเคมีบําบัดอยางทรหด และรังสีบําบัดรวม 

30 ครั้ง และเม� อสัปดาหที่แลวนี้เองเขาประกาศวา

ไดเขียนหนังสือเกี่ยวกับการตอสูของเขาในครั้งนี้ โดย

บอกวา หนังสือของเขาไมไดเกี่ยวกับการตาย แตเกี่ยว

กับการมีชีวิต เปนหนังสือเกี่ยวกับการคนหาความหวัง

ไมวาจะสถานการณใดที่คุณเผชิญ และใชชีวิตใหมี

ความสุขที่สุดไมวาจะเกิดอะไรขึ้น.

 interthaipost69@gmail.com

บอยแบนดผูดีThe Wantedเสียสมาชิกไปหน่ึง

ทอม ปารกเกอร จากไปดวยเน้ืองอกสมองวัย33

“S

ส

นับเปนเร� องราวดีๆ ท่ี

มีมาใหช� นใจ เม� อไดรับกระแส

ตอบรับกวา 12 ประเทศท้ังใน

และนอกอาเซียน อาทิ ลาว, 

มาเลเซีย, บรูไน, สิงคโปร, 

อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, ไตหวัน, 

กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมา 

(พมา), ฮองกง, มาเกา  ยืนยันนํา

ภาพยนตรพ่ีนาค 3 เขาฉายในโรง

ภาพยนตรหลังจากท่ีประสบความสําเร็จกวาดรายไดใน

ประเทศไทยไปกวา 70 ลานบาทท่ัวประเทศ    

โดย มีน-พีรวิชญ อรรถชิตสถาพร หน่ึงในนัก

แสดงนําไดเลาใหฟงวา “พอรูขาววาพ่ีนาค 3 ไดเดิน

ทางไปฉายท่ัวท้ังในและนอกอาเซียนก็รูสึกภูมิใจมากๆ 

ครับ เหมือนพวกเราดาราทุกคนไดเปดประสบการณ

ใหม ท่ีมีหนังของเราพากยภาษาตางประเทศในหลายๆ 

เวอรช่ัน มันเทนะ ไดยินขาวดีแบบน้ีแลวหายเหน� อย

เลยครับ ท่ีสําคัญผมอยากใหคนชาติอ� นๆ ท่ีไดดูพ่ีนาค 3 

ไดมาเห็นสถานท่ีถายทําจริงอยาง ถํ้านาคา, หาดทราย

สูง ฯลฯ วาจะอันซีนไทยแลนดและสวยงามขนาดไหน 

อยาลืมนะครับมาพิสูจนวาหนังพ่ีนาค 3 ดีจริงๆ อยางท่ี

รีวิวกันจริงม้ัย สามารถดูพ่ีนาค 3 ในโรงภาพยนตรท่ัว

ประเทศไดแลววันน้ี มาดูกันเยอะๆ นะครับ”.

‘พี่นาค3’ปงตอเน� องแรงดีไมมีตก

เดินหนาฉายทั้งในและนอกอาเซียน



12 ขาวประชาสัมพันธ

อุดรธานีถือเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่มี

สภาพแวดลอมเหมาะสมในการทําเกษตรสูง 

ทําใหสามารถปลูกพืชท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ

ไดอยางหลากหลาย เชน มันสําปะหลัง มี

พื้นที่การเพาะปลูก 530,662 ไร โดยกลุม

แปลงใหญมันสําปะหลัง หมูที่ 5, 7 และ 9 

ต.น้ําพน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี สามารถ

ปลูกมันสําปะหลังไดอยางมีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

นายเอนก รัตนรองใต เกษตรจังหวัด

อุดรธานี กลาววา หนาที่ของสํานักงาน

เกษตรจังหวัดอุดรธานี คือ การผลักดันกลุม

เกษตรกรโครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญทุกดาน โดยเนนลดตนทุน เพิ่ม

ผลผลิต และสรางความเขมแข็งของกลุม 

สําหรับกลุมแปลงใหญกลุมนี้ ไดรับการ

สนับสนุนจากกรมสงเสริมการเกษตร ภายใต

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตร

สมัยใหมและเช� อมโยงตลาดงบประมาณ 3 

ลานบาท  โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัด

อุดรธานีเปนพี่เลี้ยง และในป 2565 จะ

ผลักดันแปลงใหญไปสูกลางน้ําและปลาย

น้ํา คือ การแปรรูปผลผลิตใหตรงตามความ

ตองการของตลาด สงผลใหมีตลาดที่กวาง

และมั่นคงมากยิ่งขึ้น

นายสํารวย ทองลา ประธานแปลงใหญ

กลาววา เม� อปพ.ศ.2557 ราคามันสดของ

มันสําปะหลังตกต่ํามากทําใหเกษตรกร

ผู้ปลูกมันสําปะหลังหาทางเลือกใหม่เพื่อ

เพิ่มผลผลิตและราคา แตราคาก็ไมดีขึ ้น 

เลยหันมารวมกลุมเปนแปลงใหญ ตอนนี้

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงวัฒนธรรม ดร. ซาราห เทยเลอร 

เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย 

และผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ 

เปนประธานเปดงาน นิทรรศการ “Take 

Your Seat Together ถายทอดเร� องราวของ

ประเทศแคนาดาและไทยผานมุมมองของ

คนไกลท่ีมาชวนไปดวยกัน” เพ� อเปนการฉลอง

ครบรอบ 60 ป ของความสัมพันธทางการ

ทูตของประเทศแคนาดาและประเทศไทย  

ในวันอังคารที่ 5 เมษายน เวลา 16.00 น.

เปนตนไป ณ ไอคอนลักซ ฮอลล ชั้น 1  

ไอคอนสยาม

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็ก

ชนบท ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอ

เรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพ

ทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท 

ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ� อเปนการสราง

มหากุศลใหแกชีวิตแลครอบครัว โดยรวม

ทอดผาปาในวันศุกรที่ 1 เมษายน เวลา 

08.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ราชวรวิหาร ถนนเพ� องนคร เขตพระนคร 

กรุงเทพฯ หรือสามารถสมทบกองทุนฯ ไดที่ 

สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน กรม

การพัฒนาชุมชน ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษาฯ โทร. 0-2141-6149

กรุงศรี คอนซูมเมอร จัดโปรโมชัน

สุดพิเศษสําหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือ

กรุงศรี คอนซูมเมอร จับมือพันธมิตรราน

คาแบรนดดังกวา 25 รานคา เม� อชอปออน

ไลนโดยเขาผานฟเจอร ‘U MALL’ แหลงรวม

รานคาแบรนดดังและแพลตฟอรมออนไลน

ชั้นนําในแอปพลิเคชัน UCHOOSE รับ

เครดิตเงินคืนหรือสวนลดสูงสุดถึง 15% 

รับซัมเมอรนี้ ทั้งชอปออนไลน, จองที่พัก

และตั๋วเครื่องบินออนไลน์จากพันธมิตร

ชั้นนํา เชน Lazada, Shopee, JD Central, 

Agoda, Dusit, Booking.com, Traveloka 

เปนตน เพียงชอปผาน U MALL และใช

จายผานบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร 

ที่รวมรายการ (เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัท

กําหนด) ตั้งแต 24 มีนาคม -  31 พฤษภาคม 

พรอมรับสิทธิพิเศษสุดคุมกับพันธมิตรราน

คาแบรนดดังอ� น ๆ อาทิ Grab, Central 

app, Sephora, MOnline, ShopAt24, 

Rentalcars.com เปนตน โดยเขาใชงาน

ผาน U MALL บนแอป UCHOOSE และใช

จายผานบัตรที่รวมรายการ 

ศูนยหนังสือจุฬาฯ จัดเสวนาเปดตัว

หนังสือ  “Trusts Parenting เช� อลูกอยางไร

ใหลูกเช� อเรา” ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 

เวลา 13.00-14.00 น. ณ เวทีกิจกรรม 

ในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติครั้งที่ 50  

และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 

พูดคุยกับ ชาตรี เตชะปภา (ผูเขียนหนังสือ)  

ผูเชี่ยวชาญดานจิตใตสํานึก NLP ในสาย 

Tad James กฤษณ รุยาพร นักบริหาร 

นักธุรกิจ ผูกอตั้งศูนยฝกอบรมภาวะผูนํา

ที่ไรใจยิ้ม รุงกานต วงศธนาสุนทร (แมจุบ)  

เพจพาลูกเที่ยวดะ  ดําเนินรายการโดย  

ภญ.ณัฐกานต ประสบสายพรกุล พิธีกร

รายการ "ชูรักชูรส" พบกับศูนยหนังสือจุฬาฯ 

ไดในงานสัปดาหหนังสือแหงชาติครั้งที่ 50  

และงานสัปดาหหนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 

ที่ บูธ C02 ประตู 1 ฝงตะวันออกชั้น G  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แผนก

ประชาสัมพันธ ศูนยหนังสือจุฬาฯ โทร. 

0-2218-9893-4   

พรอมสงความอรอยถึงหนาบานคุณ

แลว วันนี้!! กับ SHU CAFE RUNWAY 

SIAM SQUARE สุดฟนไปกับCROISSANT 

ระดับพรีเมียมหลากหลายรสชาติ และ 

เครื่องดื่มสุดครีเอทที่รังสรรค์มาให้ทุกคน 

ไมอยากตกเทรนดความอรอยสั่งเลยวันนี้!! 

ทุกชองทาง ผาน Grab LINE Man Food-

panda และ Robinhood คลิกเลยhttps://

linktr.ee/shu.caferunway หรือ อยากจะนั่ง

ชิวกับบรรยากาศของผับคาเฟแหงแรกใน

เอเชีย ก็แวะกันมาเช็คอินไดที่ ชั้น 3 SHU 

CAFE RUNWAY SIAM SQUARE  เปด

บริการทุกวัน เวลา 11.00-19.00 น.

สํานักสงเสริมนวัตกรรมและสราง

มูลคาเพิ่มเพ� อการคา กรมสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดงาน

แถลงขาว เปดโครงการรางวัลสินคาไทยที่มี

การออกแบบดี ป 2565 Design Excellence 

Award 2022 (DEmark) ภายใตคอนเซ็ปต 

“Step Forward to the Future of Impactful 

Design : ดีไซนกาวหนา สูส่ิงใหม”  ในรูปแบบ 

“Hybrid Events and Live Streaming” 

ตามแนวนโยบายรองนายกรัฐมนตรี และ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ ดานการพัฒนาศักยภาพ

ทางการตลาด และสงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับสินคาและบริการ โดยไดรับเกียรติจาก 

ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศเปนประธาน  พรอม

รับฟงประสบการณ 15 ป DEmark Award 

กับความสําเร็จโครงการ และแนวทางการ

ดําเนินงานในอนาคต โดย ม.ล.คฑาทอง 

ทองใหญ นักวิชาการพาณิชยเชี่ยวชาญ 

กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ และ  

ผศ.เอกรัตน วงษจริต คณะกรรมการพิจารณา

ตัดสินรางวัล DEmark Award  ในวันจันทร 

ท่ี 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. 

ณ Event Space ชั้น 2 อาคาร The 

Jim Thompson Art Center เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ และ ติดตามรับชมการถายทอด

สดได้ทาง Facebook Live : DEmark 

Thailand และสามารถลงทะเบียนรวมงาน

แถลงขาว Online ลวงหนา ไดทาง https://

bit.ly/DEmark2022_PressConfernece   

ปกธงคุม ลดราคาแรงส!! โฮมโปร 

ชวนคนรักบานรับซัมเมอร พรอมชอปคุมคา 

#แรงสหามพลาด กับโปรโมชั่น และสิทธิ

พิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนํา กับงาน 

“HomePro SUPER EXPO” จัดหนักจัดเต็ม

สินคาและของตกแตงใหเลือกสรร ราคาลด

แรงส SUPER DEAL ลดสูงสุดถึง 80%!! 

ลดกันไมหยุดกับสินคา SUPER BRAND 

ชอปแบรนดชั้นนําลดเพิ่มสูงสุดอีก 10%!! 

เอ็กซคลูซีฟสุดๆ กับSuper HomeCard 

4 ตอ ตอแรกรับเลย SUPER COUPON 

คูปองมูลคาสูงสุด 2,300 บาท / ตอสอง 

SUPER DISCOUNT ลด+รับเพ่ิมสูงสุด 12%  

ตอสาม SUPER POINT ลดแรงสสุด

+โอนคะแนนได ลดสูงสุด 48%!! และตอ

สุดทายกับ SUPER VOUCHER รับบัตร

ของขวัญมูลคาสูงสุด 20,000 บาท อยารอ

ชา!! เตรียมชอปใหไว ลด แรงส สุดคุมกับ

งาน HomePro SUPER EXPO ที่โฮมโปร

ทุกสาขาทั่วประเทศ และชอปออนไลน ที่ 

www.homepro.co.thตั้งแต 2 – 6 เมษายน 

โรงพยาบาลเจาพระยา ขอแนะนํา

ประชาชนทุกเพศทุกวัยฉีดวัคซีนปองกัน

โรคไขหวัดใหญเปนประจําทุกป ซึ่งเชื้อ

ไขหวัดใหญนั้นมีหลากหลายสายพันธุ และ

แตละสายพันธุเกิดการระบาดตางกันใน

แตละป จึงจัดโปรโมชั่นวัคซีนปองกันโรค

ไขหวัดใหญ สําหรับผูใหญ ราคาเหมาจาย 

1,090 บาท หมดเขตวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 สอบถามขอมูลเพิ่มเติม แผนก 

Call Center เวลา 08.00-20.00 น. โทร.

0-2433-5666

พาราไดซ พารค ชวนคุณรวมสืบสาน

ประเพณีไทยงดงาม พรอมกาวสูวันดิถี

ปใหมไทย กับงาน “พาราไดซ พารค มหา

สงกรานต ๒๕๖๕” เสริมสิริมงคล รวมสรงนํ้า 

“องคพระแกวมรกต” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

คูบานคูเมือง สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 

ตํานานพระพุทธรูปลอยน้ํา ๕ พี่นององค

จําลอง ไดแก พระพุทธโสธร หลวงพอโต 

หลวงพอทอง หลวงพอบานแหลม หลวงพอ

วัดไรขิง พรอมอ่ิมบุญสุขใจไปกับการรวมทําบุญ

ซื้อที่ดิน ชําระหนี้สงฆ และปดทองสักการะ

รอยพระพุทธบาท ใครไมมีแพลนเดินทาง

ไปตางจังหวัดชวงเทศกาลสงกรานต แวะ

มาฉลองวันหยุดกับครอบครัว ทามกลาง

บรรยากาศอบอุน พรอมเติมบุญ เสริมมงคล 

อยางสุขใจ “พาราไดซ พารค มหาสงกรานต 

2565” ระหวางวันที่ 6 - 15 เมษายน เวลา 

10.00-20.00น. บริเวณ ชั้น 1 ลานรอยัล 

พารค พลาซา และชั้น 2 โซนศรีนครินทร 

1 ศูนยการคา พาราไดซ พารค สอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท

เซ็นเตอร ๑๒๘๕ พรอมติดตามกิจกรรม 

และโปรโมช่ันดี ๆ ของศูนยการคาพาราไดซ 

พารค ไดที่ www.paradisepark.co.th หรือ

เฟซบุกเพจ Paradise Park อินสตาแกรม 

paradisepark_th และยูทูป paradisepa-

rkchannel

กสก.ชูความสําเร็จแปลงใหญมันสําปะหลัง อุดรฯ 

สู “มันเสนสะอาด” สรางรายไดอยางยั่งยืน

มีสมาชิกอยู 44 ราย พื้นที่การเพาะปลูก 

371 ไร ปจจุบันกลุมไดทํามันเสนสะอาด 

เพื่อให้สอดคล้องกับรายจ่ายในช่วงภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่า ในชวงปแรกท่ีมีการรวมกลุม 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะมากถึง 80 ตัน

นายวรวิทย ดีสุย กรรมการแปลงใหญ 

เลาวา กรมสงเสริมการเกษตรเขามาชวย

ในหลายดาน ไมวาจะเปนการฝกอบรมการ

ทําการเกษตรและการบริหารจัดการตางๆ 

ทําใหสามารถปลูกมันสําปะหลังไดถูกวิธี

ยิ่งขึ้น และไดรับการสนับสนุนเคร� องจักร

อุปกรณภายใต โครงการยกระดับแปลงใหญฯ

ทั้งหมด 6 อยาง คือ รถตักลอยาง ลานตาก 

อาคารเก็บ เคร� องดั้ม เคร� องสับ และ ตาชั่ง

ขนาดใหญ 

รูสึกประสบความสําเร็จ

เปนอยางมากในการเขารวม

โครงการระบบสงเสริมเกษตร

แบบแปลงใหญ และตอนนี้เรามี 

MOU ทําขอตกลงกับโรงงาน

แปงมันสําปะหลัง จะไดรับราคา

เพิ่มมากขึ้นกวาการขายแบบ

รายเดี่ยว ในสวนของการทํา

มันเสนสะอาด เรามีฐานลูกคา

ประจํา เชน สกต. จ.อุดรธานี 

จะรับซื้อมันเสนสะอาด 1,000 

กระสอบตอเดือน นอกจากนี้ยัง

สงใหกับทาเรือและฟารมโคนม

ตาง ๆ” นายวรวิทย กลาว

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ รายกลุมบุคคลท่ีรวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต 

www.ufabet.com และ www.ยูฟาไทย.com กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขาอิมมีเรียลเวิลด สําโรง

เลขท่ีบัญชี ๔๑๘-๐-๕๑๕๙๓-

๗ ช� อบัญชี นายนิติกร 

เช้ือสงา

- นายนิติกร 

เช้ือสงา

๑๙,๘๙๗.๑๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ ตาม

คําส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรม ท่ี ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาโลตัส ศรีนครินทรเลขท่ี

บัญชี ๐๖๒-๓-๒๓๔๐๔-๕ ช� อ

บัญชี นายนิติกร เช้ือสงา

- นายนิติกร 

เช้ือสงา

๖๓,๒๘๘.๒๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๙ ธ.ค.๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ ตาม

คําส่ังคณะกรรมการ

ธุรกรรม ท่ี ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

คลองหลวง เลขท่ีบัญชี 

๐๕๙-๑-๖๔๙๐๙-๔ ช� อบัญชี 

นายภูวดล คุมจินดา

- นายภูวดล 

คุมจินดา

๘๕,๓๕๕.๖๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๓ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

สาขา เทสโก โลตัส 

ศรีนครินทร เลขท่ีบัญชี 

๔๐๙-๐-๔๕๒๒๕-๓ ช� อบัญชี 

นายอาณัติ ประเสริฐพงษ

- นายอาณัติ 

ประเสริฐพงษ

 ๔,๐๔๙.๐๙ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๕ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

ศรีนครินทร เลขท่ีบัญชี 

๔๓๐-๐-๕๒๔๕๗-๐ ช� อบัญชี 

นายภาณุพันธ ย้ิมเจริญ

- นายภาณุพันธ 

ย้ิมเจริญ

 ๖๙๘.๕๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๙ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๖ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาเทสโก โลตัส มหาชัย 

๒(ถนนพระรามที่ ๒) เลข

ที่บัญชี ๐๓๘-๓-๖๓๔๙๗-๐ 

ช� อบัญชี นายพิพัฒนพงศ 

แกวโสภา

- นายพิพัฒนพงศ 

แกวโสภา

๓,๒๑๗.๗๑ 

บาท (ณ วัน

ที่ ๙ ธ.ค. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยสิน

รายการที่ ๗ ตาม

คาํสัง่คณะกรรมการ

ธุรกรรม ที่ ย. 

๑๙๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑๗๖,๕๐๖.๓๖ บาท (หน่ึงแสนเจ็ด

หม� นหกพันหารอยหกบาทสามสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายกลุมบุคคลที่รวมกันจัดใหมีการเลนการพนันทางส� อ

อิเล็กทรอนิกส เว็บไซต www.ufabet.com และ www.ยูฟาไทย.com กับพวก 

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ปฏิบัติหนาที่

ผูอํานวยการกองคดี 4 หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วาที่ ร.ต.

(ณัฏฐวัฒน เจริญคชวัตร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประสิทธ์ิ หรือชาญชัย ชีวินนิติปญญา หรือเวยเซ๊ียะกัง 

หรือไทเซิง แซเหวย  กับพวก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(มูลคา)

หมาย

เหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลข

ท่ี ๘๔๑ หนาสํารวจ ๗๘๑ 

ตําบลแมสาย อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย เน้ือท่ี ๑ 

งาน ๘๙ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสรางเลขท่ี ๑๐๔

- นายชินวงศ 

กระฎมพร

๑,๕๕๙,๒๕๐ 

บาท (ณ รอบ

ปบัญชี ๒๕๕๙-

๒๕๖๒)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๑ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๒ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต 

เลขท่ีบัญชี ๑๘๓-๒-๑๑๘๘๘-๓ 

ช� อบัญชี นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๒๘๖,๒๕๑.๓๙ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๔ ตาม

คําส่ังท่ี ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๓ เงินในบัญชีเงินกูเบิกเงินเกิน

บัญชีธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขา

ลาดพราว ๒๕ เลขท่ีบัญชี 

๐๔๕-๑-๐๕๙๗๑๑-๘ ช� อบัญชี 

นางวิมลศรี ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๒,๐๘๐,๓๕๙.๒๓ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๓ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๔ เงินในบัญชีเงินฝากกระแส

รายวันธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขาแมสาย 

เลขท่ีบัญชี ๑๗๖-๑-๐๒๔๘๑-

๓ ช� อบัญชี นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

- นางวิมลศรี 

ไชยวรศิลป

๘,๙๘๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๖ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

๕ เงินในบัญชีเงินฝากออม

ทรัพย ธนาคารกสิกรไทย 

จํากัด (มหาชน) สาขารังสิต 

เลขท่ีบัญชี ๑๘๓-๒-๑๒๐๐๐-๔ 

ช� อบัญชี นางหทัยวรรณ 

วรวัฒนวิชัย

- นางหทัยวรรณ 

วรวัฒนวิชัย

๒๘๘,๑๖๖.๙๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

เปน

ทรัพยสิน

รายการ

ที่ ๕ ตาม

คําสั่งที่ ย. 

๑๘๕/๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๕ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๔,๒๑๙,๐๐๗.๕๖ บาท 

(ส่ีลานสองแสนหน่ึงหม� นเกาพันเจ็ดบาทหาสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายประสิทธิ์ หรือชาญชัย ชีวินนิติปญญา 

หรือเวยเซี๊ยะกัง หรือเหวยเซียะกัง หรือไทเซิง แซเหวย กับพวก 

ลงช� อ

(นายโอฬาร แพงจันทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

ลงช� อ

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอความ

อนุเคราะห ในการประชาสัมพันธจัดงาน

นิทรรศการหมุนเวียน “พันธุกรรมสรางชีวิต” 

ระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 2565 ตั้งแต

เวลา 08.00-17.00 น. ณ.สํานักงานพิพิธภัณฑ

เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  ต.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานีในรูปแบบ Onsite ณ พิพิธภัณฑ

การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี 

และทาง Online ผานทาง Facebook 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ                           

 สําหรับการจัดนิทรรศการหมุนเวียน

พันธุกรรมสรางชีวิต เพ� อเปนการนอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการสืบสานพระ

ราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ดานการอนุรักษพันธุกรรม 

เน� องในวันคลายวันพระ

ราชสมภพ วันท่ี 2 เมษายน    

โดยมีกิจกรรมเดนๆ

มากมาย อาทิ จัดแสดง 

7 ฐานการเรียนรูเกี่ยวกับ

พันธุกรรมพืช พันธุกรรม

สัตว  เปดเรียนฟรีวิชา

ของแผนดินและอบรม

เชิงปฏิบัติการกวา 10 

บริษัท อายิโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) 

จํากัด รวมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม, สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.), ศูนยบริหารจัดการ

เทคโนโลยี (TMC), เมืองนวัตกรรมอาหาร 

(Food Innopolis) และ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จัดสัมมนารูปแบบออนไลน 

ในหัวขอ “เตรียมตัวใหพรอมกอนการ

พัฒนาสินคาเนื้อสัตวจากพืช” ใหกลุม

ผูประกอบธุรกิจและผูที่สนใจเขารวมรับ

ฟง โดยมี ผศ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล อาจารย

จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมเปนวิทยากร

ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อ

สัตวจากพืชหรือนมจากพืช รวมถึงวิธีการ

ทดสอบทางประสาทสัมผัสเพื่อประเมิน

ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของ

ผูบริโภค พรอมดวย จินตา ชยาภิวุฒิ 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร

อุตสาหกรรม บริษัท อายิโนะโมะโตะ 

(ประเทศไทย) จํากัด รวมใหความรูเกี่ยว

กับการเตรียมความพรอมในการพัฒนา

สินคาเนื้อสัตวจากพืช รวมถึงแลกเปลี่ยน

ขอมูลสถานการณตลาดและแนวโนม

สินคาอาหารประเภทโปรตีนจากพืชใน

ประเทศไทยและทั่วโลก โดยมีผูเขารับชม

ทั้งจากสถาบันการศึกษาตางๆ หน�วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชน และผูประกอบการ

ธุรกิจ รวมกวา 397 คน

หัวขอที่น�าสนใจ คือ การนําเสนอ

ผลิตภัณฑนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ

ผลิตที่ชวยปรับรสชาติเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ

พันธุกรรมสรางชีวิต

หลักสูตร  ชม  ชอปตลาดเศรษฐกิจพอ

เพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนองคความรู สินคา 

ผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให

เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบานคาวหวานทั้ง 

4 ภาค ที่มากดวยคุณภาพจากผูผลิต 

ราคาเปนกันเองกวา 200 รานคา  นอกจากน้ี

ภายในงานมีการแจกพันธุกรรม “เบญจรงค 

5 สี” ใหประชาชนผูมารวมงานกวา 1,000 

ตน เพ� อเปนสัญลักษณแหงการรวมอนุรักษ

พันธุกรรมพืชตอไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทรศัพท 02-529-2212-13, 087-359-7171 

คลิกดูรายละเอียดไดที่ www.wisdomking.

or.th หรือ facebook / Instagram /Line 

ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube 

พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ 

เนื้อสัตวจากพืช ซึ่งอายิโนะโมะโตะไดใช

ความเชี่ยวชาญหลักดานกรดอะมิโน เพ� อ

คิดคนและสงมอบใหกับอุตสาหกรรมการ

ผลิตอาหาร นั่นคือ “โคคุมิ เทคโนโลยี” ที่

พัฒนามาจากกรดอะมิโนในรูปแบบของ

ไตรเปปไทน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมความความอรอย

ใหใกลเคียงกับเนื้อสัตว ไดมากที่สุด และ 

“เอนไซมเทคโนโลยี” จากเอมไซมทรานส

กลูตามิเนส ซึ่งชวยปรับปรุงคุณภาพของ

เนื้อสัมผัส และ นอกจากนี้ ในภาคบายยัง

ไดมีการจัดกิจกรรมเวิรคช็อปในรูปแบบ

ออนไลน ใหกับกลุมผูที่ ไดรับการคัดเลือก 

จํานวน 56 หน�วยงาน เพ� อรวมเรียนรูเชิง

ลึกและเพิ่มประสบการณ ในการทดสอบ

ความแตกตางของเนื้อสัมผัสเนื้อสัตว

จากพืช โดยใชผลิตภัณฑของบริษัทอายิ

โนะโมะโตะฯ ซึ่งเปนอีกหนึ่งความคิดริเริ่ม

ในประยุกตการจัดกิจกรรมเวิรคชอบในยุค

ชีวิตวิถีใหม (new normal) ที่ยังคงไวซึ่ง

คุณภาพของกิจกรรมเวิรคชอปไวไดอยาง

น�าสนใจ

อายิโนะโมะโตะ แชรนวัตกรรมและองคความรู 

“การพัฒนาสินคาเนื้อสัตวจากพืช” เพ� อความยั่งยืน

ทั้งนี้ เทรนดการบริโภคอาหารที่มา

จากพืชเปนหลัก หรือ Plant-Based Diet 

กําลังไดรับความสนใจจากผูบริโภคทั้งใน

ประเทศไทยและท่ัวโลก เน� องจากมีสวนชวย

ในการดูแลสิ่งแวดลอม ลดการเกิดสภาวะ

โลกร อนจากก าซ เ รื อนกระจกที่ เ กิ ด

อุตสาหกรรมปศุสัตว และชวยรักษาความ

หลากหลายทางชีวภาพของโลก ซึ่งกลุม

บริษัทอายิโนะโมะโตะเองก็มีความมุงมั่นที่

จะเปนกลุมบริษัทผูสงมอบแนวทางการแก

ปญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและ

สุขภาพ โดยใชพลังของกรดอะมิโนเพ� อ

แก ไขปญหาดานโภชนาการและสุขภาพ 

ควบคูไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ

โลกที่เราอาศัย อันเปนสวนหนึ่งในแนวทาง 

“การสรางคุณคารวมกับสังคม” ของอายิโนะ

โมะโตะ หรือ The Ajinomoto Group Creating 

Shared Value-ASV ที่เรายึดมั่นเสมอมา 

สําหรับผูที ่สนใจ สามารถติดตาม

และเรียนรูการสัมมนานี้ยอนหลังไดที่ 

https://fb.watch/bTWIwhIZtZ/

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเมนท 

แอนด ดิเวลลอปเมนท จํากัด ผูบริหารศูนย

การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ใหการตอนรับ

คณะผูจัดงานจากทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

ยุโรป และอเมริกา จากสมาคมวิชาชีพ 

บริษัทรับจัดการบริหารสมาคม และบริษัท

รับจัดงานประชุม ที่ใหความสนใจในการ

จัดงานในประเทศไทย พรอมพาเยี่ยมชม

ความคืบหนาในการกอสราง ซึ่งแลวเสร็จ

ไปกวา 80% และพรอมเปดใหบริการภายใน

กันยายนนี้อยางแน�นอน 

พ้ืนท่ีของศูนยฯ สิริกิต์ิ โฉมใหม พรอม

กาวสูการเปน “The Ultimate Inspiring 

World Class Event Platform for All” ดวย

การขยายใหญขึ้นกวาเดิมถึง 5 เทา โดย

มีพื้นที่รวมกวา 300,000 ตารางเมตร ที่

สามารถรองรับการจัดงานไดทุกรูปแบบไร

ขีดจํากัด ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการ

ออกแบบที่ผสานความเปนไทยและสากล 

ศูนยฯ สิริกิติ์ สามารถตอบโจทยทุกความ

คณะผูจัดงานจากทั่วโลก เยี่ยมชม ศูนยฯ สิริกิติ์ โฉมใหม

ตองการ ทั้งในปจจุบันและอนาคต

การเยี่ยมชมศูนยฯ สิริกิติ ์ ในครั้งนี้ 

อยูภายใต โครงการ “2022 Thailand MICE 

Familiarization Trip” ที่จัดขึ้นโดยสํานักงาน

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(สสปน.) โดยมีวัตถุประสงคเพ� อนําเสนอ

ศักยภาพและความพรอมของประเทศไทย

ในการจัดการประชุมนานาชาติ และ

สรางความมั่นใจใหกับผูจัดงานตางชาติ

ที่มีความสนใจในการนํางานเขามาจัดใน

ประเทศไทย

เมษาหนารอน..ไดเวลาพักผอนใน

วันหยุดยาว โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ 

กรุงเทพฯ ชวนคุณหลบรอนนอนโรงแรมฯ 

เต็มอิ่มกับหองพักใหมถายรูปสวยและ

อาหารอรอยจากเชฟระดับมาสเตอร  ดวย

แพ็กเกจ Summer Retreat มอบความคุม

คาใหเดือนเมษายนนี้ชิลลกวาเดือนไหน ๆ 

พักจุใจไดถึง 36 ชั่วโมงเต็ม เม� อเช็คอิน

ตั้งแต 08.00 น. และเลทเช็คเอาท ไดถึง 

20.00 น.

ระหวางเขาพัก มาวายน้ําดับรอน

ท่ีสระวายนํ้าของโรงแรม หรือแชตัวแบบชิลๆ 

ในอางอาบน้ําในหองพัก พรอมใช โฟมตี

ฟองอาบนํ้าท่ีรวมไวใหในแพ็กเกจ  เสร็จแลว

มาอ่ิมอรอยใหเต็มท่ี เพราะแพ็กเกจ Summer 

Retreat รวมชุดขาวแชเรือนตน 1 ชุด 

เครดิตรับประทานอาหารวันละ 1,000 บาท 

สวนลดคาอาหารอีก 15% และอาหารเชา

ในวันถัดไปใหอีกดวย

Summer Retreat ราคา

เริ่มตนคืนละ 3,900 บาท

สุทธิ ตอคืน สําหรับหอง

พรีเมียร และ 4,900 บาท

สุทธิ ตอคืน สําหรับหอง

จูเนียรสวีท เราเที่ยวดวยกัน

ราคาเริ่มตนคืนละ 2,340 

บาทสุทธิ สําหรับหองพรีเมียร 

และ 2,940 บาทสุทธิ สําหรับ

หองจูเนียรสวีท แพ็กเกจนี้

สําหรับการจองและเขาพัก

Summer Retreat หลบรอน กินนอนเต็มอิ่ม 

ที่โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ โฉมใหม

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม หองพักราคา

พิเศษรวมอาหารเชาสําหรับ 2 ทาน เช็คอิน 

08.00 น. และเลทเช็คเอาท 20.00 น. 

พักไดสูงสุด 36 ชั่วโมง เครดิตรับประทาน

อาหารในโรงแรมวันละ 1,000 บาทสุทธิ 

ตอวัน สวนลดคาอาหาร 15% เม� อรับ

ประทานอาหารในหองอาหาร

ของโรงแรม (มื้อค่ําเทานั้น ไม

รวมเคร� องด� ม) ขาวแชเรือนตน 

1 ชุด บับเบิ้ลบาธ 1 ชุด ฟรี

ไวไฟ ฟรีที่จอดรถ จองและเขา

พักภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

ที่ www.montienbangkok.com 

ใชสิทธิ์ เราเที่ยวดวยกันโทร.

0-2233-7060 หรือผาน LINE 

Official Account @montien-

bangkok
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ยิงดับ 2 รายที่ร้านแมคในเนเธอร์แลนด์

เฮก • จากเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต 2 คน หลังมือปืนบุกยิง

อุกอาจในร้านแมคโดนัลด์ที่เมืองซโวลเล เนเธอร์แลนด์ เมื่อ

ช่วงเย็นวันพุธตามเวลาท้องถิ่น สื่อแดนกังหันลมยืนยันแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีว่า เหยื่อทั้ง 2 รายเป็นพี่น้องกัน และเป็นนัก

ธุรกิจที่เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่ เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจเริ่ม

การสืบค้นอย่างเต็มกำาลังในการตามจับมือปืนผู้ก่อเหตุ หลัง

จากบุกยิงชาย 2 คน อายุ 57 ปี และ 62 ปี เสียชีวิตในที่เกิด

เหตุในร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังที่มีผู้คนใช้บริการอย่างพลุกพล่าน 

ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าเขารัวจนกระสุนหมดแม็กกาซีน และ

เหยื่อน่าจะเป็นคนที่มือปืนหมายหัวไว้แล้ว โดยนั่งอยู่โต๊ะฝั่ง

ตรงข้ามของทั้งคู่ก่อนเริ่มลงมือ ตำารวจยังไม่สามารถยืนยันตัว

ตนของชาย 2 คนที่เสียชีวิต แต่หนังสือพิมพ์หลายฉบับระบุ

ชื่อทั้ง 2 คนว่าเป็นนักธุรกิจ 2 พี่น้องชื่อฮูเซย์นกับอาลี ตอรุน

ลาร์ ที่มีความเกี่ยวพันกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรมและ

ร้านอาหาร และมีพื้นเพเป็นชาวเตอร์กิช-ดัตช์

อิหร่านกลับลำาห้ามผู้หญิงเข้าสนามบอล

เตหะราน • เอเอฟพีรายงานว่าอิหร่านมีคำาสั่งห้ามผู้หญิงเข้า

สนามฟุตบอลในแมตช์ทีมชาติ ทำาให้หลายคนที่ซื้อตั๋วไว้แล้ว

ถูกกันอยู่นอกสนาม จากการเปิดเผยของสื่อท้องถิ่นเมื่อวัน

พุธ ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมระหว่างอิหร่านกับเลบานอน

เตะเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ที่สนามอิหม่ามเรซาในเมืองมา

ชาด ซึ่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายชนะไป 2-0 “ผู้หญิงชาวอิหร่านราว 

2,000 คน ที่ซื้อตั๋วไว้แล้วสำาหรับเกมนัดนี้ แต่ต้องรออยู่ที่ด้าน

นอกของสนาม เพราะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้” สำานักข่าว

ไอเอสเอ็นเอเผย ขณะที่ อลิเรซา จาฮันบาคช์ กัปตันทีมชาติ

อิหร่าน ร่วมวิพากษ์วิจารณ์การกีดกันครั้งนี้ “ผมไม่คิดว่าจะมี

ปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นถ้ามีผู้หญิงเข้ามาในสนาม และนี่น่า

จะเป็นการส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมของเราได้ด้วยซ้ำา” เมื่อ

เดือนมกราคม อิหร่านอนุญาตให้ผู้หญิงเข้าชมเกมระดับทีม

ชาติได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 3 ปี สำาหรับเกมฟุตบอลโลก

รอบคัดเลือกกับอิรัก 

กล้องฮับเบิลพบดาวใหม่ไกลสุดที่เคยเจอ

วอชิงตัน • กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลตรวจพบแสงจาก                                                                  

ดาวดวงหนึ่ง ซึ่งปรากฏภายในช่วงหนึ่ง 1,000 ล้านปีแรกหลัง

จากบิ๊กแบง บรรดานักดาราศาสตร์กล่าวเมื่อวันพุธว่า เป็น

สถิติใหม่แทนดาวอิคารัส (Icarus) ดาวที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่มี                                                  

ชื่อว่าเอเรนเดล (Earendel) อาจเป็นหนึ่งในดาวรุ่นแรกๆ หลัง                                                                     

เกิดบิ๊กแบง อยู่ห่างไกลออกไปขนาดที่แสงของมันต้องใช้เวลา 

12.9 ล้านปี กว่าจะเดินทางถึงโลก ซึ่งขณะนั้นจักรวาลมีอายุ

เพียง 7% เท่านั้นของปัจจุบัน “เราแทบไม่เชื่อในตอนแรก 

มันไกลกว่าดาวที่ไกลที่สุดดวงก่อนมาก” ไบรอัน เวลช์ นัก

ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ในบัลติมอร์

กล่าว สำาหรับอิคารัสดาวซึ่งเป็นเจ้าของสถิติก่อนหน้านี้ ถูก

ค้นพบในปี 2561 ห่างจากโลก 9,000 ล้านปีแสง เกิดหลัง

จักรวาลมีอายุ 4 พันล้านปี.

ารประชุมสุดยอดกลุ่ม G-20 จะมีขึ้นที่บาหลี, 

อินโดนีเซีย 15-16 เดือนพฤศจิกายนปีนี้

การประชุมสุดยอด APEC สมาชิก 21 เขต

เศรษฐกิจจะมีขึ้นที่กรุงเทพฯ 18-19 พฤศจิกายนปีนี้เช่นกัน

ปกติการประชุม G-20 กับ APEC จะมีความเชื่อมโยง

กันอยู่แล้ว

สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดประเด็นว่า สมาชิกบางประเทศ

ในกลุ่ม G-20 จะเสนอให้ขับรัสเซียออกจากกลุ่ม เพราะก่อ

สงครามยูเครน

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน เป็นคนจุดประเด็นนี้ขึ้นมาเอง

แต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ยืนยันผ่านทูตของ

เขาประจำาอินโดนีเซียว่า เขาจะมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอด 

G-20 แน่นอน

ทำาให้ผมเกิดคำาถามว่า ประเด็นสงครามยูเครนจะเป็น

ปัญหาสำาหรับการประชุมสุดยอด Apec ที่บ้านเราในช่วงเวลา

ใกล้กันนั้นหรือไม่

พอเกิดข่าวรัสเซียอาจจะถูกกีดกันจากการประชุม G-20 

ที่บาหลี, จีนก็ออกมา ‘สนับสนุน’ การมีส่วนร่วมของปูตินในการ

ประชุมสุดยอด G-20 ครั้งต่อไป

ปักกิ่งระบุว่ารัสเซียเป็น “สมาชิกที่สำาคัญ” ของ G-20 

หลังจากวอชิงตันเสนอโอกาสที่จะแยกมอสโกออกจากกลุ่มหลัง

จากการบุกยูเครนของรัสเซีย

ประเทศสมาชิกที่ต่อต้านสงครามยูเครนกำาลังเคลื่อนไหว

ให้ขับรัสเซียออกจากกลุ่ม

 สหรัฐฯ และพันธมิตรตะวันตกกำาลังประเมินว่ารัสเซีย

ควรยังคงอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก 20 ประเทศหรือไม่

 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำาอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบัน

ดำารงตำาแหน่งประธาน G-20 หมุนเวียนบอกว่าปูตินตั้งใจจะ

เดินทางไปยังเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุม

แน่นอน

 “มันขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่าง รวมถึงสถานการณ์ 

COVID ซึ่งกำาลังดีขึ้น จนถึงตอนนี้ความตั้งใจของท่านคือท่าน

ต้องการมาร่วมประชุม” เอกอัครราชทูต Lyudmila Vorobieva 

กล่าวในการแถลงข่าว

 เมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวให้ขับรัสเซียออก

จากกลุ่ม เธอกล่าวว่ามันเป็นเวทีสนทนาเพื่อหารือเกี่ยวกับ

ประเด็นทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องวิกฤตยูเครน

 “แน่นอนว่าการขับไล่รัสเซียออกจากฟอรัมประเภทนี้จะ

ไม่ช่วยให้ปัญหาทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ได้รับการแก้ไข ในทางตรง

กันข้าม ถ้าไม่มีรัสเซียก็คงทำาได้ยาก”

 จีนยืนเคียงข้างรัสเซียตั้งแต่เกิดสงครามยูเครน

ปักกิ่งยังวิพากษ์วิจารณ์การคว่ำาบาตรของตะวันตกต่อรัสเซีย

ด้วย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน หวัง เหวินปิน บอกว่า 

กลุ่ม G-20 เป็นกลุ่มที่ต้องการค้นหาคำาตอบสำาหรับปัญหาวิกฤต 

เช่น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19

 “สมาชิกไม่มีสิทธิ์ถอดประเทศอื่นออกจากสมาชิก G-20 

ควรใช้ระบบพหุภาคีที่แท้จริง เสริมสร้างความสามัคคีและความ

ร่วมมือ” เขากล่าวในการแถลงข่าว

กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียปฏิเสธที่จะแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้อนๆ ประเด็นนี้

มีความเป็นไปได้ว่าถ้าเรื่องสงครามยูเครนมีผลต่อการ

ประชุมสุดยอดกลุ่ม G-20 ของบาหลี ปัญหาเดียวกันก็อาจจะ

มาหลอกหลอนการประชุมสุดยอด Apec ที่ประเทศไทยเป็นเจ้า

ภาพ

เพราะรัสเซียเป็นสมาชิกของทั้ง 2 กลุ่ม

และสหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอด APEC ปีหน้า...

ท่ามกลางความร้อนแรงของสงครามยูเครนที่ทำาให้สหรัฐฯ กับ

รัสเซียต้องเผชิญหน้ากันอย่างหนักหน่วง

แต่จากเดือนนี้ถึงพฤศจิกายน สถานการณ์ความตึงเครียด

เรื่องสงครามยูเครนจะอยู่ในสถานภาพอย่างไรยังไม่แน่ชัด

จึงต้องรอดูการต่อรองระหว่างมหาอำานาจว่าจะจัดการความ

ขัดแย้งนี้อย่างไร

สงสยัวา่ประเทศไทยเราคงจะตอ้งตระเตรยีมกนัสำาหรบัตัง้รบั

กรณีที่มีการเคลื่อนไหวไม่ให้ปูตินมาร่วมวง APEC ที่ประเทศไทย

ปลายปีนี้ด้วยหรือไม่

G20 หรือ Group of Twenty เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลที่

ประกอบด้วย 19 ประเทศและสหภาพยุโรป (EU) 

มีภารกิจหลักคือทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับ

เศรษฐกิจโลก เช่น เสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ การลด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน

G-20 ประกอบด้วยประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวม

ทั้งประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำาลังพัฒนา 

รวมกันแล้วสมาชิกทั้งหมดเท่ากับ 90% ของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของโลก 

หรือ 75–80% ของการค้าระหว่างประเทศ

และเท่ากับ 2 ใน 3 ของประชากรโลกและประมาณครึ่ง

หนึ่งของพื้นที่โลกทั้งหมด

G20 ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เพื่อระดมสรรพกำาลังในการตอบ

สนองต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกหลายครั้งก่อนหน้านั้น

ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ

ครั้ง โดยมีการประชุมสุดยอด จะรวมถึงหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐ 

รัฐมนตรีคลัง รัฐมนตรีต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่นๆ 

สหภาพยุโรปเป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการยุโรปและ

ธนาคารกลางยุโรป

ประเทศอื่นๆ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนา

เอกชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเป็นครั้งคราว

ส่วน APEC นั้นคือความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-

แปซิฟิก 

เป็นเวทีระหว่างรัฐบาลสำาหรับ 21 “เขตเศรษฐกิจ” 

สมาชิกในมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งส่งเสริมการค้าเสรีทั่วทั้งภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก

หลังจากความสำาเร็จของการประชุมหลังรัฐมนตรีชุด

ต่างๆ ของอาเซียนที่เปิดตัวในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ก็เปิด 

APEC เริ่มต้นในปี 1989 

โดยมีแนวคิดเพื่อตอบสนองต่อการพึ่งพาอาศัยกันที่เพิ่ม

ขึ้นของเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก และการถือกำาเนิดของกลุ่มการ

ค้าในภูมิภาคในส่วนอื่นๆ ของโลก

เป้าหมายเพื่อสร้างตลาดใหม่สำาหรับสินค้าเกษตรและ

วัตถุดิบนอกยุโรปมีสำานักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์

เอเปกได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มพหุภาคีระดับ

สูงสุดและฟอรัมที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หัวหน้ารัฐบาลของสมาชิกเอเปกทั้งหมด ยกเว้นไต้หวัน 

(ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับรัฐมนตรีเป็นตัวแทนภายใต้ชื่อ “จีนไทเป” 

ในฐานะผู้นำาทางเศรษฐกิจ) เข้าร่วมการประชุมผู้นำาเศรษฐกิจเอ

เปกประจำาปี 

สถานที่ประชุมจะหมุนเวียนทุกปีในกลุ่มประเทศสมาชิก 

ในการประชุมสุดยอด APEC ประจำาปีนั้นจะมีผู้

สังเกตการณ์อย่างเป็นทางการ 3 คน ได้แก่ สมาคมประชาชาติ

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

แปซิฟิก และสำานักเลขาธิการฟอรัมหมู่เกาะแปซิฟิก

เจ้าภาพประชุมแต่ละปีถูกเรียกว่า APEC’s Host 

Economy of the Year  

และจะได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม G20 ด้วย

สงครามยูเครนจะยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีหรือไม่ หรือแม้ว่าจะ

มีการเจรจาหลังหยุดยิงก็ยังมีประเด็นความขัดแย้งระหว่างไบ

เดนกับปูตินมากมายหลายประการ

จึงมองข้ามแรงกระแทกจากสงครามยูเครนที่ชิ่งมาถึง 

Apec ที่ประเทศไทยไม่ได้เลย.

ก

ยูเครนพร้อมรับการโจมตีครั้งใหม่
ลูวีฟ • กองทัพยูเครนกำาลังเตรียมพร้อมสำาหรับการโจมตีใหม่ของรัสเซีย                                                                                                         

หลังอ้างว่าเป็นฝ่ายขับไล่กองทหารรัสเซียออกจากกรุงเคียฟและเมือง

เชอร์นิฮิฟ พร้อมเรียกร้องให้คว่ำาบาตรรัสเซียมากขึ้น ขณะที่นานาชาติ

เร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่ยังติดอยู่ ในซากเมืองมาริอูโปล ท่าม 

กลางความวิตกด้านพลังงานก๊าซและน้ำามันที่รัสเซียขู่ยุโรป

เอเอฟพีและรอยเตอร์ราย 

งานความเคล่ือนไหวของสงคราม

ในยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 

มีนาคม 2565 กล่าวว่า กว่า 5 

สัปดาห์หลังจากการบุกโจมตีทำาลาย

เมืองต่างๆ จนกลายเป็นดินแดน

รกร้าง และทำาให้มีผู้ลี้ภัยมากกว่า 

4 ล้านคน ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน ของรัสเซีย ยังคงเดินหน้า

สงครามนี้อย่างคาดเดาจุดสิ้นสุด

ไม่ได้ รวมถึงสัญญาณการเจรจา

สงบศึกที่ยังไม่มีความคืบหน้า

การสู้ ไม่ถอยของกองทัพ

ยูเครนทำาให้รัสเซียยังไม่สามารถ

ยึดเมืองใหญ่ใดๆ ได้ รวมทั้งเมือง

หลวงอย่างกรุงเคียฟ ซึ่งโดนโจมตี

อย่างหนักจากทางตะวันออกและ                                     

ตะวันตกเฉียงเหนือ ขณะที่อีก

ด้าน รัสเซียมุ่งเน้นไปที่ “การ

ปลดปล่อยโดเนสต์และลูฮันสก์” 

ในแคว้นดอนบาสของยูเครน ให้

เป็นรัฐอิสระ ซึ่งเป็น 2 เมืองทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ควบคุมโดย

กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซีย

ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2557

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ 

เซเลนสกี ของยูเครน ได้ปราศรัย

ผ่านวิดีโอโดยกล่าวว่า กองทหาร

รัสเซียถูกกองทัพของยูเครนผลัก

ดันจนล่าถอยห่างจากกรุงเคียฟ

และเมืองเชอร์นิฮิฟทางตอนเหนือ 

ไม่ใช่การถอนกำาลังเองของรัสเซีย 

และยูเครนกำาลังจับตาการรวมตัว

กันของกองทัพรัสเซียสำาหรับการ

โจมตีครั้งใหม่ในแคว้นดอนบาส 

พร้อมกันนั้นยังได้เรียกร้องไปยัง

นานาชาติให้คว่ำาบาตรรัสเซียเพิ่ม

มากขึ้น เพื่อเป็นการลงโทษและ

เป็นตัวอย่างไม่ให้ประเทศอื่นๆ ทำา         

ตาม โดยร้องขอเป็นพิเศษจาก

ออสเตรเลียและเนเธอร์แลนด์ให้ 

“หยุดการค้ากับรัสเซียทั้งหมด”

ด้านเมืองท่ามาริอูโปล ซ่ึง

คร้ังหน่ึงเคยเป็นเมืองท่ีมีประชากร 

4 แสนคน ได้รับความเสียหาย

อย่างหนักในระยะเวลา 1 สัปดาห์

ของการทิ้งระเบิดและการปิดล้อม

อย่างต่อเนื่องของรัสเซีย องค์การ

สหประชาชาติเชื่อว่า นอกจาก

จะมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนจาก

การโจมตีแล้ว ยังมีพลเรือนอีก

จำานวนหนึ่งติดอยู่ในเมืองรอการ

ช่วยเหลือและเคลื่อนย้าย ซึ่ง

กาชาดสากลได้บรรลุข้อตกลงกับ

รัสเซียให้ส่งขบวนบรรเทาทุกข์

เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 

เป้าหมายคือพลเรือนที่ยังหลบ

ซ่อนอยู่ภายในเมืองที่ขาดแคลน

ทั้งน้ำาและอาหาร ขณะที่รัสเซีย

เองเริ่มแสดงท่าทีอ่อนลงเพื่อ

เปิดรับการเจรจาสันติภาพ จาก

การทยอยลดกำาลังทหารออกจาก    

กรุงเคียฟ, เชอร์นิฮิฟ และเชอร์

โนบิล นัยว่าเพื่อสร้างความน่าไว้

วางใจ ที่หลายๆ ฝ่ายยังคงระแวง

และเคลือบแคลงอยู่

แม้จะโดนคว่ำาบาตรจาก

ทุกทิศทุกทาง แต่ต้องยอมรับว่า                                              

รัสเซียยังคงเป็นซัพพลายเออร์

น้ำามันและก๊าซรายใหญ่ที่สุดไป

ยังยุโรป หากไม่มีการซื้อขายพลัง 

งานกับรัสเซียแล้ว วิกฤตพลังงาน

จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ท่ามกลาง

คำาขู่ของรัสเซียที่พร้อมจะตัดการ

ส่งพลังงานทันที หากคู่ค้าไม่ยอม

จ่ายค่าพลังงานด้วยเงินรูเบิล เพื่อ

ตอบโต้ที่ โดนคว่ำาบาตรทางการ

เงิน ดังนั้นสหรัฐจึงพิจารณาที่จะ

ปล่อยน้ำามัน 180 ล้านบาร์เรล

จากแหล่งสำารองปิโตรเลียมเชิง                                         

กลยุทธ์ เพื่อแก้ปัญหาการขาด 

แคลนและลดแรงกดดันต่อราคา

พลังงาน ขณะที่ประเทศสมาชิก

ของสำานักงานพลังงานระหว่าง

ประเทศ มีกำาหนดจะจัดการประ 

ชุมฉุกเฉินในวันศุกร์ เพื่อตัดสินใจ

เกี่ยวกับภาพรวมของสถานการณ์

น้ำามันทั่วโลก.

ศรีลังกาไร้ดีเซล-ดับไฟเพิ่มเป็น13ชั่วโมง
โคลัมโบ • ศรีลังกาประสบปัญหา

ขาดแคลนน้ำามันดีเซลอย่างหนัก

จนไม่มีจำาหน่ายตามสถานีบริการ

น้ำามันเมื่อวันพฤหัสบดี และเพิ่ม

เวลาดับไฟฟ้าทั่วประเทศเป็น 13 

ชั่วโมง คาดประชาชนจะมีชั่วโมง

การใช้ไฟฟ้าที่จำากัดไปจนถึงเดือน

พฤษภาคม

เอเอฟพีรายงานอ้างเจ้า

หน้าที่ศรีลังกาและสื่อท้องถิ่น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 

2565 ว่า ศรีลังกาประสบปัญหา

ขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างหนัก 

จนไม่มีน้ำามันดีเซลจำาหน่ายตาม

สถานบริการน้ำามันทั่วประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดี ทำาให้ขนส่ง

มวลชนต้องหยุดชะงัก ซึ่งน้ำามัน

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลักสำาหรับ

รถประจำาทางและยานพาหนะ

เชิงพาณิชย์ต่างๆ 

ส่วนน้ำ ามันเบนซินยังมี

จำาหน่ายอยู่บ้าง แต่ในปริมาณ

จำากัด ซึ่งผู้ขับรถยนต์ต้องเข้าคิว

ยาวเพื่อรอเติมน้ำามัน

ดีลัม อามูนูกามะ รัฐมนตรี

คมนาคมศรีลังกา กล่าวว่า เรา

กำาลังดูดน้ำามันดีเซลในถังน้ำามัน

ของรถบัสที่กำาลังซ่อมอยู่ ในอู่                                                  

เพื่อนำาน้ำามันไปเติมให้กับรถประ 

จำาทางเพื่อออกบริการประชาชน 

บรรดาเจ้าของกิจการเดิน                                           

รถประจำ าทางเอกชนของศรี

ลังกา ซึ่งเท่ากับ 2 ใน 3 ของรถ

โดยสารทั้งประเทศเผยว่า ขณะ

นี้พวกเขาไม่มีน้ำามันดีเซลที่จะ

เติมรถบัส ทำาให้ไม่สามารถเดิน      

รถตามเส้นทางต่างๆ หลังจาก               

วันศุกร์ 

ด้านซีลอนอิเล็กทริกซิตี                                               

หน่วยงานผลิตไฟฟ้าเพียงเจ้า

เดียวของประเทศ แถลงเมื่อวัน

พฤหัสบดีว่าจำาเป็นต้องงดการ

จ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนในแต่ 

ละวันเพิ่มเป็น 13 ชั่วโมง หลัง

จากเมื่อวันพุธเพิ่งประกาศไป

ว่าจะหยุดจ่ายไฟฟ้าวันละ 10 

ชั่วโมง โดยเพิ่มจากเดิม 7 ชั่วโมง 

ซึ่งเป็นการดับไฟฟ้ายาวนานที่สุด

เป็นประวัติการณ์ของศรีลังกา 

ระบุว่าเนื่องจากไม่มีน้ำามันดีเซล

สำาหรับเครื่องกำาเนิดไฟฟ้า 

เอ็มเอ็มซี เฟอร์ดินานโด                                      

ประธานบอร์ดซีลอนอิเล็กทริกซิตี                                                 

กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ว่า เมื่อมีน้ำามันดีเซลส่งมาถึงใน                                           

อีก 2 วันข้างหน้า เราจะลด

ชั่วโมงที่ต้องดับไฟฟ้าลง

รอยเตอร์รายงานการเผย                                        

ของ ปวิตรา วันเนียราชชี รัฐ 

มนตรีกระทรวงพลังงานศรีลังกา 

ว่า เรือบรรทุกน้ำามันดีเซลจาก

อินเดียที่จ่ายด้วยวงเงินสินเชื่อ 

500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดจะ

เดินทางถึงศรีลังกาในวันเสาร์นี้ 

เมื่อเรือบรรทุกน้ำามันดีเซลเดิน

ทางมาถึง เราจะลดชั่วโมงที่ต้อง

หยุดจ่ายไฟฟ้าลงได้ แต่ถ้าฝน

ไม่ตก เป็นไปได้ว่าฝนจะตกใน

เดือนพฤษภาคม ทำาให้เขื่อน

ไม่มีน้ำาเพียงพอในการผลิตไฟฟ้า 

จำาเป็นต้องมีชั่วโมงที่หยุดจ่าย

ไฟฟ้าต่อไป.

พังยับ • ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ใกล้กรุงเคียฟ เผยให้เห็นบ้านหลังหนึ่งที่ถูกทำาลายจนพังยับจากการโจมตี ท่ามกลางสงคราม

ยูเครน-รัสเซีย ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลง

ถ้าปูตินถูกสกัดไปร่วม G-20 ที่บาหลี

จะกระทบ APEC ที่ ไทยไหม?



ลุ้นดับ

ก.การจัดกิจกรรมในลักษณะของการ

เล่นน้ำา หรือจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรม

ประเพณี เช่น การสรงน้ำาพระ รดน้ำาดำา 

หัว การละเล่นตามประเพณี การแสดง

ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ 

หรือการแสดงดนตรี สามารถกระทำาได้

ข.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการเล่นประ

แป้งและกิจกรรมในลักษณะปาร์ตี้โฟม

ค.ห้ามการจำาหน่ายและการบริโภค

สุราหรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ในบริเวณ

พื้นที่

ง.ให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้า-

ออกและให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและ

ออกจากสถานที่หรือพื้นที่จัดกิจกรรม

จ.ให้ควบคุมจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มิให้แออัดตามขนาดของสถานที่ หรือพื้นที่

จัดกิจกรรมเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า 4 ตาราง

เมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน

(2) ห้ามการเล่นน้ำา เล่นประแป้ง 

ปาร์ตี้ โฟม หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นความ

เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ในพื้นที่

สาธารณะและพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้

จัดกิจกรรม

(3) สำาหรับการจัดกิจกรรมเทศกาล

สงกรานต์ ในพื้นที่ หมู่ บ้ านหรือชุมชน 

สามารถดำาเนินการได้ โดยให้ ศปก.ใน

พื้นที่ที่ตั้ งของชุมชนนั้นๆ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอนุญาต 

และต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกัน

โรคที่สอดคล้องกับแนวทางและมาตรการ

ที่กำาหนดในข้อกำาหนดนี้ด้วย

(4) สถานที่หรือการจัดกิจกรรมใดๆ 

ที่อาจทำาให้เกิดมีความเสี่ยงต่อการระบาด

ของโรค ให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่

รับผิดชอบดำาเนินมาตรการความปลอดภัย

ตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำาหนดขึ้น

เป็นการเฉพาะด้วย

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโย

บายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพ

ยุคใหม่ โดยให้ประชาชนท่ีมีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง สามารถ

เข้าใช้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิในสถาน

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุก

แห่งท่ัวประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบล (รพ.สต.) โรง

พยาบาลประจำาอำาเภอ โรงพยาบาลประจำา

จังหวัด ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ขณะท่ีใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพฯ สามารถไปใช้บริการได้ท่ีศูนย์

บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น

ท่ัวกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องมีใบส่งตัว

จากหน่วยบริการท่ีลงทะเบียนไว้ ซ่ึงเร่ิมต้น

มาต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค.2565 เป็นต้นมา

“ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้น

มา ประชาชนผู้ถือบัตรทองสามารถเข้า

รับบริการในระบบบริการปฐมภูมิในสถาน

พยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้

ทุกแห่ง โดยหน่วยบริการจะไม่มีการเรียก

ใบส่งตัว แต่ในกรณี โรงพยาบาลที่เป็น

โรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลเฉพาะ

ทางนั้น จะไม่ได้จัดหน่วยปฐมภูมิ ดังนั้น

จึงอาจมีกรณีขอใบส่งตัวของผู้ป่วย ซึ่ง

ประชาชนสามารถเช็กเครือข่ายของโรง

พยาบาลได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือ

ไลน์ @nhso ก่อนเข้ารับบริการได้” น.ส. 

ไตรศุลีกล่าว.

ยื้อเวลา

ท่ีรัฐสภา นายสมคิด เช้ือคง ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือก

ต้ัง ส.ส.แถลงว่า วันท่ี 7 เม.ย. จะลงมติ

ท้ัง 2 เรื่องคือ ลักษณะต้องห้ามของผู้จัดต้ัง

พรรคการเมือง ท่ีเสนอโดยนายอนันต์ ผล

อำานวย ส.ส.กำาแพงเพชร พรรคพลังประชา

รัฐ แต่นายอนันต์อยู่ระหว่างกักตัว และ

อัตราค่าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บจากสมาชิก

พรรคการเมือง จากน้ันจะเป็นการพิจารณา

เร่ืองไพรมารีโหวตต่อไป จากการกำาหนด

กรอบเวลาทำางานของ กมธ.ท่ีจะให้แล้วเสร็จ

ในเดือน เม.ย. แต่เนื่องจากมีวันหยุดค่อน

ข้างมาก จึงมีมติขยายเวลาการพิจารณา

ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญท้ัง 2 ฉบับ 

ในวันท่ี 21-22 เม.ย.น้ี จากเดิมท่ีกำาหนดไว้

ว่าจะพิจารณาถึงช่วงบ่ายเป็นพิจารณาถึง

เวลา 16.30 น. ซ่ึงคณะ กมธ.จะเร่งรัดการ

ประชุมให้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม เท่าท่ี กมธ.

ได้พูดคุยกัน หากไม่ทันในเดือน เม.ย. อาจจะ

เลื่อนไปถึงช่วงกลางเดือน พ.ค. ยืนยันว่าการ

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ท้ัง 2 ฉบับจะเสร็จทัน

ก่อนเปิดสมัยประชุมสภา 22 พ.ค.แน่นอน

ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธนบุรี เขตทวีวัฒนา กทม. พรรครวม

ไทยสร้างชาติได้จัดให้มีการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2565 โดยมีนายเสกสกล 

อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายก

รัฐมนตรี ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรครวมไทย

สร้างชาติ, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร สมาชิก

พรรค, นายสิทธิศักดิ์ พัฒนชัย สมาชิก

พรรค, น.ส.ชนากานต์ ชัยศรี อดีตมิสไทย

แลนด์เวิลด์ ในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม. 

และสมาชิกพรรคเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้

มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค

ชุดใหม่ ได้แก่ นายธัญย์ธรณ์เทพ แย้ม

อุทัย เป็นหัวหน้าพรรค, นายธนดี หงษ์

รัตนอุทัย เลขาธิการพรรค, นายธีระพล                   

มลิวัลย์ เหรัญญิกพรรค, นายชัยรัตน์                              

จันทร์ทนดิษ นายทะเบียนสมาชิก ขณะที่

กรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายสิทธิ

ศักดิ์ พัฒนชัย, ร.ต.ปรพล อดิเรกสาร, นาย

กิตติเชษฐ์ พันธ์จรุง, ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นคร

ชัยกุล, นายกฤติเดช พุธวัฒนาภรณ์, นาย

พิชิต การจักร, นายศรายุทธ ยี่สุ่นเกด และ

นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์ และเลือกตั้งคณะ

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของ

พรรคชุดใหม่

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ผู้ก่อตั้ง

พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า เดิมคิด

ว่าจะเปิดตัวบิ๊กเซอร์ ไพรส์ ทั้งนี้ ผู้ ใหญ่ที่

เราได้ประสานไว้บอกให้พวกเราเตรียมการ

ให้เรียบร้อยก่อน เพราะถ้ายังไม่เรียบร้อย

ผู้ ใหญ่ที่จะมาร่วมอุดมการณ์กับเราจะไม่

สะดวกใจ ซึ่งนับแต่วันนี้พรรครวมไทย

สร้างชาติถือว่าสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ตั้งใจว่า

จะมีการประชุมเพื่อเปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์

ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ดังนั้น

จึงขออภัยสื่อมวลชนที่เคยได้ประกาศไป

แล้วว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการประชุม

“ ยื น ยั น ว่ า จ ากกรณี ที่ มี ข่ า ว ใน

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฉบับหนึ่งว่ามีการ

กดดันหรือสั่งเบรกจากผู้ ใหญ่ ยืนยันว่า

ไม่มีใครสั่งมา ที่จะให้เปิดตัวพรรครวม

ไทยสร้างชาติ เพราะถึงอย่างไรเราก็ต้อง

ดำาเนินการประชุม โดยเฉพาะผมก็เป็น

สมาชิกพรรคแล้ว ยืนยันว่าเป็นแนวคิด

ของผมเอง ที่เห็นว่าผู้หลักผู้ ใหญ่ยังไม่ควร

มาเปิดตัวในวันนี้ ขอทำาพรรคให้เรียบร้อย

สมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้นจะเชิญผู้หลัก

ผู้ ใหญ่มาร่วมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง 

แต่ยืนยันว่ามีการพูดคุยกันเรียบร้อยหมด

แล้ว” นายเสกสกลกล่าว

เมื่อถามว่า ที่จะมีการเปิดตัวเดือน

กรกฎาคมช้าเกินไปหรือไม่ นายเสกสกล 

กล่าวว่า ไม่ช้า และมีคนอยากเป็นสมาชิก

พรรคอีกมากมาย ยืนยันว่าจะมีสมาชิกทั่ว

ประเทศ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน 

อดีตคนเสื้อแดงเยอะแยะ และยังมีเวลา

หาสมาชิกอีกเยอะ การเมืองวันนี้ตนอยาก

ให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อน 

จึงยังไม่อยากให้การเปิดตัวหวือหวาอะไร 

สำาหรับตนในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำา

นายกรัฐมนตรี อยากให้นายกรัฐมนตรี

ทำางานจนครบ 4 ปี ไม่มีอะไรมากระทบ

กระทั่งจนเป็นอุปสรรคในการทำางาน เรา

มีมวลสมาชิกสนับสนุนทั่วประเทศ ถ้าตน

ขยับรับรองว่าสมาชิกพรรครวมไทยสร้าง

ชาติมีจำานวนมาก

เมื่อถามว่า ทำาไมต้องรอถึงเดือน

กรกฎาคมถึงจะเปิดตัวบิ๊กเซอร์ ไพรส์ นาย

เสกสกลกล่าวว่า ความจริงต้องการให้ 

กกต.รับรองออกมาให้เรียบร้อย และขอย้ำา

ว่าคนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคต้อง

มีจุดยืนชัดเจน 2 ข้อคือ 1.รักและปกป้อง                                                         

สถาบันพระมหากษัตริย์ 2.ต้องประกาศ

จุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่ออีก 1                                                                 

สมัย และเราพร้อมจะผลักดัน พล.อ.ประ 

ยุทธ์ ไม่ว่า พล.อ.ประยุทธ์จะสังกัดพลัง

ประชารัฐหรือไม่

เมื่อถามอีกว่า ถ้านายกรัฐมนตรี

ไม่ลงเล่นการเมืองต่อ นายเสกสกลกล่าว

ว่า เราก็จะสนับสนุนใครก็ตามที่มีจุดยืน

ปกป้องสถาบัน ใจซื่อมือสะอาด ไม่โกงชาติ

บ้านเมืองเหมือนอดีตผู้นำาบางคน แต่ถึง

อย่างไรตนมั่นใจว่า พล.อ.ประยุทธ์ยังสู้ต่อ 

ยังอาสาทำางานให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อ

ไป เมื่อถามว่าบิ๊กเนมที่จะมา มีชื่อนายพีระ

พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ตามที่เป็นข่าวหรือไม่ นายเสกสกลกล่าว

ว่า เรื่องนี้ต้องไปถามนายพีระพันธุ์เอง แต่

ตนไม่อยากให้ไปเจาะจงรายชื่อใคร เพราะ

บางคนยังไม่ได้ออกจากสมาชิกพรรคเดิม 

จะผิดกฎหมายพรรคการเมืองได้ แต่ยืนยัน

ว่ามีหลายคนที่บิ๊กเซอร์ ไพรส์จะมาร่วม

งานกับเรา ส่วนหนึ่งเป็นชื่อตามที่มีข่าว 

เพราะมีการพูดคุยกันระดับหนึ่งแล้ว ตอน

นี้ขอเวลา และขอยืนยันว่าพรรครวมไทย

สร้างชาติไม่ใช่เป็นพรรคของ กปปส.ตาม

ที่เป็นข่าว และยืนยันว่าไม่มีสีเสื้อ แต่เป็น

รวมไทยสร้างชาติเป็นสโลแกนที่นายกฯ 

อยากเห็นคนไทยทุกคนรวมพลังกันสร้าง

บ้านสร้างเมืองให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็ง

ต่อไป

เมื่อถามว่า ถ้าพลังประชารัฐและรวม 

ไทยสร้างชาติสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ทั้ง

คู่ ในการเลือกตั้งจะตัดคะแนนกันหรือไม่ 

นายเสกสกลกล่าวว่า เรื่องนี้อยู่ที่ประชาชน

จะตัดสิน ยืนยันว่าในทางการเมืองไม่มี

การตัดคะแนนกันอยู่แล้ว อยู่ที่ประชาชน 

ยืนยันว่า 2 พรรคมีแต่จะเป็นพันธมิตร

กัน ตนให้ความเคารพ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

เมื่อถามว่า คาดว่ารวมไทยสร้างชาติ

จะเป็นพรรคขนาดไหน นายเสกสกล กล่าว

ว่า เราส่ง ส.ส.ครบ 400 เขต บัญชีรายชื่อ 

100 ครบทุกคน ซึ่งความตั้งใจเราก็อยาก

ให้ได้มากที่สุด แต่จะได้มากแค่ไหนอยู่ที่

ประชาชน ในใจเราอยากเป็นพรรคใหญ่

อยู่แล้ว ซึ่งไม่แน่เหมือนกันประชาชนอาจ

จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลือกรวมไทยสร้าง

ชาติ อาจจะแลนด์สไลด์ชนะถล่มทลาย

มากกว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้ใครจะไปรู้

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธาน

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย (มปท.) ได้เผยแพร่รายการ 

“คุยกับลุง” EP23 โดยกล่าวว่า กทม.เป็น

สนามการต่อสู้ทางการเมือง ในศึกเลือกตั้ง

ท้องถิ่น ผู้ว่าฯ กทม./ส.ก. นี่เป็นการเลือก

ตั้งในท้องถิ่น แต่ก็มีการเมืองในภาพรวม 

การเมืองในภาพใหญ่เข้ามาสอดแทรกอยู่

เป็นระยะๆ แน่นอนบางคนก็หวังที่จะให้ผล

ของการเมืองใหญ่ได้ส่งผลถึงการเลือกตั้ง

ท้องถิ่นในคราวนี้ โดยเฉพาะพวกที่สังกัด

พรรค ที่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวกันมาก คือ

ระบอบทักษิณ นำาโดยนายทักษิณ ชินวัตร 

พักนี้ออกมาถี่ พูดวิพากษ์วิจารณ์การเมือง 

มาตั้งข้อสังเกต มาเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ มา

ตำาหนิคนนั้นคนนี้

“แต่คนทั่วไปก็วิพากษ์วิจารณ์กัน

ตรงๆ ว่าทั้งหมดที่นายทักษิณกำาลังทำาอยู่                          

ในขณะนี้ คือเรื่องที่พยายามจะส่งคุณ                                                     

อุ๊งอิ๊ง (แพทองธาร) เป็นนายกรัฐมนตรี

ของประเทศไทยคนต่อไป เพื่อที่จะสืบทอด                                                           

อำานาจ อิทธิพล ในทางการเมืองของ

ระบอบทักษิณ เรื่องนี้ ที่ทำาให้คนมีความ

วิตกกังวลกันค่อนข้างมาก แล้วตั้งเป็น

คำาถามว่า ถ้าระบอบทักษิณกลับมามี

อำานาจในประเทศไทย บ้านเมืองจะเป็น

อย่างไร ผมก็ได้แต่ปลอบใจไปว่า ไม่เห็น

ว่าจะต้องวิตกกังวลใจเลย ทุกอย่างขึ้นอยู่

ประชาชนถ้าประชาชนไม่ลงคะแนนเสียง

เลือก ระบอบทักษิณก็กลับมาไม่ได้ ทั้ง

ตั้งความฝันไว้ลมๆ แล้งๆ ว่าจะเอานาย

ทักษิณกลับมาอย่างเท่ๆ อย่างยิ่งใหญ่ มี

อิทธิพลเหนือประเทศไทย โดยไม่ต้องรับ

โทษจากคดีต่างๆ มันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่

ชนะการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่

ที่ประชาชน อย่ากังวลใจ

นายสุเทพกล่าวต่อว่า สำาคัญที่ว่า

เราประชาชนทุกคนต้องตระหนักในภาระ

หน้าที่ ว่าเราต้องติดตามสถานการณ์ และ

เมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เราต้อง

ออกไปใช้สิทธิลงคะแนนด้วยวิจารณญาณ

ด้วยอย่างอิสระ เหมือนชาว กทม.ในขณะนี้ 

หลายคนอาจจะตัดสินใจไปแล้ว หรือหลาย

คนอาจจะติดตามสถานการณ์อยู่ การเลือก

ตั้งที่ผ่านมาใน กทม.หลายครั้งที่ผ่านมา

จนวันสุดท้าย การตัดสินใจของประชาชน

ชาว กทม. จึงจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน 

เพราะฉะนั้นใครจะคาดการณ์ล่วงหน้า

หรือวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรตอนนี้ ก็เป็น

ช่วงของการศึกษา ติดตามเพื่อการตัดสิน

ใจ เชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ 

ส.ก.คราวนี้ น่าจะส่งผลถึงการเมืองใหญ่

อยู่พอสมควร เพราะจะเป็นบททดสอบบท             

แรกว่าๆ ว่าขณะนี้พี่น้องชาว กทม.มีความ

คิดเห็นทางการเมืองอย่างไร

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา

โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊ก ทนายวัน

ชัย สอนศิริ เรื่อง “เกมแห่งอำานาจของ

ครอบครัว” ตอนหนึ่งว่า นับแต่นี้ระหว่าง

ที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสภาก็ใกล้

จะเปิด การเมืองทั้งสนามเล็กและสนาม

ใหญ่ก็จะเร่าร้อนขึ้นโดยลำาดับ แต่ละคน

แต่ละพรรคก็จะแสดงบทบาทกันอย่างเต็ม

ที่ นักการเมืองบางคนที่ทั้งปีทั้งชาติไม่ได้

มีบทบาทอะไรเลย ก็จะรวมหัวกันขึ้นมา

แสดงแต่ละช่วงแต่ละจังหวะ แม้แต่มวย

เก่าม้าแก่ที่หมดเสียงหมดแรงก็ยังออกมา

แสดงกับเขาด้วย ทั้งๆ บทที่แสดงออกมา

นั้นเขาเรียกว่านักเลงโบราณ ควรจะเลิก

ไปได้แล้วในยุคสมัยดิจิทัล แต่ก็ไม่รู้ตัว ยัง

หลงเงาตัวเอง ลองเทียบชั้นกันดูระหว่าง 

อุ๊งอิ๊งกับนักเลงโบราณมันห่างกันกี่ยุคสมัย 

หรือจะเกาะชายกระโปรงเด็กเพื่อจะขอ

เกิดอีกสักครั้ง

“คุณทักษิณและครอบครัว ถ้าหวัง

จะช่วยประเทศไทย จะช่วยเหลือประชาชน

คนไทย ไม่จำาเป็นต้องมีอำานาจ ไม่ต้องให้

ครอบครัวมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ ถ้าใจ

บริสุทธิ์ มีเงินทรัพย์สินเหลือเฟือดังที่พูด ก็

สร้างความยิ่งใหญ่ได้ โดยบริจาคเงินทอง

ทรัพย์สินสร้างสาธารณประโยชน์ ให้กับ

ประเทศไทยให้กับคนไทยได้ทุกจังหวัดที่ยัง

ลำาบากยากจนกันอยู่เยอะแยะ ลองสร้าง

โรงพยาบาลใหญ่ๆ ให้ทุกจังหวัดหรือจะทุก

อำาเภอก็ได้ แค่นี้คนก็นับถือกันทั้งประเทศ

แล้ว เป็นเทพของคนไทยแล้ว พิมรี่พายทำา

แค่นิดเดียวยังระเบิดระเบ้อ แล้วนี่ทำามาก 

ทำาใหญ่ ทำาทั่ว คนจะไม่คารวะได้อย่างไร 

ไม่ต้องเล่นการเมืองก็ได้ ก็ใหญ่ในหัวใจของ

คนไทยแล้ว แต่ที่ ไม่ทำาเพราะอยากใหญ่

อยากโต อยากได้อำานาจมากกว่า อยาก

ให้ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์บนโลกใบนี้ ไม่

จำาเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่จำาเป็น

ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวใครใดๆ ทั้งสิ้น 

มีคนบนโลกใบนี้ที่มีคนนับถือเป็นพันๆ ปี

โดยที่เขาไม่ได้เล่นการเมือง ไอ้ที่พูดๆ กัน

สารพัดนั่นก็เพราะอยากได้อำานาจ ทุกอย่าง

ในชีวิต ทรัพย์สินเงินทองมีท่วมหัวแล้ว แต่

ที่ยังไม่มีทุกวันนี้ก็คืออำานาจ เกมกีฬาที่สนุก

และลุ้นมันส์มากของมหาเศรษฐีพวกนี้ก็

คือเกมแห่งอำานาจ เมื่อชนะแล้วใช้อำานาจ

เป็น ก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

ประชาชน ถ้าใช้ไม่เป็น หาประโยชน์เข้า

ตัวก็หายนะ... แผ่นดินก็ไม่มีอยู่”.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ตรวจสอบ ตร.ไซเบอร์อุ้มรีดนักพนัน

กรุงเทพฯ • วันท่ี 31 มี.ค.65 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผบช.สอท. 

ได้ส่ังการให้ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ทราบเรื่อง

ราวท่ีมาจากกรณีท่ีมีการนำาเสนอข่าว กลุ่มชายฉกรรจ์หลายสิบคน

อ้างเป็นตำารวจไซเบอร์บุกอุ้มค้นตัวผู้เสียหายและครอบครัว ขู่รีดเงิน 

4 แสนบาท และพระเครื่องหน่ึงองค์ สืบเนื่องจากเล่นพนันจากเว็บ

พนันออนไลน์แล้วได้เงินเกือบ 2 ล้านบาท ตามท่ีปรากฏเป็นข่าว ใน

เบ้ืองต้นทราบว่าเรื่องดังกล่าวเกิดเหตุเมื่อวันท่ี 10 มี.ค.2565 ท่ีผ่าน

มา ซ่ึงผู้เสียหายได้ยืนยันสถานท่ีเกิดเหตุอยู่ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

หากปรากฏพบว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีจริงตามท่ีกล่าวอ้าง ได้ส่ังการให้

ดำาเนินการท้ังทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด หรือให้ลงโทษ ไล่

ออกจากทางราชการ เพื่อไม่ให้เป็นเย่ียงอย่าง ทำาให้เสียขวัญกำาลังใจ

แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติดี และหากเป็นกลุ่มคนท่ีมิใช่เป็นเจ้า

หน้าท่ีจริงตามท่ีกล่าวอ้าง ก็ให้เร่งติดตามมาดำาเนินกฎหมายโดยเร็ว 

พร้อมกำาชับการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบและข้ันตอนของ

กฎหมาย ผิดก็ว่าไปตามผิด ดำาเนินการด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส 

และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย นอกจากน้ี พล.ต.ท.กรไชย ผบช.

สอท. ได้กำาชับหน่วยงานในสังกัดทุกภาคส่วนมาโดยตลอด ในการ

ประพฤติปฏิบัติหน้าท่ี ทำางานด้วยความสุจริต ยุติธรรม เป็นท่ีพ่ึง

ของประชาชน ไม่ใช่เป็นโจร ใช้อำานาจหน้าท่ีข่มเหงรังแกประชาชน 

เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นท่ีพ่ึงให้กับ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

ปลาเต็กเล้งพุ่งชนคอ นทท.เจ็บสาหัส

ตราด • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.00 น. วันท่ี 31 มี.ค.

2565 ท่ีบริเวณอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด ระหว่าง

ท่ีนักท่องเท่ียวกำาลังเล่นน้ำาอยู่น้ัน ปรากฏว่ามีเสียงร้องขอความ

ช่วยเหลือจากนายนพดล ศรีงาม นักท่องเท่ียวคนหน่ึงถูกปลาเต็ก

เล้งแทงบริเวณลำาคอ ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวจึงได้ช่วยนำาตัวข้ึน

มาปฐมพยาบาลบนฝ่ัง และเรียกรถกู้ภัยของ อบต.บางปิด มาช่วย

เหลือเพื่อส่งโรงพยาบาลตราด ทำาการผ่าตัดช่วยเหลือโดยด่วน นาย

สุชาติ จิตมุ่งมโนธรรม นายก อบต.บางปิด เปิดเผยว่า เหตุการณ์

คร้ังน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึน ท่ีผ่านมาไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 

สำาหรับปลาเต็งเล้งจะอาศัยอยู่ตามชายฝ่ัง และธรรมชาติของปลา

ชนิดน้ีคือ ว่ายอยู่บนผิวน้ำาในลักษณะกระโดดไปตามระดับผิวน้ำาซ่ึง

จะมีความเร็ว ด้วยลักษณะท่ีมีปากแหลมและตัวยาวทำาให้สามารถ

พุ่งแทงวัตถุด้านหน้าได้ และท่ีพุ่งแทงคอนักท่องเท่ียวน้ันอาจจะเป็น

เรื่องบังเอิญมากกว่า เพราะพ้ืนท่ีอ่าวตาลคู่ยังไม่เคยพบปลาชนิดน้ี

มาก่อน ท้ังน้ี หลังจากเกิดเหตุ นายชำานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการ 

จ.ตราด ได้ติดต่อมาท่ี อบต.บางปิดเพื่อขอทราบรายละเอียด

เหตุการณ์คร้ังน้ี นายสุชาติกล่าวว่า สำาหรับอ่าวตาลคู่เป็นแหล่งท่อง

เท่ียวชายหาดท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางมาจำานวนมาก ส่วนเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนได้แจ้งเตือนนักท่องเท่ียวระมัดระวังในเรื่องน้ี พร้อมส่งเจ้า

หน้าท่ีไปดูแลในเรื่องความปลอดภัยแล้ว.

กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 

65 ที่ศาลอาญาธนบุรี ศาลนัดสอบ

คำาให้การจำาเลย คดีที่พนักงานอัย                           

การ โจทก์ ยื่นฟ้องนายมนตรี ใหญ่

กระโทก จำาเลย ความผิดฐาน ข่ม 

ขืนกระทำาชำาเราผู้อื่นโดยใช้กำาลัง

ประทุษร้ายและโดยผู้น้ันอยู่ในสภาวะ

ที่ไม่สามารถขัดขืนได้, บุกรุกในเวลา

กลางคืน, เสพยาติดให้ โทษประเภท 

1 (เมตแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อ

กฎหมาย

โดยพฤติการณ์กล่าวหาสรุป

ว่า เมื่อคืนวันที่ 3-4 ม.ค.65 จำาเลย

ได้เสพยาแล้วบุกรุกเข้าไปในห้อง

ของหญิงผู้เสียหายในคอนโดฯ แห่ง

หนึ่งย่านบางแค และข่มขืนกระทำา

ชำาเราโดยใช้กำาลังประทุษร้ายด้วย

การล็อกตัว กับมีกุญแจมือและเทป                                               

กาว 1 ม้วน ที่แสดงให้ผู้เสียหาย                             

ดูจนเกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตราย

ต่อชีวิต ทำาให้ผู้เสียหายอยู่ในสภาวะ

ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เหตุเกิดที่

แขวง-เขตบางแค กทม. จำาเลยให้ 

การรับสารภาพตามฟ้อง และรับว่า

เป็นบุคคลเดียวกับจำาเลยคดีอาญา

หมายเลขแดง 3637/2556 ของศาล

จังหวัดสระแก้ว ที่โจทก์ขอให้เพิ่ม

โทษด้วย

ศาลจึงมีคำาพิพากษาให้ลง 

โทษฐานข่มขืนกระทำาชำาเรา ซึ่งเป็น

กฎหมายบทที่มี โทษหนักที่สุดตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 

จำาคุก 8 ปี และฐานเสพเมตแอมเฟ

ตามีน จำาคุก 2 เดือน 

โดยเพิ่มโทษตามประมวลกฎ 

หมายอาญา มาตรา 92 หนึ่งในสาม 

ฐานข่มขืนกระทำาชำาเราเป็นจำาคุก 

10 ปี 8 เดือน ฐานเสพเมตแอมเฟ

ตามีนเป็นจำาคุก 2 เดือน 20 วัน

จำาเลยให้การรับสารภาพ เป็น

ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุ

บรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่ง                                                 

หนึ่ง ฐานข่มขืนกระทำาชำาเราคงจำา                                                

คุก 5 ปี 4 เดือน ฐานเสพเมตแอม 

เฟตามีนคงจำาคุก 1 เดือน 10 วัน 

รวมจำาคุกจำาเลย 5 ปี 5 เดือน 10 

วัน และให้ริบของกลางทั้งหมด.

จำาคุกรปภ.หื่น

ข่มขืนลูกบ้าน

โทษหนัก10ปี
ปัตตานี • วงการฟุตบอลฉาว

อีกแล้ว บอลแพ้แต่คนไม่แพ้ 

หลังสตาฟฟ์ โค้ชไม่พอใจการ

ตัดสิน ลงสนามสาวหมัดใส่

กรรมการกลางสนามที่จังหวัด

ปัตตานี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 

31 มีนาคม 2565 เป็นเรื่องราว

ฉาวอีกครั้งกับวงการบอลไทย 

หลังเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ รี

เทิรน์ part 3 ได้เผยแพร่วิดีโอ

เหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม

ที่ผ่านมา มีโค้ชฟุตบอลทีมหนึ่ง

จากจังหวัดปัตตานีลงทำาร้าย

ร่างกายผู้ตัดสิน ที่สนามอำาเภอ

ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี จนกลาย

เป็นที่พูดถึงและแชร์ ไปอย่าง

กว้างขวาง และต่างวิพากษ์

บอลแพ้โค้ชชกผู้ตัดสินกลางสนาม

นครราชสีมา • โคราชลุยทุบ

ทำาลายฝาย สะพานเก่า ขวาง

ลำาตะคอง ลำาบริบูรณ์ เดินหน้า

โครงการโคราชไม่ท่วม ไม่แล้ง 

เฟส 2 ย้ำาการสร้างสิ่งก่อสร้าง

รุกล้ำาน้ำาผิดกฎหมาย พบดำาเนิน

คดีทันที

วันที่ 31 มี.ค.2565 ที่

บริเวณฝายปู่ขำา ม.1 ต.ตลาด 

อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา นาย

วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราช 

การจังหวัดนครราชสีมา นำาส่วน                                     

ราชการ ทหาร ตำารวจ และ

ประชาชนจิตอาสา ร่วมประ 

กอบกิจกรรมโครงการจิตอาสา

เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย

น้ำาลำาตะคองและลำาบริบูรณ์ การ

ร้ือส่ิงกีดขวางทางน้ำา ด้านท้าย                                       

ประตูระบายน้ำาข่อยงาม และ

ท้ายประตูระบายน้ำาจอหอ เพื่อ                                                     

กำาจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำา เป็น 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบาย

น้ำา การไหลของน้ำา ในช่วงฤดู

แล้งและในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำา

หลาก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม

โครงการโคราชไม่ท่วม ไม่แล้ง 

เฟสที่ 2 ที่จังหวัดนครราชสีมา

ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ                                              

ทำาให้ลำาตะคองและลำาบริบูรณ์ 

ซึ่งไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองนคร 

ราชสีมา สามารถระบายน้ำาได้

ดี มีประสิทธิภาพ ปราศจากสิ่ง

กีดขวางทางน้ำา

โดยมีการใช้เครื่องจักร

กลหนักทำาการรื้อถอนฝายกั้น

น้ำาเก่า รวม 5 จุด ประกอบ

ด้วย 1.ฝายปู่ขำา ม.1 ต.ตลาด 

2.ท่อระบายน้ำาเก่าชำารุด บ้านบุ 

ม.1 ต.ตลาด 3.สะพานเก่าชำารุด 

ม.3 ต.ตลาด  4.ใยบ้านโพธิ์ ม.4 

ต.ตลาด และ 5.ฝายบ้านพุดซา 

ม.2 ต.พะเนา 

ทุบทำาลายฝายสะพานเก่าขวางลำาตะคอง

วิจารณ์อย่างรุนแรงในการกระ

ทำาที่ไม่เหมาะสม

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ทางผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถาม

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า

เหตุการณ์ดั งกล่ าวเป็นการ

แข่งขันฟุตบอลสันติสุข จัดขึ้น

สนามฟุตบอลอำาเภอทุ่งยางแดง 

จังหวัดปัตตานี เป็นการเจอกัน

ระหว่างทีมตำาบลตะลุบัน จาก

อำาเภอสายบุรี และทีมปล่อง

หอย จากอำาเภอกระพ้อ ในรอบ 

8 ทีมสุดท้าย

สำาหรับชนวนท่ีทำาให้เกิด

เหตุการณ์ ในครั้งนี้อยู่ ในครึ่ง

เวลาหลัง เมื่อผู้เล่นทั้งสองทีม                                        

เกิดการปั๊มบอลกัน และลูกฟุต 

บอลกระเด็นไปเข้าทางของทีม

ตำาบลตะลุบัน อำาเภอสายบุรี ทำา                                        

ให้ทีมตำาบลตะลุบัน อำาเภอสาย 

บุรี ทำาประตูได้เป็น 2-0 และ

ก่อนจะเขี่ยลูกเริ่มใหม่ ทีมงาน

สตาฟฟ์ของทีมตำาบลปล่องหอย 

อำาเภอกระพ้อ ได้เดินเข้าไปสอบ                                     

ถามกรรมการผู้ตัดสิน ว่าจังหวะ

ปั๊มบอลกันเมื่อครู่ทำาไมถึงไม่

ให้เป็นลูกทำาฟาวล์ ก่อนจะเกิด                                       

อารมณ์ ไม่พอใจและเกิดเหตุ 

การณ์ชกต่อยขึ้นมา ทางผู้ควบ 

คุมการแข่งขันจึงได้สั่งให้หยุด

เกม เพราะเป็นห่วงเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ตัดสิน ก่อนจะ                                           

ปรับให้ทีมปล่องหอย จากอำาเภอ

กระพ้อ แพ้ไป โดยเหลือเวลา

อีก 9 นาทีก็จะจบเกมการแข่ง 

ขัน

ด้านการียา สามะ เจ้า

หน้าที่พลศึกษาทุ่งยางแดง และ

ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลการ

แข่งขัน เปิดเผยว่า ในฐานะผู้                                         

ดูแลการแข่งขันรู้สึกเสียใจกับ

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นเหตุ                                               

การณ์ทางอารมณ์ร่วมของการ

แข่งขัน ซึ่งวันนี้เราได้ ให้ฝ่าย

กรรมการผู้ตัดสินย่ืนหนังสือราย                                            

งานให้กับฝ่ายเลขาฯ สำานักงาน

การท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อยืน 

ยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำาหรับ

บทลงโทษจะเป็นอย่างไรต่อ

ไปนั้น เราจะยึดระเบียบการ

แข่งขันที่ ได้มีการประชุมก่อน

การแข่งขัน หลังจากนี้เราจะ

ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวน

กับเหตุการณ์ครั้งนี้ ขณะนี้อยู่

ระหว่างรอคำารายงานจากคณะ

กรรมการตัดสินอยู่

“เหตุการณ์ในวันนั้นเป็น

ปัญหาเพียงเล็กน้อย เราควบคุม

ได้ เพียงแต่เกิดขึ้นเร็ว ส่วน

นักกีฬาทั้ง 2 ฝ่าย ตอนนี้ก็ไม่ได้

มีปัญหาอะไร ซึ่งกรรมการก็ทำา

หน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว”

“อยากฝากไปยังผู้ดูแล

ทีมฟุตบอลว่ารายการนี้เราได้

จัดขึ้นมา 5 ปีแล้ว เป็นรายการ

ท่ีส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในแต่ละ

พื้นที่ ได้แสดงศักยภาพในการ

แข่งขัน จึงอยากให้ผู้ทำาทีมฟุต 

บอลมีสปิริต สอนนักกีฬาให้ทำา

ถูกกติกา มีน้ำาใจ อีกทั้งผู้ทำาทีม

จะต้องคำานึงถึงเด็กที่จะพัฒนา 

ปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้กับเด็กต่อไป”.

ด้านนายวิเชียร จันทร 

โณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคร 

ราชสีมา เปิดเผยว่า กิจกรรม

ในคร้ังถือเป็นเฟสท่ี 2 ในโครงการ

โคราชไม่ท่วม ไม่แล้ง ซ่ึงเฟสแรก

ได้ดำาเนินการไปแล้ว รวมระยะ

ทางกว่า 7.3 กิโลเมตร ที่ผ่านมา

ฝายเก่า สะพานเก่า หรือท่อน้ำา

ขนาดใหญ่ที่รุกล้ำาเข้ามาในพื้นที่

การไหลของน้ำาในลำาตะคองและ

ลำาบริบูรณ์ ถือเป็นอุปสรรคในการ

ไหลหรือการระบายน้ำา หลังจาก

น้ีอยากขอความร่วมมือจากพ่ี

น้องประชาชนบริเวณ 2 ฝ่ังลำา

ตะคองและลำาบริบูรณ์ ไม่ให้ก่อ 

สร้างส่ิงกีดขวางรุกล้ำาเข้ามาในพ้ืนท่ี

ลำาน้ำาอีก หากมีการตรวจพบจะ

ถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายทันที.



เปิดศึก

และเป็นครั้งแรกของการเลือกตั้ง ส.ก.ที่ว่าง

เว้นมานานกว่า 12 ปี 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้สมัครที่มาถึง

คนแรกตั้งแต่เวลา 06.00 น. คือนายชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ เดินทางมาด้วยการ

ปั่นจักรยานคู่ใจที่ใช้ปั่นมากว่า 8 ปี โดยมี

กองเชียร์มารอตั้งแต่เวลา 05.30 น. และ

มีนายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าฯ กทม. มา

ร่วมให้กำาลังใจ

ต่อมาเวลา 07.00 น. คุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้าง

ไทย มาพร้อมกับ น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัคร

ของพรรคไทยสร้างไทย ด้วยรถบัสปรับอา 

กาศพร้อมผู้สมัคร ส.ก.ท้ัง 50 เขต ตามมาด้วย

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครพรรค

ประชาธิปัตย์, นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัคร

อิสระ, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัคร

อิสระ, นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร

พรรคก้าวไกล มาด้วยรถเมล์สีส้มสาย 46 

และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครอิสระ 

ส่วนพรรคเพื่อไทย นำาโดยนายชัยเกษม 

นิติสิริ ประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการ 

เมือง นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้อำานวย

การเลือกตั้ง ส.ก.ของพรรค ได้นำาส.ก.ทั้ง 50 

เขตมาสมัครด้วยเช่นกัน

จากนั้นเวลา 09.00 น. กกต.ประจำา

กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มกระบวนการจับ

สลากหมายเลขผู้สมัคร โดยมีผู้สมัคร 14 ราย                                                        

มาถึงก่อนเวลารับสมัครในเวลา 08.30 น. 

ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาของถึง

กรุงเทพฯ จึงได้จับสลากรายชื่อผู้สมัครเพื่อ

ให้ได้ลำาดับผู้สมัครที่จะจับสลากหมายเลข

ในการยื่นใบสมัคร และเมื่อผู้สมัครจับสลาก

หมายเลขในการยื่นสมัครหมายเลขดังกล่าว

จะถือเป็นหมายเลขประจำาตัวในการหาเสียง

วันแรกสมัครผู้ว่าฯ 20 ราย

โดยผลการจับสลากหมายเลขปรากฏ

ว่า นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ผู้สมัครพรรค

ก้าวไกล ได้หมายเลข 1, พ.ท.หญิงฐิฏา 

รังสิตพล มานิตกุล ได้หมายเลข 2, นาย

สกลธี ภัททิยกุล ได้หมายเลข 3, นายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ 

ได้หมายเลข 4, นายวีระชัย เหล่าเรือง

วัฒนะ ได้หมายเลข 5, พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง ได้หมายเลข 6, น.ส.รสนา โตสิ 

ตระกูล ได้หมายเลข 7, นายชัชชาติ สิทธิ

พันธุ์ ได้หมายเลข 8, น.ส.วัชรี วรรณศรี 

ได้หมายเลข 9, นายศุภชัย ตันติคมน์ ได้

หมายเลข 10, น.ต.ศิธา ทิวารี ได้หมายเลข 

11, นายประยูร ครองยศ ได้หมายเลข 12, 

นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์ ได้หมายเลข 13 

และนายธเนตร วงษา  ได้หมายเลข 14 ต่อ

มามีผู้สมัครเพิ่มอีก 3 รายคือ พล.อ.ต.ทูต

ปรีชา เลิศสันทัดวาที ได้หมายเลข 15, 

น.ส.ศศิกานต์ วัฒนจันทร์ ได้หมายเลข 16, 

นายอุเทน ชาติภิญโญ ได้หมายเลข 17 จาก

นั้นช่วงบ่ายมีมาสมัครเพิ่มเติมอีก 3 ราย 

ได้แก่ น.ส.สุมนา พันธุ์ ไพโรจน์ ได้หมายเลข 

18, นายไกรเดช บุนนาค ได้หมายเลข 19 

และนางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ ได้หมาย 

เลข 20

ภายหลังผู้สมัครได้รับหมายเลขแล้ว

ก็ได้ดำาเนินการยื่นใบสมัครและหลักฐาน

การสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร

ต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้ดำาเนิน

การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ส.ก.ต่อเนื่อง

ครบทั้ง 50 เขต และทันทีที่ผู้สมัครได้รับ

หมายเลข กลุ่มผู้สนับสนุนที่อยู่บริเวณลาน

พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ก็ดำาเนินการติด

หมายเลขผู้สมัครของตนที่ป้ายหาเสียงทันที

พร้อมกับส่งเสียงแสดงความยินดี

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ครั้งนี้ 

มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,374,131 คน จำานวน 

1,996,104 คน เพศหญิง จำานวน 2,378,027 

คน จำานวนหน่วยเลือกตั้ง 6,862 หน่วย

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า จับสลาก

ได้เบอร์ 6 ซึ่งตนได้เบอร์อะไรก็ได้ขอให้

ประชาชนเลือก แต่ยืนยันว่าสำาหรับเบอร์ 6 

ตนเป็นผู้ว่าฯ กทม.มา 5 ปี มันต้องขึ้นปีที่ 6 

ต่อ จึงมั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้ง

ส่วนนายสกลธีกล่าวว่า หมายเลข 3 

สอดคล้องกับชื่อของตน ธี (three) ที่แปลว่า

เลข 3 ซึ่งมีความหมายที่ดี หลังจากนี้ก็จะ

ลงพื้นที่หาเสียงอย่างเข้มข้มต่อไป

เช่นเดียวกับนายสุชัชวีร์กล่าวว่า 

เบอร์ 4 เป็นเบอร์ที่ชอบมาก เพราะหัวใจมี 

4 ห้อง ให้คนกรุงเทพฯ ทั้งหมด อีกทั้งเลข 

4 คือหนทางดับทุกข์ อริยสัจ 4 และเป็น

เดือนเกิด รวมถึงเป็นลูกพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ชอบ

หมายเลขนี้มาก ถือเป็นเลขมงคลที่ตรงกับ

ตัวเอง ให้ได้ทำางานรับใช้ชาวกรุงเทพฯ ให้

ได้ เลข 4 เป็นเลขตัวเดียว หาเสียงอย่างไร

ก็ดี และหาเสียงง่าย ไม่กังวลกับโพลสำารวจ

คะแนนความนิยมของตัวเอง เพราะแต่ละ

โพลผลก็ออกมาไม่ตรงกัน และผลโพลจะ

ทำาให้ตนมีพลังสู้ยิ่งขึ้นไป

ขณะที่นายวิโรจน์กล่าวว่า เลข 1 

เป็นเลขที่นำาเมืองที่ เป็นธรรมให้กับคน

กรุงเทพฯ ได้เวลาที่ชาวกรุงเทพฯ จะเป็น 

1 เสียที จากนี้ก็จะหาเสียงตามแผนพบปะ

พี่น้องประชาชน นำาเสนอนโยบายจุดยืน

ในการคืนเมืองที่เป็นธรรม เมืองที่คนเท่า

กันให้กับชาวกรุงเทพฯ เพื่อที่จะบริหารงบ

ประมาณและทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชาวกรุงเทพฯ ให้สมกับที่เราเป็นผู้เสีย

ภาษี อีกส่วนสำาคัญคือ ส.ก.ท่ีทำางานเก่ียวกับ

งบประมาณ ผู้ว่าฯ เดินนโยบาย ส.ก.เป็นผู้

ขับเคลื่อน เราจะนำาคืนความเป็นหนึ่งในกับ

คนกรุงเทพฯ

นายชัชชาติกล่าวว่า ไม่ซีเรียสว่าจะจับ

ได้เบอร์อะไร แต่การได้เบอร์ 8 หมายความ

ว่าจะเป็นการทำางานแบบ infinity คือไม่มีท่ีส้ิน

สุด ทุกเลขเป็นเลขท่ีมีความมงคลอยู่ท้ังหมด 

ไม่สำาคัญว่าจะจับได้เบอร์อะไร ยืนยันว่านโย

บายทุกอย่างท่ีหาเสียงสามารถทำาได้จริงและ

ปฏิบัติได้จริง ไม่สำาคัญว่าผู้ว่าฯ จะต้องทำางาน

สานต่อจากเดิม ไม่อย่างน้ันจะเลือกต้ังใหม่ไป

ทำาไม ถ้าของเก่าดี

ถามถึงความเห็นของ พล.อ.ประยุทธ์

ที่ระบุขอให้ชาวกรุงเทพฯ เลือกผู้ว่าฯ ที่ 

มีนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีผล

งาน นายชัชชาติบอกว่า เป็นความเห็นของ 

พล.อ.ประยุทธ์ แต่ยืนยันว่านโยบายทุกข้อ

ของตนทำาได้จริงทั้งหมด

กกต.ตรวจคุณสมบัติ 7 วัน

จากนั้นนายชัชชาติพร้อมคณะเดิน

ทางไปทำากิจกรรมหาเสียงที่อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ ด้วยขบวนรถ EV หาเสียง ใช้

เส้นทาง ถ.ประชาสงเคราะห์-แยกประชา 

สงเคราะห์-ถ.ดินแดง-ถ.ราชวิถี-อนุสาวรีย์

ชัยสมรภูมิ (เกาะพญาไท) ไปจนถึง BTS 

สถานีอนุสาวรีย์ชัยฯ ก่อนจะโดยสารรถ 

ไฟฟ้าเดินทางไปหาเสียงย่านสีลม

น.ต.ศิธากล่าวถึงหมายเลขผู้สมัครที่

จับได้ว่า หมายเลข 11 เป็นเลขที่เชื่อมโยง

กับชีวิตทางการเมือง เนื่องจากตนเกิดจาก

บ้านเลขที่ 111 หรือพรรคไทยรักไทยที่เคย

ถูกยุบไป การได้เลข 11 ไม่ใช่อุปสรรคใน

การหาเสียง วันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี 

จะขอนำาประสบการณ์ทางการเมือง 22 ปี

มาใช้และสื่อสารกับประชาชน

ด้านนายอิทธิพร บุญประคอง ประ 

ธาน กกต. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและ

สังเกตการณ์รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.ว่า ทีมงานของทางกรุงเทพฯ ได้

เตรียมงานและมีการซักซ้อมหลายครั้ง จึง

ทำาให้ภาพรวมของการเปิดรับสมัครในวันนี้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการรับสมัคร

จะมีไปจนถึงวันที่ 4 เม.ย. จึงยังไม่สามารถ

ที่จะประเมินได้ว่าจะมีจำานวนผู้สมัครมาก

น้อยเพียงใด แต่ในช่วงเช้าของการรับสมัคร

วันแรก มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ถึง 14 ราย 

และผู้สมัคร ส.ก.ใน 50 เขตก็ต้องถือว่าการ

รับสมัครเป็นไปอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม 

ขณะนี้ยังไม่มีการรายงานว่าพบการกระ

ทำาความผิดของผู้สมัครรายใด

“ขอเตือนไปถึงผู้สมัคร ให้ศึกษาข้อ

กฎหมายต่างๆ ให้ชัดเจน โดยในวันที่ 5 

เม.ย.นี้ จะมีการประชุมสมานฉันท์ ซึ่งจะ

มีการเชิญผู้สมัครทุกคนมารับฟัง ทำาความ

เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ

ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่ต้องนำามาแสดงในการ

หาเสียงต้องทำาอย่างไรบ้าง ต้องแจ้งเมื่อ

ใด ส่วนการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่รับ

ในการเลือกตั้งก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่

แล้ว หากพบว่าการวางตัวเป็นกลาง มีการ

ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ ไปสนับสนุนโดยมิชอบ

กฎหมาย ก็มีการกำาหนดโทษเป็นขั้นเป็น

ตอนอยู่แล้ว” ประธาน กกต.กล่าว

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพ 

มหานคร ในฐานะผู้อำานวยการการเลือกตั้ง

ประจำาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงสรุป

การรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) วันแรก ว่ามีผู้มา

สมัครผู้ว่าฯ กทม.ทั้งสิ้น 20 ราย ในครึ่ง

วันเช้ามีผู้มาสมัครรวม 17 ราย ต่อมาช่วง

บ่ายมีมาสมัครเพิ่มเติมอีก 3 ราย รวม 20 

ราย โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่มีอายุมาก

สุด 72 ปี น้อยสุด 43 ปี เป็นชาย 16 คน 

หญิง 4 คน

สำาหรับการรับสมัคร ส.ก.วันนี้มีจำา                                                      

นวน 343 คน โดยเขตที่สมัครมากสุด

จำานวน 9 คน ได้แก่ เขตธนบุรี เขตจอมทอง 

และเขตวังทองหลาง น้อยสุด 5 คน ได้แก่ 

เขตดุสิต และเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย หลัง

จากปิดรับสมัครจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติ

ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน จากนั้นจะปิด

ประกาศรายชื่อสถานที่ที่เหมาะสมให้ทราบ

ต่อไป

นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำาท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า หลังปิดรับสมัคร

จะดำาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้ว

เสร็จภายใน 7 วัน ถ้าพบว่าขาดคุณสมบัติ 

ก็จะไม่ประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครรับเลือก

ตั้ง ซึ่งผู้สมัครสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กกต.

ได้ การวินิจฉัยจะใช้เวลาไม่นาน 

“ในการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครต้อง

ทำาบันทึกค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง

และยื่นภายใน 90 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง

โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 49 

ล้าน ส่วน ส.ก.จะใช้จ่ายได้ไม่เท่ากัน โดย

ใช้จ่ายได้ตั้งแต่ 8 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท

เศษ”

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว

ถึงการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.วันแรก

ว่า ไม่ได้เชียร์ใคร ไม่มีคนอยู่ในใจ และเคย

บอกแล้วว่าใครจะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.ก็ได้                     

ขอให้ทำางานร่วมกับรัฐบาลได้แล้วกัน 

‘ป้อม’ เชียร์ผู้สมัครทุกคน

ถามว่ามีชื่อผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.คน

ใดอยู่ในใจหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า 

ไม่มี เมื่อถามย้ำา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ระบุอยาก

ได้คนที่สามารถทำางานได้ทันทีจะสอดคล้อง

กับนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.บางคน

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไป

ถามนายกฯ  

ซักว่า พรรค พปชร.จะสนับสนุนผู้                                                               

สมัครผู้ว่าฯ กทม.คนเดียวกับที่ พล.อ. 

ประยุทธ์สนับสนุนด้วยหรือไม่ หัวหน้าพรรค 

พปชร.กล่าวว่า นายกฯ ไม่ได้บอกตนเลยว่า

สนับสนุนใคร ส่วนตัวเอาใจช่วยทุกคน

ส่วนนางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้

อำานวยการเลือกตั้ง ส.ก.ของพรรคเพื่อไทย 

(พท.) กล่าวถึงกรณีนายชัชชาติไม่ได้ลง

สมัครในนามพรรคเพื่อไทยจะทำาให้เสีย

เปรียบหรือไม่ว่า นายชัชชาติเคยเป็นแคน

ดิเดตนายกฯ ทำางานกับพรรคเพื่อไทยมา

ยาวนาน และนโยบายก็สอดคล้องกับพรรค

เพื่อไทย จึงคิดว่าไม่ทำาให้เกิดปัญหากับ

พรรคเพื่อไทย ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน

เองมั่นใจว่า ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่ากรุงเทพฯ 

เราจะสามารถผลักดันนโยบายของพรรค

ได้ ยืนยันว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยจะ

เน้นในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมี

ความเชื่อมั่นกับพรรคเพื่อไทย

“ที่มีการมองว่ามีการฮั้วกันระหว่าง

ผู้ว่าฯ กทม.นั้น ไม่อยากให้ใช้คำาว่าฮั้วกัน

เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินในท้าย

ที่สุด” ผอ.การเลือกตั้ง ส.ก.พรรค พท.ระบุ

วันเดียวกัน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการ

ปฏิรูปประเทศไทย (มปท.) ได้เผยแพร่

รายการ “คุยกับลุง” EP23 โดยกล่าวถึงการ

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.วัน

แรก ตอนหนึ่งระบุว่า บรรยากาศในกทม. 

หลังจากนี้จะเป็นบรรยากาศของสนามการ

ต่อสู้ทางการเมืองครั้งสำาคัญ และเราจะ

ได้เห็นลีลาของผู้สมัครกลุ่มต่างๆ ทีมต่างๆ 

พรรคต่างๆ จะได้เห็นการเปิดตัวบุคคลของ

แต่ละทีมที่จะเข้ามาร่วมว่าใครมีภูมิหน้า

ภูมิหลังอย่างไร เราจะได้เห็นวิสัยทัศน์ของ

แต่ละทีมที่นำาเสนอว่าเขาคิดอ่านที่จะทำา

อะไรเพื่อประเทศ เพื่อ กทม. เพื่อประชา 

ชนบ้าง

“ผมนั้นชูธงเชียร์นายสกลธี ภัททิยกุล  

มาตั้งแต่ต้น เรื่องนี้ก็ต้องทำาความเข้าใจว่าที่

เชียร์นายสกลธี ไม่ใช่เพราะเรื่อง กปปส. 

จะเป็น กปปส.หรือไม่เป็น กปปส. ผมชอบ

นายสกลธี ชอบคนหนุ่มๆ ที่มีวิสัยทัศน์ มี

ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำางานอุทิศตัวเอง

ทำางานให้กับประเทศชาติ บ้านเมือง ทำางาน

ให้กับประชาชน เรียกว่าใจถึงใจ นายสกล

ธีไม่ได้มาขอร้องอะไร ตนก็ไม่ได้ไปทำาอะไร 

นอกจากส่งเสียงเชียร์ ทำาเหมือนพี่น้อง

ประชาชนชอบใครก็เชียร์คนนั้น” นายสุ

เทพกล่าว

ประธาน มปท.กล่าวว่า กปปส.ไม่ใช่

องค์กรทางการเมือง เสร็จการต่อสู้คราว

นั้น ก็จบกันเท่านั้น ที่เหลือไว้ก็คือความทรง

จำาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยร่วมอุดมการณ์

เดียวกัน เราเคยออกมาต่อสู้ร่วมกัน ต่อสู้

เสร็จจบ วันนี้จบแล้ว ไม่มี กปปส. ตน

เคยเป็นเลขาธิการ กปปส. วันนี้ก็ไม่ได้เอา

ตำาแหน่งเลขาธิการ กปปส. ไปหาเสียงหรือ

ช่วยเหลือ ไปใช้ประโยชน์อะไร อันนี้ต้อง

เรียนกับพี่น้องประชาชน ส่วนใครจะกล่าว

หาอย่างไรเป็นเรื่องของเขา.
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